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อิสรภาพแห่งความคิด

สายล่อฟ้าไต่บันไดนายกฯไม่ง่ายเหมือนพ่อแม้ว-อาปู

หวั่น‘โควิด’ปะทุ

เร่งฉีดกลุ่มเสี่ยง

จบในสงกรานต์

‘รัสเซีย’ยิง‘มิสไซล์ ไฮเปอร์ โซนิก’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ

ทำาเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดเชื้อ                                              

อีก 2.6 หมื่นราย เสียชีวิต 67 คน                                            

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ เร่งประชา 

สัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดวัคซีน 

อย่างน้อย 70%  ก่อนช่วงเทศกาลสง 

กรานต์ ลำาปางอาการหนัก คลัสเตอร์

เรือนจำาติดโควิดกันระนาว

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์

โควิด-19 ในประเทศไทยว่า พบผู้

ติดเชื้อรายใหม่ 26,234 ราย ติดเชื้อ                                                

ในประเทศ 26,123 ราย มาจากระบบ                                                             

เฝ้าระวังและระบบบริการ 26,068 

ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 

55 ราย, มาจากเรือนจำา 75 ราย 

เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 36 

ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 20,013 ราย 

อยู่ระหว่างรักษา 250,265 ราย 

การเปิดตัวคนใน

ตระกูลชินวัตร ไม่อาจหลีกเลี่ยงความ

เป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองได้ จะเห็น

ว่าทันทีที่พรรคเพื่อไทยเปิด

ตัว ‘อุ๊งอิ๊ง’ บรรดา

คนในขั้วตรงกันข้าม

ต่างออกมาทำานาย

ชะตาชีวิตของเธอว่า 

อาจจะลงเอยเหมือน

กับนายทักษิณ      

ผู้เป็นพ่อ และ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์                            

ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ผู้เป็นอา

กรุงเทพฯ • กกต.พร้อมเปิดรับสมัครผู้ว่าฯ-                                     

ส.ก. ยึดมาตรการป้องกันโควิด เตือนผู้สมัครฯ 

อย่าทำาผิด กม.ห้ามหาเสียง จัดมหรสพ-งาน

รื่นเริง เพื่อไทยฟุ้งเลือกตั้งรอบหน้าแลนด์

สไลด์ ขานรับบัตรสองใบ ขอเบอร์เดียวทั่ว

ประเทศ กะฟัน ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เกือบครึ่ง 

“การุณ” ท้า พท.ขับจะได้ไม่ต้องเลือกต้ังใหม่

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.65 นายสำาราญ ตัน

พานิช ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร 

(ผอ.กกต.กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการ

เปิดรับสมัครการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพ                                                                             

มหานคร (ส.ก.) ระหว่างวันที่ 31 มี.ค-4                                                                     

เม.ย. ว่า ทาง กกต.กทม.และกรุงเทพมหา 

นคร (กทม.) ได้ประสานงานร่วมกันมาโดย

ตลอดตั้งแต่ก่อนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะ

เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งแล้ว 

“ยืนยันว่ ามี ความพร้อมทั้ งด้ าน

บุคลากร สถานที่รับสมัคร และวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ โดยสถานที่รับสมัครกำาหนดไว้ที่ศาลา

ว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กทม. 

ซ่ึงคำานึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม 

โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย เนื่องจากวันรับสมัคร

จะมีผู้สมัครและผู้สนับสนุนผู้สมัครเดินทาง

กันมาเป็นจำานวนมาก”

นายสำาราญกล่าวว่า สำาหรับการเลือก                                    

ตั้ง ส.ก.เกิดขึ้นครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 29 ส.ค.                                                             

2553 ส่วนผู้ว่าฯ กทม. วันท่ี 3 มี.ค. 2556 

เวลา 12 ปีกับ 9 ปี ถือว่าเป็นระยะเวลา                                                           

ท่ีนานพอสมควรท่ีไม่มีการเลือกต้ัง กฎหมาย                                                                

และระเบียบต่างๆ ขณะน้ีมีการเปล่ียนแปลง 

ไปมาก เพราะฉะนั้นจึงมีความห่วงใยต่อผู้

สมัครทุกคน ทาง กกต.กทม.ได้อำานวยความ

สะดวกด้วยการช่วยให้ความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

การปิดป้ายหาเสียงต่างๆ เพื่อป้องกันการ

ทำาผิดกฎหมาย ส่วนวันรับสมัคร สิ่งที่เน้น

แลนด์สไลด์ทับ‘อุ๊งอิ๊ง’

อ่านต่อหน้า 14อ่านต่อหน้า 142หน้า...
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(1)

ณหภูมิ-อากาศชวงนี้...ดูจะหนักไปทาง วูบๆ 

วาบๆ คือบทจะรอนก็รอนระดับตับแลบ มาม

แลบ แตบางชวง บางโอกาส ดันมีฝน-ฟาสาด

ซัดเขามา สรางความชุมฉ่ํา ชุมเย็น ใหพออุบัติขึ้นมาชั่ว

ครั้ง-ชั่วคราว กอนที่จะกลับรอนวูบ-รอนวาบกันอีกครั้ง-

อีกครา อะไรตอมิอะไรมันเลยออกจะหนักไปทาง สะบัด

รอน-สะบัดหนาว ทํานองนั้น...

(2)

แตความไมแน�นอน เอาแน�-เอานอนอะไรแทบไม

ได หรือแทบ คาดเดาไมได ของอุณหภูมิ-อากาศในชวง

หลังๆ นี้...ตองถือเปนเร� อง ปกติธรรมดา ไปแลวก็วา

ได อยางที่ใครก็ไมรูเคยพูดๆ ไววาเปน ความไมปกติ-ที่

เปนปกติ อะไรประมาณนั้น อันยอมสงผลใหบรรดา

คนรุนเกา รุนแก ที่เคยคุนเคย คุนชิน อยูกับสภาวะ

ความเปนไปของอากาศ ของธรรมชาติ เม� อซักชวง 

50-60 ปที่แลว เลยออกจะมึนซซซๆ งงงงงๆ อยูพอ

สมควรเหมือนกัน เพราะความเปลี่ยนแปลงของอากาศ

และธรรมชาติ ที่มันออกจะไมสอดคลอง ตองกัน กับ

อารมณ-ความรูสึกตางๆ นานา ซึ่งเคยถูกยกระดับและ

พัฒนามาเปนคานิยม วัฒนธรรม ประเพณี หรือแม

กระทั่งบทเพลงยอดฮิตรุนเกาๆ กอนๆ ทั้งหลาย...

(3)

พูดงายๆ วา...โอกาสที่จะเพอรําพึง รําพัน ไปตาม

บทเพลงประเภท หนุมนารอนาง ของคุณนา ไวพจน 

เพชรสุพรรณ ที่วาเอาไวประมาณวา...เม� อถึงเดือน 

เมษา-หนุมบานนานั่งฝน-คอยคนรัก คอยคนรักจาก                                                                

กัน-สิ้นสงกรานตนองก็พลันลืมพี่ อะไรประมาณนั้น                                                                

มันอาจไมถึงกับซาบซึ้ง ด� มด่ํา เทากับยุคกอนไดมาก 

มายซักเทาไหรนัก ยิ่งเม� อตองวาไปถึงชวง เดือนเจ็ด...

เจาไมมา จะเขาพรรษายิ่งพาใจเศรา หรือ จนฝนลง

เดือนหก-มวลนกโบกบิน ฯลฯ แตในเม� อทุกสิ่งทุกอยาง

มันชักจะไมเปนไปตามนั้น เกิดความวิปริต ผิดเพี้ยน 

จนไมวาเดือนไหนตอเดือนไหน แทบไมเหมือนเดือน

เดิมๆ อีกตอไป อันนี้นี่แหละที่ทําใหบรรดาคนเกา คน

แก คนรุนกอนๆ ทั้งหลาย ชักจะมึนซซซๆ งงงงงๆ 

หรือชักจะ ตามไมทัน กับ ความเปลี่ยนแปลง ที่มันยิ่ง 

คาดเดาแทบไมได ยิ่งเขาไปทุกที...

(4) 

แตครั้นจะหันไปฝกรอง หัดรอง หันไปแกะ

โนต แกะดนตรี ปลุกจิต ปลุกใจ ดวยการลองหันไป

เพอ รําพึง รําพัน กับบทเพลงของบรรดาคนหนุม-คน

สาว คนรุนใหมๆ อันนี้...ก็ยิ่งมีแต ตาย...กับ...ตาย ลูก

เดียวเทานั้นเอง!!! ไมงั้นอาจตองเจ็บนิ้วหัวแมโปง นิ้ว

เทาบวม นิ้วมือบวม เอางายๆ โดยเฉพาะเม� อตอง

ออกเสียง ภาษาไทย ใหมี เอ็กเซนต แบบ ภาษา

ฝรั่ง เขา ประเภท ฉัน ตองกลายเปน ฉวันนนน หรือ 

เธอ ตองกลายเปน เทธออออ (ตองมี Th นําหนา) 

อะไรประมาณนั้น ยิ่งความสอดคลอง ตองกัน ในแง 

ฉันทลักษณ ดวยแลว แทบตองปดกลอง ปดบัญชี ไม

เหลือติดปลายนวมเอาไวเลย โอกาสที่จะดัดแปลงตัว

เอง ปรับเปลี่ยนตัวเอง ใหสอดคลอง กลมกลืน ไปกับ

คนรุนใหมๆ จึงสูยอมกลั้นใจตายแลวรอไปเกิดใหม น�า

จะเขาทากวาเปนไหนๆ...

(5)                                                     

แตก็นั่นแหละ...ดวยเหตุที่ พระผูเปนเจา ทาน

ดําเนินกรรมวิธีตางๆ ดวยความลึกลับอยูเสมอๆ บรรดา 

ความเปลี่ยนแปลง ที่แมแตธรรมชาติ แมแตดิน-ฟา-

อากาศ ยังหนีไมพนตองเปลี่ยนๆ ตามไปดวย มันจึง

กลายเปน ขอเท็จจริงอันมิอาจปฏิเสธ ที่บรรดาคน

เกา คนแก หรือคนรุนเกาๆ ทั้งหลาย มีแตตองเพียร

พยายามที่จะตอง เขาถึง และ เขาใจ ใหมากๆ เขาไว 

ไมวาโดย อารมณ-ความรูสึก จะยังคงเปนไปในแบบ

ไหนก็ตาม ไมงั้นโอกาสที่จะ พัฒนา หรือโอกาสที่จะ

ทําใหความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เปนไปในทางที่ดี เปนไป

ในแงบวก ไมใชนําไปสูแงลบ ไปสูความพังพินาศ ความ

ฉิบหาย วายวอด จึงถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญเอามากๆ 

อีกทั้งยังไมใชสิ่งหยาบๆ-งายๆ แตเต็มไปดวยความ

ประณีต ละเอียดออนเปนอยางยิ่ง...

(6)                                                                                    

ยิ่งในชวงหลังๆ นี้...ไมเพียงแตอุณหภูมิ-อากาศ 

หรือ ธรรมชาติ เทานั้น แตดวยความวิปริต ผิดเพี้ยน 

ในลักษณะใดก็แลวแต เลยทําใหบรรดามวลมนุษยทั้ง

หลายชักเริ่มหันมาทํา สงคราม กันอยางเปนระบบและ

เปนกิจการยิ่งขึ้นเร� อยๆ โดยสิ่งที่เรียกวา สงคราม นี่

แหละ ที่มันจะกลายเปนตัวเพิ่ม อัตราเรง ใหบรรดา

ความเปลี่ยนแปลง เปนไปอยางทบเทาทวีคูณยิ่งเขาไป

ทุกที การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแตละเร� อง 

แตละกรณี ไมวาตั้งแตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมประเพณี ไปจนถึงคานิยมที่ถูกแสดงออก

มาในรูปศิลปะ วรรณกรรม บทเพลง ดนตรี ฯลฯ หรือ

อะไรตอมิอะไรก็แลวแต จึงเปนสิ่งที่ ทาทาย เอามากๆ 

โดยเฉพาะสําหรับคนรุนเกา รุนแก ที่ยังไมถึงกับตอง

เดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง ไปซะกอนกําหนดการ...

ความเปลี่ยนแปลง

ที่กําลังจะมาถึง

อุ

ปนพรรคการเมืองที่น�าจะคึกคักที่สุดในชวงนี้ สําหรับ 

พรรคเพ� อไทย หลังยกพลไป จ.อุดรธานี เปดตัว ‘อุงอิ๊ง’  

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการมี

สวนรวมและนวัตกรรม ลูกสาวคนสุดทองของนายทักษิณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี เปน ‘หัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อไทย’ 

แมจะไมมีการประกาศอยางเปนทางการวา ‘อุงอิ๊ง’ จะเปน

แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพ� อไทย แตการสถาปนาใหเปน

ถึงหัวหนาครอบครัวของพรรค ที่มีศักดินาเหนือกวา นพ.ชลน�าน 

ศรีแกว ส.ส.น�าน และหัวหนาพรรค มันชัดเจนในตัวอยูแลว 

ขณะที่ลูกพรรคเพ� อไทย เรียงหนากันออกมาแสดงความ

มั่นใจวา การไดทายาทตระกูลชินวัตรถือธงนํา จะทําใหการเลือกตั้ง

ครั้งหนาเกิดปรากฏการณที่เรียกวา ‘แลนดสไลด’ อีกครั้ง 

ส.ส.อีสานของพรรคอยาง ‘เสี่ยกุย’ ชูวิทย พิทักษพรพัลลภ 

ส.ส.อุบลราชธานีหลายสมัย ถึงขั้นออกมาแสดงความมั่นใจวา 

พรรคเพ� อไทยจะกวาด ส.ส.ถึงกวา 200 เสียง

“เทาที่ผมประเมิน คาดวาการเลือกตั้งครั้งหนาพรรคเพ� อไทย

จะได ส.ส.แบบแบงเขต จํานวน 250 คน และแบบบัญชีรายช� ออีก 

30 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน” 

แตอยางไรก็ดี การเปดตัวคนในตระกูลชินวัตร ไมอาจหลีก

เลี่ยงความเปนสายลอฟาทางการเมืองได จะเห็นวา ทันทีที่พรรค

เพ� อไทยเปดตัว ‘อุงอิ๊ง’ บรรดาคนในขั้วตรงกันขามตางออกมา

ทํานายชะตาชีวิตของเธอวา อาจจะลงเอยเหมือนกับนายทักษิณ ผู

เปนพอ และ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผูเปนอา 

ที่ตองลงเอยทางการเมืองดวยการหนีออกจากประเทศไป

เรรอนอยูตางแดน 

อยางเชนรอบขาง ‘บิ๊กตู’ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อยาง ‘แรมโบอีสาน’ เสกสกล อัตถา

วงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และผูกอตั้งพรรครวม

ไทยสรางชาติ ที่รีบออกมาขู 

“มีคนมากมายฝากมาบอกดวยความหวงใยและสงสารนอง 

อุงอิ๊ง กลัวโดนชะตากรรมวิบากกรรมเหมือนคุณพอและคุณอาเปน

ที่สุด” 

แน�นอนวา ไมแปลกที่ ‘อุงอิ๊ง’ จะเจอฝายตรงขามรับนอง

ดวยมุกนี้ เพราะสมัย ‘ยิ่งลักษณ’ กาวขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรี

หญิงคนแรกของประเทศไทย ก็เคยมีคําเตือนในลักษณะนี้เชน

เดียวกัน 

แตนั่นมันเปนเร� องที่ยังไกลไป และการกาวเขาไปสูเกาอี้

นายกรัฐมนตรีในยุคนี้  ไมงายเหมือนสมัยพอและอา กติกาและ 

สิ่งแวดลอมทางการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะ 

อยาเพิ่งขามช็อตไปถึงวาจะลงเอยแบบพอกับอาหรือไม แต

เสนทางที่จะไปถึงนายกรัฐมนตรีนั้น มีดานและคายกลที่ตองฝาอีก

เพียบ  

โดยเฉพาะเง� อนไขในรัฐธรรมนูญป 2560 มาตรา 159 ที่

ระบุวา “มติของสภาผูแทนราษฎรที่เห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใดให

เปนนายกรัฐมนตรี ตองกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย และ

มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู

ของสภาผูแทนราษฎร” 

ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน สมาชิกรัฐสภามี 750 คน 

ประกอบดวย ส.ส. 500 คน และ ส.ว. 250 คน ผูที่จะไดรับเลือก

เปนนายกรัฐมนตรีจะตองไดคะแนน 376 เสียง  

พรรคเพ� อไทยจะรวบรวมเสียงให ‘อุงอิ๊ง’ ไดถึงหรือไม หาก

ไมมี ส.ว.ลงมติใหเลย 

โอกาสที่ ส.ว.ชุดนี้ที่ยังมีอายุการดํารงตําแหน�งเหลืออยูถึง

รัฐบาลหนาแน� มีนอยมาก โดยเฉพาะเม� อเปน ‘แบรนดชินวัตร’  

ส.ว.ชุดนี้หลายคนลวนแตเปนขั้วตรงขามระบอบทักษิณมา

กอน เปนเสนขนานกับตระกูลชินวัตร เสมือนงูเหากับพังพอน จะ

ใหยกมือโหวตให ‘อุงอิ๊ง’ เปนนายกรัฐมนตรีแทบเปนไปไมได 

แลวอยาลืมวา ส.ว.ชุดนี้ถูกรอนตะแกรงเขามากอนที่จะไดรับ

การแตงตั้ง ภารกิจหลักๆ พูดกันตรงๆ คือ มาสกัดกั้นการกลับมา

ของ ‘ระบอบทักษิณ’ 

เปนโจทยหินที่ ‘อุงอิ๊ง’ จะฝาไป 

ตอใหในการเลือกตั้งพรรคเพ� อไทยเกิดทําแลนดสไลดได แต

ก็มีโอกาสจะไปเจอ ‘เดดล็อก’ ตรงนี้เหมือนกัน ไดเสียงขางมาก 

ส.ส. แตไมพอดันทายาทตระกูลชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรี 

แลวกอนจะถึงตรงนั้น กอนที่พรรคเพ� อไทยจะฝนถึง

การแลนดสไลด กอนอ� นตองใหกฎหมายลูก 2 ฉบับ นั่นคือ 

ราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และราง พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง ผานวาระ 3 ของสภา เพ� อนําไปสูการมีผลบังคับ

ใชใหไดกอน เพราะถึงตรงนี้ ไมมีใครกลาออกมาแสดงความมั่นใจ

แบบ 100% วาจะผานไปได 

เพราะยิ่งเขาใกลเดือนพฤษภาคมที่จะเปดสมัยประชุมสภา

สมัยสามัญ ขาวคราวขบวนการ ‘เขียนดวยมือ ลบดวยเทา’ จอง

คว่ํากฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่งกลับเริ่มหนาหูมากขึ้นเร� อยๆ 

ในทางเปดเผยไมมีใครออกมาพูดวาจะทําเชนนั้น แตในทาง

ลับมีหลายพรรคการเมือง ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน อยากจะให

เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นจริงๆ เพ� อกลับไปใชบัตรเลือกตั้งใบเดียว  

มีรายงานขาววา ฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนพรรคพลังประชา

รัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตยบางสวน ตลอดจนพรรค

ขนาดกลางและพรรคเล็ก แสดงความประสงคจะกลับไปใชบัตรใบ

เดียว และมั่นใจวาจะไดรับเสียงหนุนจากฝายคานเพ� อใหถูกตอง

ตามเง� อนไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะจากพรรคกาวไกล 

ที่สําคัญ มีบิ๊กรัฐบาลเซลไอเดียนี้ตอหนา ‘บิ๊กตู’ แลว โดย

ใหเริ่มจากการคว่ํากฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่ง จากนั้นเสนอแกไข

รัฐธรรมนูญกลับไปใชบัตรใบเดียว 

ขณะที่ผูนําไมไดบอกปด และยังแบงรับแบงสูอยู ขอดู

สถานการณกอน 

แตเง� อนไขที่จะกลับบัตรใบเดียวได อยูที่พี่นอง 2 ป. คือ ‘บิ๊ก

ตู’ กับ ‘บิ๊กปอม’ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ จะตองกลับไปอยูในจุดกลมเกลียว 

ถึงจะเลี้ยวกลับไปถึงจุดนั้นได 

วิธีนี้แมจะน�าเกลียด เพราะ ส.ส.โหวตผานรัฐธรรมนูญกัน

มา แตสําหรับการเมืองไทยในวงศวาน 3 ป. ไมมีอะไรเปนไปไมได 

การสับขาหลอกทําในเร� องที่เหนือความคาดหมายเกิดมานับครั้งไม

ถวนตั้งแตยุคคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนตนมา เพ� อ

รักษาและตอทออํานาจ 

ยิ่งพรรคเพ� อไทยหงายไพเร็ว เปดตัว ‘อุงอิ๊ง’ ตั้งแตไก โห ก็

ยิ่งทําใหรูวา จะตองวางแผนสกัดดาวรุงอยางไร 

และกอนจะไปถึงการเลือกตั้งสนามใหญ ฝายอํานาจยังได

มีเวลาชิมลาง ประเมินสถานการณกับการเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร ที่สนามนี้พอจะทําใหเห็นอะไรรางๆ เกี่ยวกับแนว

โนมการเลือกตั้ง ส.ส. 

สําหรับการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.หนนี้ แตกตางจากครั้งที่ผาน

มา ซึ่งเปนการแขงขันกันของสองขั้วการเมืองระหวาง ‘เหลือง’ กับ 

‘แดง’ ไมพิศวาสตัวผูสมัคร แตตองเลือกเพราะเกลียดอีกฝง  

ขณะที่ครั้งนี้ แมจะยังมีขั้วอยางที่เปรียบกันวา เปนฝาย

เผด็จการกับประชาธิปไตยนั้น แตในแตละฝายก็มีความขัดแยง

กันเอง โดย ณ เวลานี้ บิ๊กเนมเปดหนากันออกมาครบ 

ซีกรัฐบาล ประกอบดวย ‘ดร.เอ’ สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ลง

สมัครในนามพรรคประชาธิปตย ขณะที่นายสกลธี ภัททิยกุล อดีต

รองผูวาฯ กทม. และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผูวาฯ กทม. 

ลงสมัครในนามอิสระ โดยมีองคาพยพของพรรคพลังประชารัฐชวย

อยู 

3 คนนี้ มีกลุมฐานเสียงที่ใกลเคียงกัน คือ ฝายที่ไมเอา

ระบอบทักษิณและไมชอบกลุมบุคคลที่จาบจวงสถาบัน โดยจะตอง

แยงคะแนนกันเอง  

สวนซีกฝายคาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ อดีต รมว.คมนาคม 

แมจะลงในนามอิสระ แตสังคมทราบวา มีพรรคเพ� อไทยคอย

ซัพพอรตอยู นายวิโรจน ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคกาวไกล และนาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานคณะ

กรรมการอํานวยการและพัฒนาพรรคไทยสรางไทย  

3 คนนี้ตองตัดคะแนนกันเองเชนกัน โดยมีฐานเสียงมาจาก

ฝายที่ไมเอาเผด็จการ ไมชอบรัฐบาล และเสียงของคนรุนใหม   

การเลือกตั้งรอบนี้ทั้งสองฟากแชรคะแนนกันสนุก โอกาสที่

จะมีใครสักคนแตะถึงลานเสียงน�าจะไมใชเร� องงาย 

หลายคนรูวา เปนรอง แตยังเลือกที่ลงสมัคร สวนหนึ่ง

เพราะตองการเช็กกระแสพรรคโดยใชสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

เปนปฐมบท 

ความพายแพไมไดเสียหายสําหรับบางคน แตจะทําใหรูวา 

สถานะตัวเองทางการเมืองตอนนี้อยูตรงไหน  

ถึงแพ แตแพกี่คะแนน แพใหใคร และตัวเองไดคะแนนเทา

ไหร นอกจากนี้ เม� อเอาคะแนนของผูสมัครจากซีกฝายคานและ

ฝายรัฐบาลมารวมกัน แตละฝายไดเทาไหร 

มันพอจะบอกความรูสึกของคนกรุงที่มีตอการเมืองภาพใหญ

ไดเหมือนกัน 

ทั้งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ ทั้งตัว ‘อุงอิ๊ง’ เองที่จะไดรูวา 

แบรนดชินวัตรในเมืองหลวงเปนอยางไร กระแสตอบรับดีหรือไม 

เพราะพรรคเพ� อไทยสงผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

ถึง 50 เขต 

ผลเลือกตั้งครั้งนี้จะทําใหแตละฝายเอาไปวางยุทธศาสตร

ปดจุดออน เพิ่มจุดแข็ง กอนที่จะถึงการเลือกตั้งใหญที่ ‘บิ๊กตู’ พูด

กลางหองประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ตองอยูกันอีกปกวา  

มีเวลาใหแกเกมกันอีกพอสมควร. 

เ

‘อุงอิ๊ง’ฝาหลายดานแลนดสไลด

บันไดนายกฯไมงายเหมือนพอ-อา

“หลายคนรูวา เปนรอง แตยังเลือกที่ลงสมัคร 

สวนหนึ่งเพราะตองการเช็กกระแสพรรคโดยใช

สนามเลือกต้ังผูวาฯ กทม.เปนปฐมบท ความพายแพ

ไมไดเสียหายสําหรับบางคน แตจะทําใหรูวาสถานะ

ตัวเองทางการเมืองตอนนี้อยูตรงไหน”



ป็นสัปดาห์ที่คึกคักเป็นพิเศษ สำาหรับการโหมโรงศึกเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม. มีการเปิดตัวผู้สมัครอิสระเพิ่มขึ้นจากที่

มี  “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” และ “สกลธี ภัททิยกุล” ล่าสุด

คือ  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.คนล่าสุด ที่ได้แถลงลาออก

จากตำาแหน่งเพื่อประกาศสู้ศึกสนามนี้ด้วย ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์

โชว์ทีมท้าชิงสภาเล็กเพื่อหนุน ดร.เอ้ “สุ

ชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์” ทำางาน ถือธง

นำาโดย “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”  เลขาธิการ

พรรค ย้ำาเรียกศรัทธาพรรคในเขตเมือง

กรุงคืน  ด้าน “อุ๊งอิ๊ง” แพทองธาร ชิน

วัตร นำา “ครอบครัวเพื่อไทย” ย้ำาการ

ส่งผู้สมัคร ส.ก.ทั้ง 50 เขต พร้อมเปิด

แคมเปญนโยบายในการหาเสียง 5 ข้อ 

เช่นเดียวกับ พรรคไทยสร้างไทย  “หญิง

หน่อย” สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำาเปิด

ตัว น.ต.ศิธา ทิวารี  เป็นผู้สมัครในนาม

พรรค ทดสอบฐานคะแนนเดิมในเขต

ต่างๆ  ขณะที่ “วิโรจน ์ ลักขณาอดิศร”  

ว่าที่ผู้สมัคร พรรคก้าวไกล   แถลงข่าวรณรงค์ให้นำารั้วกั้นบริเวณท้อง

สนามหลวง ออกไป เพื่อคืนพื้นที่ให้คนกรุงได้ทำากิจกรรมและแสดงออก

ทางการเมือง เล่นกับกระแสทัศนคติทางการเมือง ส่วนพลังประชารัฐ 

เปิดศูนย์อำานวยการเลือกตั้ง ส.ก. มี “เสี่ยโต”-อภิชัย เตชะอุบล เป็นผู้

อำานวยการ ขยับความเคลื่อนไหวเล็กๆ

ที่น่าสนใจคือ ความเห็นจากแกนนำาพรรคพลังประชารัฐอย่าง “ชัย

วุฒิ ธนาคมานุสรณ์” รักษาการรองหัวหน้าพรรค ที่เห็นว่าการที่พรรค

ส่งผู้สมัคร ส.ก.เกือบทุกเขต ถือเป็นการทำา

พื้นที่ของสมาชิกพรรคและทีมงานต่างๆ 

ซึ่งจะมีผลไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส. พร้อม

มองว่าการเมืองวันนี้เปลี่ยนไปมาก อย่า

ไปยึดรูปแบบในอดีตกับกระแสของ กทม.

เพราะเป็นกระแสที่เปลี่ยนได้เร็ว ช่วง

ใกล้ๆ เลือกตั้งอาจจะมีประเด็นอะไรทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีก จึงอย่าไปคาด

เดาอะไรมาก บทวิเคราะห์ของ “กำานัน” สุ

เทพ เทือกสุบรรณ ก็น่าฟังไม่น้อย  โดย 

“กำานัน” ระบุว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

จะเป็นการแสดงออกว่าประชาชนมีความ

คิดเห็นทางการเมืองไปในทิศทางของ

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใด ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพิจารณา

ตัดสินใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดด้วย เพราะหลังจากที่มีการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในเดือน พ.ค.แล้ว นับไปอีก 9-10 เดือน คาดว่าน่า

จะมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหญ่ ตรงนี้จะเป็นการตัดสิน

อนาคตของประเทศครั้งสำาคัญ

ที่สำานักงานใหญ่ “พรรคผู้กอง” หรือพรรคเศรษฐกิจไทย  ที่อาคาร

ยูทาวเวอร์ ถ.ศรีนครินทร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มมีความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองเหมือนกัน “อาน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการบริหาร มี 

ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

เข้าร่วมด้วย ที่สำาคัญยังยังมีสมาชิกพรรค 

อาทิ ภักดีหาญส์ หิมะทองคำา, ปีเตอร์ 

ไมอ๊อกชิ ดารานักแสดง ตลอดจนอัมรินทร์ 

คอมันตร์ นักธุรกิจระหว่างประเทศที่มี

บทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง และเติม

ตระกูล กมลวิศิษฏ์ บุตรชายชูวิทย์ กมลวิ

ศิษฏ์ ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม

ด้วย แต่ที่ฮือฮาไม่แพ้กันก็คือเฟซบุ๊กของ 

“ชูวิทย์” ที่เจ้าตัวได้ โพสต์ข้อความถึงบุตร

ชาย “ลูกเอ๋ย..พ่อจะสอนการเมืองให้” 

เป็นบทสรุปการเมืองไทยในคำาจำากัดความ 10 ประการ ฟังแล้วไม่ต้อง

ชี้ชัดว่ากระทบชิ่งถึงใครบ้าง แต่ในใต้คอมเมนต์พบข้อความของ “บุตร

ชาย” เข้ามาตอบว่า “ขอบคุณพ่อครับ เดินตามรอยพ่อครับ ไอดอล

ทางการเมืองของผม คือ พ่อผมเองคับ วันนึงต้องเป็นแบบพ่อให้ได้ครับ 

ไม่มากก็น้อย  ชูวิทย์น้อย” 

ประชุมพรรคภูมิใจไทยเมื่อกลางสัปดาห์ โรงแรมดัง

ย่านซอยรางน้ำา มีคนพบคนหน้า

คล้าย 2 ส.ส.พิษณุโลกของพรรคพลัง

ประชารัฐอยู่ที่โรงแรมดังกล่าว รวม

ถึงยังเห็น 2  ส.ส.อีสานใต้ของพรรค

เศรษฐกิจไทย ได้แก่ ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ 

ส.ส.อุบลราชธานี เขต 6 และณัฏฐพล 

จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 ทำาให้มี

การจับตามองกันว่า ในการเลือกตั้งครั้ง

หน้า ส.ส.เหล่านี้จะย้ายมาอยู่กับพรรค

ภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะขณะนี้พรรค 

“เสี่ยหนู” วางฐานเสียงสำาคัญอยู่ที่จังหวัด

ในโซนภาคอีสานใต้ ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็

มี  ส.ส.ในภาคอีสานที่ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐ ก็ย้ายมาอยู่

กับภูมิใจไทยแล้ว 2 คน คือ เอกราช ช่างเหลา  ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

วัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น  เขต 1.
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3ในประเทศ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

สุเทพ เทือกสุบรรณ

เดียว พร้อมมีกระแสข่าวว่ามีการลงนามเอ็มโอยูเรื่องส่ง

ข่าวสารให้ช่อง 5 ไปแล้ว และยังยืนยันว่าดีลนี้ ไม่ได้เกี่ยว

พันกับกองทัพบก เพราะไม่เคยได้งบฯ จากกองทัพบก

มาบริหารแต่อย่างใด กระนั้นผู้สังเกตการณ์ยังตั้งประเด็น

คำาถามต่อไปถึงการปรากฏตัวของ ไพศาล พืชมงคล อดีต

กุนซือ บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โปรไฟล์

ในฐานะ “ล็อบบี้ยิสต์” อยู่ร่วมวงสนทนาแลกเปลี่ยน

ข่าวสารด้วย หากติดตามโปรไฟล์ก็จะเดากันได้ว่า “กุนซือ

ผู้นี้” ทำางานมาตั้งแต่ยุค “บิ๊กจิ๋ว” มีสายสัมพันธ์กับ “บ้าน

ท่าพระอาทิตย์” เต็มเปี่ยมไปด้วยวิทยาการย่าน “อุษาค

เนย์” จึงไม่แปลกถ้าจะถูกชี้นิ้วเปรี้ยงว่า ไม่นิยมตะวันตก

และเทใจให้จีน •

แม้กองทัพจะยึดถือ หลักนิยม ของสหรัฐฯ ตาม

แบบฉบับเดิมที่เริ่มก่อตั้งหน่วยทหารในอดีต แต่เมื่อ

มองความสัมพันธ์ทางด้านทหารกับประเทศอื่นๆ แล้ว 

ก็ไม่ได้ปิดกั้นในการเปิดความร่วมมือกับไทย ดูได้จาก

ยุทโธปกรณ์ที่เข้าประจำาการในประเทศไทย มีทั้งฝั่ง

สหรัฐฯ, จีน, อังกฤษ, รัสเซีย, ยุโรป, แอฟริกา ฯลฯ 

มีการแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษา การร่วมกลุ่มในเวที

นานาชาติ โดยยึดตามนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก เมื่อเกิด

ประเด็นช่อง 5 ที่กลายเป็นข่าวครึกโครมขึ้นมา จนถูก

ลากโยงไปในเรื่องการเมือง กองทัพบกก็นำาเสนอข่าว

ประชาสัมพันธ์เป็นอีเวนต์ของโรงเรียนเสนาธิการทหาร

บก ด้วยการเชิญ อ.สุรชาติ บำารุงสุข อาจารย์รัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่

นักศึกษาในเรื่องสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนด้วย เมื่อ

สัปดาห์ที่ผ่านมา ช่างเป็นจังหวะที่พอดีกัน • 

แต่ก็ต้องยอมรับว่า ช่วงนี้สหรัฐฯ เองก็ตอกย้ำา

ความสัมพันธ์กับไทยรัวๆ โดย พล.อ.ชาร์ลส์ เอ. ฟลินน ์                           

(Gen. Charles A. Flynn)  ผู้บัญชาการกองกำาลัง

ทางบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก  มาเยือนกอง

บัญชาการกองทัพบก ที่ถนนราชดำาเนิน ก่อนไปร่วมใน

พิธีปิดการฝึกผสมรหัส Hanuman Guardian 2022 กับ 

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก 

และเข้าชมฝึกดำาเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของยาน           

เกราะสไตรเกอร์ ที่สนามฝึกบ้านดีลัง จ.ลพบุรี พร้อมจัด

พิธีประดับและแลกเปลี่ยนปีกร่มให้กำาลังพลที่ผ่านการ

ฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศด้วย 

ขณะที่ ทอ.ยังเดินหน้าฝึกผสม Cope Tiger ที่กองบิน 

1 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการฝึกผสมทางอากาศที่

มีการสนธิกำาลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ของ ทอ. 3 ประเทศ คือ ไทย-สหรัฐฯ-สิงคโปร์  

โดยพิธีปิดนอกจากมี พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ 

ผบ.ทอ.ไทยเป็นประธานแล้ว ยังมี พล.อ.ต.เดวิด เบอร์กี 

ผู้แทน ผบ.ทอ.สหรัฐฯ กับ พล.อ.ต.เควิน ค็อง ผบ.ทอ.

สิงคโปร์ร่วมงานด้วย.

มื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 19.22 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ 

ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราช

วโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำานายทหารชั้น

นายพล และนายตำารวจชั้นนายพล จำานวน 1,040  นาย 

ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ใน

โอกาสนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหมและคณะร่วมเฝ้าฯ ด้วย ในการนี้ 

พระราชทานพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่า “การ

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนนี้เป็นทั้งการประกาศความตั้งใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นทั้งการเตือนใจให้ตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบซึ่งย่อมมีมากขึ้น ในฐานะที่ทุกท่าน

ได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหารและนายตำารวจชั้นนาย

พล ท่านทั้งหลายเมื่อให้คำาสัตย์ปฏิญาณไว้แล้วอย่างเข้ม

แข็งจึงจำาเป็นต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อการปฏิบัติ

หน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม ระมัดระวัง รอบคอบ และ

ทุ่มเทเสียสละอย่างสูงสุด ถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วย

ดีสมกับความรับผิดชอบที่มีแล้ว ผลงานของท่านก็จะ

อำานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยตรง และทุกท่านก็

จะภูมิใจได้เต็มที่ทั้งในการรักษาหน้าที่และการถวายคำา

สัตย์ปฏิญาณ” •

เป็นสัปดาห์ที่ ตำารวจ ทำางานเข้าตาสามารถ

คลี่คลาย 2  คดีใหญ่ แบบที่ต้องชื่นชมผลงาน...คดีแรก 

บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.

ตร.) หรือ PCT ส่ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.

สส.ภ.2 พร้อมทีมงานไปประสานตำารวจกัมพูชา เข้า

ตรวจค้นออฟฟิศแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 2 แห่ง ในจังหวัด

พระสีหนุ จุดที่ 1 โรงงานร้างไม่มีเลขที่ ซึ่งเป็นจุดที่ใช้

โทรศัพท์หลอกเหยื่ออ้างมีพัสดุจากบริษัทขนส่ง DHL 

หรือ FedEX และถูกด่านกรมศุลกากรอายัดไว้เนื่องจาก

มีสิ่งของผิดกฎหมายและอ้างเป็นตำารวจเชียงใหม่หลอก

เหยื่อ จับกุมผู้ต้องหา 28 คน จุด 2 อาคาร Diwei  

Entertainment City เปิดเป็นบ่อนกาสิโนบังหน้า  หลอก

ลวงให้หลงรักในแอปพลิเคชัน Tinder จากนั้นชักชวน

ลงทุนเทรดเงินดิจิทัล จุดนี้จับได้ 33 คน ซึ่งถือเป็น 2 

จุดสำาคัญที่คนไทยหลายๆ คนถูกโทรศัพท์มาหลอกให้

โอนเงินจำานวนมาก การเข้าทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้ง

นี้ก็น่าจะทำาให้ประชาชนอุ่นใจได้ในระดับหนึ่ง อย่างไร

ก็ดี ตำารวจ PCT  ฝากบอก หากพบเบาะแสสามารถ

แจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์  PCT 08-1866-3000 หรือสายด่วน 

บช.สอท. 1441 หรือ  www.pct.police.go.th ตลอด 24 

ชม. หรือผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์

ได้ที่ www.thaipoliceonline.com •

อีกคดีต้องปรบมือดังๆ ให้กับความทุ่มเท อดทน

ของ  ตำารวจกองปราบปราม และชุดหนุมาน นำาทีม

โดย บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. และ 

พล.ต.ต.มนตรี  เทศขัน ผบก.ป. ที่ในที่สุดก็สามารถ

จับกุม “ฉุย รักจันทร์”  หรือ จำารัส รักจันทร์ ผู้ต้องหา

ที่ก่อเหตุยิง ด.ต.อนันต์ มีแสง  ผบ.หมู่ กก.6 บก.ป.เสีย

ชีวิต ด.ต.ชัชชัย พันธอู และ ร.ต.อ.นพดา ณัทณพงศ์ ได้

รับบาดเจ็บ ขณะเข้าจับกุมที่สี่แยกบ้านท่านางพรหม ม.6                    

ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ก่อนหลบหนีไป โดย

จับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งภายในซอยมหาดไทย  ย่าน

รามคำาแหง กรุงเทพฯ หลังหลอกล่อเจ้าหน้าที่ให้ค้นหา

อยู่บนเขาในจังหวัดพัทลุงและสงขลาอยู่นานหลายวัน 

รวมทั้งต้องชื่นชมผู้บังคับบัญชาทั้ง ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. บิ๊กใหม่-พล.ต.อ.สุชาติ ธีระ 

สวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. บิ๊กโจ๊ก-พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล 

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด กระทั่งสามารถ

จับกุมคนร้ายได้ในที่สุด แถมลบข้อครหาการทำาคดีนี้

ไม่ใช่เพราะแค้นที่ ลูกน้อง  ถูกยิงเสียชีวิต และมอง

กันว่า ฉุย รักจันทร์ น่าจะถูกเอาคืน  สุดท้าย ตำารวจ 

ก็แสดงให้เห็นว่า เป็นการทำาคดีที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้

กฎหมาย อยู่ภายใต้ความถูกต้อง เมื่อคนร้ายไม่ได้ยิง

ต่อสู้ ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม การนำาตัวเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ

อย่างที่หลายคนคาดกันไว้ •

นี่ก็มาตลอด เฟกนิวส์ ล่าสุดมีการแชร์ข้อความ

ในเฟซบุ๊กทำานอง ตำารวจเตรียมบริการนำาทางรับส่งนัก

ท่องเที่ยวแบบ VIP ไป-กลับจากสนามบิน เมื่อศูนย์ต่อ

ต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าว

เป็นข้อมูลเท็จ รวมทั้งระบุภาพถ่ายที่ถูกอ้างอิงเป็นภาพ

ที่ถูกถ่ายในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย และถ่ายไว้เมื่อ

นานมาแล้ว โดยสังเกตได้จากสีเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่

ตำารวจที่ได้มีการเปลี่ยนเป็นสี สนว.01 มาเป็นระยะเวลา

หนึ่งแล้ว โดยกองกำากับการสายตรวจ กองบังคับการสาย

ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ไม่มีนโยบายบริการนำาทาง

รับส่งนักท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด จึงขอ

ให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ  และขอความร่วมมือไม่ส่ง

หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าว แต่ทั้งนี้นอกเหนือจากการแจ้ง

เตือนประชาชนแล้ว บิ๊กแจง-พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง 

ผู้บัญชาการตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี (ผบช.สอท.) คงต้องเร่งติดตามจับกุมผู้ที่ทำา            

เฟกนิวส์ดังกล่าวมาดำาเนินคดีให้ได้ เพราะเล่นล้วงคอหู

เห่าขนาดนี้ ขืนปล่อยลอยนวล บช.ไซเบอร์ ไม่รู้จะเอา

หน้าไปซุกตรงไหนจริงปะ ผบช.แจง • 

ถึงคราว ททบ.5 ถูกแซะอย่างต่อเนื่อง หลังจาก

ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปในสภา เรื่องการเอื้อให้เอกชน

เข้ามาผลิตรายการข่าว จนมาถึงประเด็นที่สร้างความ

ฮือฮากรณีที่ บิ๊กตี๋-พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่  ททบ.5 (กอญ.ททบ.5) ไปมีภาพ

พบปะพูดคุยกับ ทูตรัสเซีย-ยูเครน จนทำาให้กลุ่ม

การเมืองเอาไปวิจารณ์กันอย่างเมามันในเรื่องความ

เหมาะสม ไปจนถึงการทำาหน้าที่แบบ “ล้ำาเส้น-เกิน

เบอร์” ทั้งที่ ททบ.5 ไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่แตกต่างจากกรณีอื่นๆ ที่

มักถูกแบ่งฝ่ายเป็น “ติ่งส้ม-สลิ่มตกขอบ” ไปเสียทุกเรื่อง 

ล่าสุด “บิ๊กตี๋” สวมบทสื่อ ยืนยันการทำาหน้าที่นำาเสนอ

ข้อมูลสองทาง ไม่รับแต่ข่าวสารจากฝ่ายตะวันตกอย่าง

พล.ต.ท.กรไชย 

คล้ายคลึง

ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์

พล.อ.รังษี

กิติญาณทรัพย์

เ

เ

พล.อ.ณรงค์พันธ์

จิตต์แก้วแท้

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์

กิตติประภัสร์

กุนซือสายจีน-ดีลข่าวช่อง 5



สิกิริยา–ดัมบุลลา
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4 บทความ

โคตรเพชร ‘The Rock’ เปดตัวในดูไบรอประมูล

นพรําลงมาตั้งแตเชาตรู หรืออาจตกโปรยปรายมาหลาย

ชั่วโมงกอนรุงสางก็เปนได ผมเดินลงจากบานตนไมของเกสต

เฮาสอยางระมัดระวังเพราะกลัวจะล� นไถลตกบันไดรับอรุณ

ลืมไปวาค่ําวานนี้ ไดขอเล� อนอาหารเชาจาก 7 โมง

ครึ่งเปน 8 โมงครึ่ง จึงใชเวลาระหวางรอมื้อเชานี้กางรมเดินชมสวน

ตางๆ ของเกสตเฮาส ลุงนิฮาลเจาของ Sigiri Queen’s Rest มีบานตนไม

อยูเกือบ 10 หลัง แตเวลานี้ ไมมีแขกคนอ� นเลย

นอกจากผม

แมชวงนี้ฝนตกทุกวัน แตทั่วบริเวณเกสต 

เฮาสน้ําไมทวมขัง ยกเวนแปลงนาขาวริมถนน 

ที่พักในละแวกนี้สวนใหญสรางเปนบานตนไม 

ยกใตถุนสูงเกือบสิบเมตร ลูกคากลุมเปาหมาย

คือนักทองเที่ยวชาวตะวันตก

สําหรับเกสตเฮาสของลุงนิฮาลมีจุดเดน

นอกจากบรรยากาศรมร� น เต็มไปดวยตนไม นก

นานาชนิดและกระรอกแลว บริการก็ดีเยี่ยม 

แถมอาหารพื้นเมืองอรอยมาก ขอเสียมีอยูอยางเดียวคือยุงเยอะ อันเปน

เร� องปกติธรรมดาของบานเรือนที่อยูกลมกลืนกับปา

กินมื้อเชาเสร็จแตฝนยังไมมีทีทาวาจะหยุด ทําใหแผนขึ้นภูเขาหิน

สิกิริยาที่อยูหางออกไปแค 3 กิโลเมตรตองถูกพับไปอยางน�าเสียดาย ผม

มีเวลาอีกไมกี่วัน แตยังไปไมถึงแคนดี นู

วาระเอลิยะ และเอลลา จากนั้นจะลงใต                                                    

ไปยังโคลัมโบ กอลล และกลับมาโคลอม

โบ เพ� อบินกลับกรุงเทพฯ และสุดทาย

แลวผมตองตัดเมืองเหลานี้ออกไปจาก

โปรแกรมเสียครึ่งตอครึ่ง นี่ยังไมนับโป

ลอนนารุวะ อดีตราชธานีหลังจากกรุง  

อนุราธปุระที่จําใจตัดออกไปกอนหนานี้ 

แตก็เช� อเหลือเกินวาจะไดกลับมาศรีลังกา

ใหมในเร็ววันเพ� อไปเยือนโบราณสถาน

สําคัญๆ ใหครบถวน

ดังที่ไดกลาวถึงไปในฉบับที่แลว สิ

กิริยาเปนพระราชวังลอยฟาบนเขาหินที่โผลขึ้นมาเหนือพื้นดินสูง 180 

เมตร และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 349 เมตร รอบดานเปนที่ราบกวาง

ใหญ มีเขาหินที่คลายกันอีกลูกช� อ “ปดูรังกาลา” โผลขึ้นมา ตั้งอยูหาง

กันกิโลกวาๆ ซึ่งเม� อวานนี้ผมไดปนขึ้นปดูรังกาลาเพ� อมองมายังสิกิริยา 

ไดภาพที่งดงามและน�าต� นตะลึง

จุลวงศซึ่งเปนพงศาวดารสวนตอขยายของมหาวงศบันทึกไววา 

พระราชวังสิกิริยาสรางโดยพระเจากัสย

ปะ (ครองราชยระหวาง พ.ศ.1016–1038) 

กษัตริยผูกระทําปตุฆาตชิงบัลลังกมาจาก

พระเจาธัตถุเสนะผูเปนพระบิดา แตกลัว

ภัยจากเจาชายโมคคัลลานะ พระเชษฐาผู

มีสิทธิ์ในราชบัลลังกตัวจริงเพราะประสูติ

แตอัครมเหสี พระเจากัสยปะจึงยายมา     

สรางราชธานีแหงใหมติดกับภูเขาหินสิกิริยา 

สรางพระราชวังขึ้นบนยอดเขาที่เปนลาน

หินอัคนี และสรางปอมปราการรอบภูเขาหิน

เพ� อรอรับศึก สุดทายก็พายแพสงครามและ

สิ้นพระชนมจากการทําอัตวินิบาตกรรม

สิกิริยา มาจากคําวา “สิงห” และ 

“คีรี” ภาษาอังกฤษเรียกวา Lion Rock ได

ช� อนี้มาเพราะหินชวงกลางระหวางทางขึ้น

ยอดเขาถูกแกะสลักเปนรูปเทาราชสีหขนาด

ใหญ ตั้งอยูขนาบชองประตูที่ถูกเรียกวา 

Lion Gate ราชสีหตัวเดียวกันนี้เคยมีศีรษะ

ตั้งอยูดานบนซุมประตู แตสวนศีรษะไดพัง

ถลมลงมานานแลว

สวนประกอบโดดเดนนอกจาก

พระราชวังบนลานหินยอดเขาแลว สิกิริยายังมีภาพเขียนกําแพงที่โดงดัง 

คาดวาเคยมีอยูเต็มหนากําแพงหินฝงตะวันตก ขนาดยาว 140 เมตร สูง 

40 เมตร แตปจจุบันเหลืออยูเพียงสวนที่อยูดานในถ้ํา ที่โดงดังมากคือ

ภาพสตรีเปลือยทอนบนจํานวนหลายนาง

นอกจากนี้ยังมีทางเดินชวงหนึ่ง กําแพงหินเคยถูกขัดเงาจนพระ

เจากัสยปะสามารถใชเปนคันฉอง ตอมาเม� อสิกิริยาถูกปลอยทิ้งรางก็

ยังมีผูเดินทางมาเชยชมจากทั่วสารทิศ และไดเขียนบทกวีลงบนกําแพง

กระจก บทกวีมีประมาณ 1,500 บท เกาแกสุดคือยุคคริสตศตวรรษที่ 8 

ปจจุบันหามเขียนเพิ่มโดยเด็ดขาด สวนคุณสมบัติความเปนกระจกก็ไม

เหลืออยูอีกแลว

สิกิริยาใชวาจะโดดเดนเฉพาะสวนที่เปนพระราชวังบนเขาหิน 

พระราชวังดานลางก็ขึ้นช� อไมแพกัน มีทั้งตําหนักและสวนตางๆ สราง

โดยผานการออกแบบอยางดี เนนลักษณะสมมาตรและความกลมกลืน

กับธรรมชาติรอบดาน ภายในปอมปราการมีสวนน้ําจํานวนมากที่เช� อม

ตอกันและเช� อมกับคูน้ํารอบกําแพงเมือง มีสวนหินที่ออกแบบใหรับกับ

ทิศทางลม และสวนตามระเบียงหินบริเวณสวนฐานของภูเขา

หลังพระเจาโมคคัลลานะขึ้นครองราชยก็ทรงใชอนุราธปุระ

เปนราชธานีดังเดิม ไมไดใสพระทัย

พระราชวังสิกิริยา พระสงฆจํานวนหนึ่ง

จึงเขามาใชสิกิริยาเปนสถานที่จําวัด 

กระทั่งคริสตศตวรรษที่ 14 เปนตนมา 

สิกิริยาถูกทิ้งรางอยางยาวนาน จนในสมัยที่อังกฤษเขามายึดครองศรี

ลังกา พวกนี้พอมาเจอสิกิริยาเขาก็เริ่มงานขุดคน นําไปสูการบูรณะเต็ม

รูปแบบ และในป พ.ศ.2525 สิกิริยาไดรับการขึ้นทะเบียนโดยองคการยู

เนสโกเปนมรดกโลก

เวลา 11 โมงฝนยังไมหยุด ผมจึงเคลียรบิลคาที่พักและคาอาหาร 

5 มื้อ แลวก็เช็กเอาต ลา “มาโนช” ผูจัดการและลูกชายของลุงนิฮาล 

วานน้ีเขาเสนอเร� องการเปนหุนสวนในเกสตเฮาส                                               

จําไดเลาๆ วาการันตีกําไรตั้งแตปที่ 6 แตผมจํา

เปอรเซ็นตไมได และในปที่ 10 จะคืนเงินลงทุน 

เช� อวาแขกคนตอไปที่เขาพักจะไดรับขอเสนอ

เดียวกันนี้

ฝายลุงนิฮาลก็เสนอบริการตุกๆ ของ

แกไปสงผมที่วัดรังคิรีดัมบุลลาราชมหาวิหาร 

(Rangiri Dambulla Raja Maha Viharaya) อาจ

เรียกสั้นๆ วา “วัดถ้ําดัมบุลลา” อยูใกลตัว

เมืองดัมบุลลา วัดแหงนี้เปนอีกหนึ่งมรดกโลก

ของศรีลังกา บางครั้งในภาษาอังกฤษใชคําวา 

Golden Temple of Dambulla มรดกโลกของ

ศรีลังกา 2 แหงที่กลาวถึงอยูหางกันเพียง 20 

กิโลเมตรเทานั้น

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

ศรีลังกามีมรดกโลกอยูทั้งหมด 8 แหง แบง

เปนโบราณสถานทางวัฒนธรรม 6 แหง ไดแก 

เมืองโบราณอนุราธปุระ, สิกิริยา, วัดถ้ําดัม                                                    

บุลลา, เมืองโบราณโปลอนนารุวะ, วัดพระเข้ียว

แกวเมืองแคนดี และเมืองเกา-ปอมปราการ

กอลล สวนอีก 2 แหงเปนมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ คือ เขตปาสงวนสิงหราชา (อยูทางใตของประเทศ) และเขต

ที่ราบสูงตอนกลางศรีลังกา

รัฐบาลศรีลังกามีโครงการที่เรียกวา “สามเหลี่ยมวัฒนธรรม” 

รณรงคใหนักทองเที่ยวไดไปเยือนโบราณสถานที่ ดูในแผนที่แลวโยงกัน

เปนรูป 3 เหลี่ยม มีอนุราธปุระอยูมุมบน โปลอนนารุวะอยูมุมขวา แคน

ดีอยูมุมลาง ตรงกลางรูป 3 เหลี่ยมมีสิกิริยาและดัมบุลลา ทั้ง 5 จุดนี้ตั้ง

อยูไมหางกันมากนัก หากมีเวลาไมมาก คะเนวาสัก 3 วันก็คงไปเยือนได

ครบ เพียงแตจะไมทั่วถึงในรายละเอียด

วานนี้ลุงนิฮาลเสนอราคาขับตุกๆ จากสิกิริยาไปสงผมที่ดัมบุลลา 

1,200 รูป วันนี้แกคิด 2,000 รูป คงเพราะแกเพิ่มบริการจอดรอระหวาง

ผมเขาชมวัดถ้ําดัมบุลลา นั่นเทากับผมมีที่ฝากกระเปาไปดวยในตัว การ

จะแบกเปใสเสื้อผาหนักราว 10 กิโลขึ้นวัดถ้ําดัมบุลลาเปนเร� องที่ไมควร

ทําอยางยิ่ง เพราะที่ตั้งของวัดอยูสูงจากพื้นราบรายรอบมากกวา 160 

เมตร (อยูเหนือระดับน้ําทะเล 340 เมตร)

ที่เมืองดัมบุลลาอากาศเปนใจ ฝนไมตก และไมเห็นรองรอยวา

ฝนไดตกลงมาเม� อเชานี้ ลุงนิฮาลจอดตุกๆ รอที่ลานจอดรถดานลางวัด

ถ้ํา ผมเขาไปซื้อตั๋วราคา 1,500 รูปในสํานักงานของวัด ทางเดินขึ้นวัด

เปนบันไดหินอยางดี ถึงลานกอนเขาวัดถ้ํามีจุดฝากรองเทาราคา 20 รูป 

พอคาขายของที่ระลึกเขามารุมลอม ผมบอกวาออกมาจากวัดแลวคอยดู 

คนหนึ่งกําชับวา “อยาลืมนะ”

หลังเดินผานศาลาซุมประตูของวัดเขาไป เห็นตนโพธิ์อยูทางซาย

มือ ที่ฐานรั้วของตนโพธิ์มีคนจุดเทียนและวางดอกไมบูชาอยูไมขาดสาย 

ดานขวามือคือแนวยาวของถ้ําดัมบุลลา เสริมดวยอาคารโถงทางเดินสี

ขาวสะอาดที่ย� นตอออกมาจากแนวถ้ํา

วัดถ้ําดัมบุลลาเริ่มสรางโดยพระเจาวลากัมภะ (ครองราชย

ระหวาง พ.ศ.454–466) เกิดจากการขุดเจาะแนวหินขนาดใหญแลวกั้น

เปนหองๆ ดวยกําแพงอิฐ มีทั้งหมด 5 หองเรียงกันในแนวหนากระดาน 

ประดิษฐานพระพุทธรูปรวมทั้งสิ้น 153 องค พระเทวรูปในศาสนาฮินดู 

4 องค และพระบรมรูปพระมหากษัตริยศรีลังกา 3 องค ภาพเขียน

ผนังและเพดานถ้ํามีไมนอยกวาถ้ําละ 1,500 ภาพ กินพื้นที่รวม 2,100 

ตารางเมตร ถือวาเปนขนาดของจิตรกรรมภายในวัดที่มีขนาดใหญที่สุด

ในศรีลังกา อยางไรก็ตามภาพที่เห็นในปจจุบันเปนงานซอมหรือเขียนทับ

ภาพเดิมเม� อยุค 3-4 รอยปหลัง หรือในสมัยราชอาณาจักรกัณฏี (แคนดี)

ถ้ําหองแรกมีช� อวา “เทวาราชเลนะ” เปนถ้ําที่มีขนาดเล็กสุด

เม� อเทียบกับอีก 4 ถ้ําที่เหลือ มีรูปปน 7 รูป พระพุทธรูปปางไสยาสน

แกะสลักจากหินเปนพระประธานของหอง รูปปนพระอานนทอยูเบื้อง

พระบาท พระวิษณุอยูใกลพระเศียร หองนี้สรางอุทิศถวายแดพระเจา   

วลากัมภะ ซึ่งเปนงานพุทธศิลปยุคหลังจากพระเจาวลากัมภะสวรรคต

ไปแลว

หองที่ 2 ช� อ “มหาราชเลนะ” หองนี้มีขนาดใหญกวาหองอ� น มี

พระพุทธรูปอยูเกือบ 60 องค ทั้งพระนอน พระนั่ง และพระยืน รวมถึง

พระบรมรูปของพระเจาวลากัมภะ และพระเจานิสสันสกะมัลละ (พระ

มหากษัตริยในสมัยโปลอนนารุวะ) หองนี้มีสิ่งที่โดดเดนนอกเหนือจาก

พระพุทธรูปคือน้ําศักดิ์สิทธิ์หยดจากเพดานถ้ําลงสูภาชนะรองรับ เช� อ

กันวาหยดลงมาไมเคยหยุดแมในชวงที่ศรีลังกาประสบกับภาวะแหงแลง 

อีก 1 สิ่งคือพระเจดียขนาดเล็กประดิษฐานอยูกลางถ้ํา ลอมรอบดวย

พระพุทธรูป 7 องค ซึ่ง 2 องคมีพญามุจลินทนาคราชแผพังพานเหนือ

พระเศียรขณะพระพุทธเจาเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู

ถ้ําหองที่ 3 ช� อวา “มหาอลุตวิหาร” พระเจากีรติศรีราชสิงหะ

แหงราชอาณาจักรกัณฏี ไดทรงสรางพระพุทธรูปปางไสยาสนขนาด 30 

ฟุตไวที่มุมหนึ่ง และสรางพระพุทธรูปปางสมาธิขึ้นกลางหอง รายลอม

ดวยพระพุทธรูปนั่ง 15 องค และยืน 42 องค รูปปนของพระเจากีรติ

ศรีราชสิงหะเองก็ถูกสรางขึ้นเชนกัน ซึ่งพระมหากษัตริยศรีลังกา

พระองคนี้ก็คือผูที่สงคณะราชทูตมายังสยามเม� อ พ.ศ.2293 ใน

แผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศเพ� อขอใหพระธรรมทูตจากสยามไป

อุปสมบทกุลบุตรชาวศรีลังกาที่เวลานั้นศรีลังกาแทบไมเหลือพระ

สงฆอยูเลย พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาก็ไดจัดสงคณะ

ธรรมทูตจํานวน 25 รูป นําโดยพระอุบาลีลงเรือไปยังศรีลังกา 

ภารกิจสําเร็จลุลวงจนพุทธศาสนายืนยงคูศรีลังกาจนถึงทุกวันนี้

หองหมายเลข 4 ช� อวา “ประจิมวิหาร” มีพระเจดียองค

เล็กประดิษฐานกลางถ้ํา ช� อ “โสมาเจดีย” เช� อวาบรรจุเคร� อง

เพชรพลอยของพระนางโสมาวตี อัครมเหสีในพระเจาวลากัมภะ

ถ้ําหองที่ 5 ช� อวา “เทวานะอลุตวิหาร” มีพระพุทธรูป

ประดิษฐาน 11 องค ไดแก 1 พระนอน, 5 พระยืน และ 5 พระ

นั่ง เช� อวาเปนงานพุทธศิลปในสมัยหลัง ประมาณ 2 รอยปที่ผาน

มา

ออกมาจากถ้ําหองที่ 5 แลวผมก็เดินสํารวจลานดานหนาของแนว

ถ้ําซึ่งเปนเหมือนระเบียงหินของถ้ํา สามารถมองออกไปเห็นทิวทัศนเบื้อง

ลางไดอยางกวางไกล ภูเขาโผลขึ้นมากลางที่ราบหลายลูก ผมเดินลอดซุม

ประตูกลับไปรับรองเทาที่ฝากไว ใหเงิน 50 รูปแกลุงผูดูแลโดยไมรับเงิน

ทอน แลวก็เปนดังที่คาด พอคาขายของที่ระลึกเขามากลุมรุม

พวกเขาเหลานี้สวนมากหิ้วสินคาเดินขาย ไมมีแผงคาเปนเร� อง

เปนราว ผมซื้อแผนแมเหล็กติดตูเย็นรูปชางมา 1 ชิ้น แลวสลัดคณะ

พอคาเดินลงเขา แตมีคนหนึ่งอดทนมุงมั่นเดินตามลงบันไดไปเกือบครึ่ง

ทาง เขาขายเคร� องประดับจําพวกสรอยคอและหินมงคลหลายชนิด ที่

ผมจําไดมีมูนสโตน หรือมุกดาหาร และไทเกอรอาย หรือคดไมสัก คอยๆ 

ลดราคาลงมาจากหลายพันรูปเหลือ 700 รูป ผมก็ยังไมซื้อ เขาเดินกลับ

ขึ้นไปอยางหัวเสีย

ลงถึงลานจอดรถลุงนิฮาลถามเร� องมื้อเที่ยงที่เลยเวลามาพอ

สมควรแลว ผมตอบวาแลวแตลุงจะแนะนํา ปรากฏวาแกแวะที่รานแบบ

เทกอะเวยใหผมซื้อไปกินบนรถบัสระหวางทางไปเมืองแคนดี ก็ดีไปอยาง 

จะไดไมเสียเวลา ผมซื้อขนมปงอบมา 2 อยาง และน้ําเปลา 1 ขวด

นึกวาแกจะไปสงในสถานีขนสง หรือที่เรียกกันวา Bus Stand 

ปรากฏวาแกสงดานหนาทางเขา แลวบอกใหผมยืนรอรถบัสตรงนั้น 

ผมจายเงินแก 2,000 รูป หรือประมาณ 330 บาท แลวยกมือไหว

อําลา

ไมถึง 1 นาทีมีหนุมคนขับตุกๆ เขามานําเสนอทัวรสถานที่ตางๆ 

ในดัมบุลลา ผมตอบวาไปมาหมดแลว ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปแคนดี 

เขาโบกรถบัสปรับอากาศขนาด 20 ที่นั่งคันหนึ่ง ผมบอกวาอยากนั่งแบบ

ไมมีแอรแตไมไดบอกสาเหตุวากลัวโควิด เขาวารถบัสมีแอรขับเร็วกวา 

รถบัสรอนหลายเทา คารถ 220 รูปเทานั้น

เขาย� นหนาเขาไปคุยกับกระเปารถแลวก็เชิญผมขึ้นไป แน�นอน

วาเขาตองไดคาคอมมิชชั่นนิดๆ หน�อยๆ แตผมก็ไมไดจายแพงขึ้น ในตั๋ว

เขียนราคากํากับไว

รถบัสวนเขาไปในสถานีขนสง รอผู โดยสารราว 5 นาทีไมมีใคร

ขึ้นมา คนขับก็ออกรถ มุงหนาสูอีกหนึ่งอดีตราชธานีศรีลังกา.

คริสตี้สกลาวในแถลงการณวา โคตรเพชรสีขาวนี้เปน “เพชร

ทรงหยดน้ําสี D-Z ที่ใหญที่สุดเทาที่สถาบันอัญมณีศาสตรแหง

สหรัฐอเมริกาเคยจัดระดับมา” พรอมเสริมวา “เพชรเม็ดนี้มีสี G และ

ความสะอาดของเพชรอยูในระดับ VS1”

สถิติการประมูลเพชรไรสีที่ใหญที่สุดกอนหนานี้คือ เพชร

สังเคราะหขนาด 163.41 กะรัต ซึ่งผูชนะประมูลไปในเดือน

พฤศจิกายน 2560 ดวยราคา 33.7 ลานเหรียญสหรัฐ

เม� อตอนตนป บริษัทจัดการประมูลซอเธอรบี้สในลอนดอน 

เพิ่งประมูลเพชรช� อ “The Enigma” ขนาด 555.55 กะรัต ซึ่งเปน

เพชรเจียระไนที่ใหญที่สุดเทาที่เคยมีการจัดประมูล ในราคา 4.3 ลาน

เหรียญสหรัฐ.

พชรสีขาวขนาดยักษที่มีช� อเลนวา “The Rock” ถูกจัด

แสดงเปนครั้งแรกในนครดูไบเม� อวันศุกร กอนจะทําการ

ประมูล โดยคาดวาจะสามารถเรียกราคาไดถึง 30 ลาน

เหรียญสหรัฐ

เอเอฟพีรายงานเม� อวันศุกรที่ 25 มีนาคมวา สถาบันประมูล  

คริสตี้ส ไดนําอัญมณีทรงหยดน้ําออกมาแสดง โดยมีขนาดถึง 228.31 

กะรัต ซึ่งถูกขุดพบและไดรับการเจียระไนในแอฟริกาใตเม� อ 20 ปที่

แลว เปนเพชรสีขาวขนาดใหญที่สุดเทาที่เคยมีมาในการประมูล

หลังจากเปดตัวครั้งแรกที่สถาบันประมูลคริสตี้สสํานักงานดูไบ 

และจัดแสดงในวันที่ 26-29 มีนาคม 2565 โคตรเพชรที่ไดรับช� อวา 

The Rock จะออกเดินทางตอเพ� อไปจัดแสดงที่ไทเป, นิวยอรกและเจ

นีวา กอนจะมีการประมูลอยางเปนทางการในวันที่ 11 พฤษภาคม

“ดินแดนแถบตะวันออกกลางมักนิยมและช� นชมอัญมณี

สําคัญๆ เสมอมา” ราหุล คาดาเกีย หัวหนาฝายเคร� องประดับนานา

ชาติของคริสตี้สกลาวกับเอเอฟพี และเสริมวา “เราคิดวาน�าจะ

เปนการดีสําหรับเราที่จะเปดตัวเพชรในพื้นที่ที่เต็มไปดวยนักสะสม

อัญมณีที่สําคัญลักษณะนี้”

ถ้ําหองที่ 2 ช� อหอง “มหาราชเลนะ”

หนาวัดถ้ําดัมบุลลา อีกหนึ่งมรดกโลกของศรีลังกา

ภายใน “มหาอลุตวิหาร” หรือถ้ําลําดับที่ 3

อัญมณีทรงหยดน้ําขนาด 228.31 กะรัต เปนเพชรสีขาวใหญที่สุดเทาที่เคยมีมาในการประมูล

 จัดแสดงที่ดูไบในวันที่ 26-29 มีนาคม 2565

พนักงานของคริสตี้สคนหนึ่งแสดงเพชรขนาดยักษช� อ “The 

Rock” ใหกับส� อมวลชนในดูไบเม� อวันที่ 25 มีนาคม 2565 

เ

ฝ

ถ้ําหองที่ 3 มีพระบรมรูปของ

พระเจากีรติศรีราชสิงหะ

พระเจาวลากัมภะ พระมหากษัตริยศรีลังกา

ผูทรงริเริ่มสรางวัดถ้ําดัมบุลลา

พระพุทธรูปปางสมาธิ พระประธาน

แหงหองมหาอลุตวิหาร

พระพุทธรูปปางไสยาสนในหองลําดับที่ 5

ภายในหองลําดับที่ 4 หรือ 

“ประจิมวิหาร”
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5ตางประเทศ

ควรถามคนอเมริกัน คนฝรั่งเศสและอังกฤษ (เหลาประเทศตนแบบ

ประชาธิปไตยโลก) วาเพ� อปกปองเสรีภาพประชาธิปไตยของยูเครน 

ยินดีใหลูกระเบิดนิวเคลียรหลนใสบานตัวเองหรือไม ยินดีใหลูก

หลานพินาศพรอมกับคนยูเครนหรือไม

การรองขออยางไมลดละเหมือนคนมีความหวังวาจะกลับมา

เปนฝายเหนือกวาทางอากาศ อาจสรางความหวังแกชาวยูเครน 

แตในอีกมุมอาจตีความวาเปนความคิดไรสาระ เปนความฝนลมๆ 

แลงๆ เหมือนคนไมใชเหตุผล ไมยอมรับความจริง หลอกตัวเอง 

(และอาจหลอกคนอ� น) ไปเร� อยๆ

ความฝนเร� องเปนสมาชิกนาโต:

กลาวไดวา ตนเหตุสงครามยูเครน-รัสเซียรอบน้ีเกิดจากกระแส

ขาวรัฐบาลยูเครนตองการเปนสมาชิกนาโต รัฐบาลปูตินตีความวา

เปนการละเมิดเสนตองหาม (red line) ท่ีประกาศซํ้าหลายปแลว กอน

เปดศึกรัฐบาลรัสเซียเตือนคร้ังแลวคร้ังเลา แสดงออกหลายเดือนดวย

การระดมกองทัพนับแสนประชิดชายแดน ซอมรบแลวซอมรบอีก แต

รัฐบาลเซเลนสกีไมเปล่ียนความต้ังใจ

ถาคิดอยางคนใชตรรกะ ต้ังแตกอนเกิดสงครามนาโตกับรัฐ

บาลไบเดนพูดซํ้าหลายรอบวา นาโตปองกันประเทศท่ีเปนสมาชิก

เทาน้ันและจะไมทําสงครามกับรัสเซียโดยเด็ดขาด ขอน้ีใหความ

เขาใจวาทันทีเม� อกองทัพรัสเซียบุกยูเครน โอกาสการเปนสมาชิกนา

โตของยูเครนเทากับศูนย ตลกรายคือหลังสงครามผานไปไดคร่ึงเดือน

เซเลนสกีจึงเร่ิมพูดวาเห็นทีตองยอมรับวาไมอาจเปนสมาชิกนาโตแลว

แปลกแตจริงท่ีผูนํายูเครนยังคิดเร� องการเปนสมาชิกนาโต 

สัปดาหกอนเซเลนสกีกลาววายูเครนจะไมถูกรุนรานถาเปนสมาชิกนา

โต ดูเหมือนวาทานผูนํายังงงๆ กับเหตุผลท่ีรัสเซียบุกยูเครน

ลาสุด การประชุมสุดยอดผูนํานาโตนัดพิเศษเม� อวันท่ี 24 

มีนาคม นาโตไมเอยเร� องรับยูเครนเปนสมาชิกและไมไดพูดเร� องสราง

เขตหามบิน

ฝนลมๆ แลงๆ ของเซเลนสกี:

ในความเปนผูนําประเทศ ยอมตองพยายามใหตนเปนฝาย

ชนะสงคราม แตการคิดท่ีขาดตรรกะ ไมพิจารณาความเปนไปได 

ความตองการของรัฐบาลยูเครนกลายเปน “ความฝนลมๆ แลงๆ” 

คิดใหไกลวาน้ัน ผูเปนประธานาธิบดีไมจําตองรูทุกเร� อง 

เช่ียวชาญทุกดาน แตรัฐบาลมีกระทรวงกลาโหม กระทรวงการตาง

ม� อสงครามยูเครนใกลครบเดือน กองทัพรัสเซียคอยๆ รุก

คืบกินพื้นที่ ประธานาธิบดีโวโลดิมีร เซเลนสกี (Volodymyr 

Zelenskiy) เดินสายปราศรัยออนไลนรองขอความชวยเหลือ

จากรัฐบาลสหรัฐและพวก

จุดยืนของรัฐบาลเซเลนสกีคือทําสงครามตอไป เรียกรองขอ

ใหนาโตตั้งเขตหามบิน (no-fly zone) คว่ําบาตรรัสเซียมากกวานี้ 

และโยนความเสียหายไมวาจะชีวิตคน บานเมืองที่พังทลาย ชาว

ยูเครนที่อพยพออกนอกประเทศไปแลวกวา 3.5 ลานคนแกรัฐบาล

รัสเซีย

ความฝนเร� องเขตหามบิน:

หลายครั้งที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีกลาววาเขตหามบิน

จะชวยรักษาชีวิตคนยูเครนไดหลายพันคน คําขอของตนจึงเปน

ประโยชนและไมมากเกินไป

ถานาโตตั้งเขตหามบินจริงยอมหมายความวาเคร� องบินรบ

นาโตจะสูกับเคร� องบินรัสเซีย ถารัสเซียมีเคร� องบินรบ 500 ลํา นา

โตตองใชหลายรอยลําเชนกัน คิดลงรายละเอียดมากขึ้น การครอง

น�านฟาจะตองทําลายระบบตอตานอากาศยานของรัสเซียในยูเครน 

ตองทําลายสนามบินที่รัสเซียใชซึ่งหมายถึงตองทําลายสนามบินใน

ประเทศรัสเซีย ในมุมกลับกันรัสเซียยอมตองทําลายสนามบินนา

โตในยุโรป เรือบรรทุกเคร� องบินของกองเรือที่ 5 กับ 6 ของสหรัฐ

หรือไกลกวานั้นคือยิงขีปนาวุธใสสนามบินอเมริกาที่อยูอีกฝงของ

มหาสมุทรแอตแลนติก

ดังนั้น เม� อประธานาธิบดีเซเลนสกีรองขอเขตหามบิน ตอง

คิดลงรายละเอียดถึงขนาดนี้เปนอยางนอย

ที่ผานมาสหรัฐเคยตั้งเขตหามบินในบางประเทศเชน อิรักกับ

ลิเบีย แตตองเขาใจวาเปนบริบทที่กองทัพอากาศสหรัฐเหนือกวา

ประเทศเหลานั้นมาก แตรัสเซียไมใชเชนนั้น

ความจริงแลว รัฐบาลสหรัฐประกาศชัดหลายรอบแลววา

เขตหามบินจะเปนตนเหตุสงครามโลกครั้งที่ 3 (นาโตกับสหรัฐ

ประกาศชัดตั้งแตกองทัพรัสเซียยังไมบุกยูเครนวาศึกนี้ทหารยูเครน

จะปะทะกับทหารรัสเซียเทานั้น ทหารนาโตจะไมปะทะตรงกับ

รัสเซียอยางเด็ดขาด) สอดคลองกับท่ีประธานาธิบดีปูตินกลาว                                                                              

ตั้งแตกอนเริ่มสงครามวาตนไมกลัวทําสงครามกับประเทศใด 

เตือนวาตนพรอมทําสงครามโลกเสมอ 2 สัปดาหกอนบุกยูเครน 

รัสเซียซอมรบสงครามนิวเคลียรเต็มรูปแบบ แสดงใหเห็นวาอาวุธ

นิวเคลียรอยูในสถานะพรอมยิง

แตเซเลนสกีดื้อดึง ยังรองขอเขตหามบินไมหยุด เหมือนคนที่

พยายามยึดความฝนที่ไรเหตุผล

ถาพูดเร� องสงครามโลกครั้งที่ 3 สงครามนิวเคลียรลางโลก 

ความฝนลมๆ แลงๆ ของเซเลนสกี

ม� อสงครามยูเครนใกลครบเดือน กองทัพรัสเซียคอยๆ รุก

www.chanchaivision.com

ภาพ: มุมหนึ่งของเพิรลฮารเบอรในวันนี้

เครดิตภาพ: https://unsplash.com/photos/y2nFNuX_JLk

ประเทศ มีนายพลเสนาธิการ นักการทูตผูเช่ียวชาญสามารถใหคํา

ปรึกษาท่ีถูกตองตามหลักวิชา ควรจะไดคําตอบวานาโตจะไมสราง

เขตหามบินและไมอาจเปนสมาชิกนาโต แตประธานาธิบดีเซเลนสกี

เหมือนคนท่ีไมเขาใจ ไมยอมเขาใจ (เพ่ิงมาพูดในเชิงยอมรับคงไมได

เปนสมาชิกนาโตหลังสงครามดําเนินไปแลวกวาคร่ึงเดือน)

ถาคิดอยางเปนเหตุเปนผล เซเลนสกีควรยอมรับต้ังแตกอน

สงครามวาศึกน้ีเปนการปะทะทางทหารระหวางยูเครนกับรัสเซีย

เทาน้ัน รัฐบาลสหรัฐกับพวกจะไมยอมปลอยใหเกิดสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 3 ทหารอเมริกันกับพวกจะไมบาดเจ็บลมตาย บานเมืองจะไมพัง

พินาศอยางยูเครน เซเลนสกีชอบอางประวัติศาสตรและพูดถึงเพิรล

ฮารเบอร น�าจะเขาใจวาต้ังแตเพิรลฮารเบอรโดนถลมในสงครามโลก

คร้ังท่ี 2 สหรัฐทําสงครามอีกหลายคร้ังแตไมมีคร้ังใดท่ีเกิดบนแผน

ดินอเมริกาเลย

บรรดารัฐบาลประชาธิปไตยท้ังหลายตางยํ้าวารัฐบาลมุงม่ัน

ใหประชาชนอยูดีกินดี ม่ันคงปลอดภัย เสียงประชาชนเรียกรองส่ิง

เหลาน้ี ผูนํายูเครนควรเขาใจและยึดถือขอน้ีเชนกัน สวนท่ีรัฐบาล

ชาติตะวันตกสนับสนุนใหยูเครนยืนหยัดตอสูกับทรราชยเพ� อโลกเสรี

ประชาธิปไตย ตองเขาใจดวยวาไมเกินกรอบท่ีวางไว

ผลท่ีเกิดข้ึนเม� อสงครามลากยาว:

ดังท่ีไดนําเสนอแลว ส่ิงท่ีรัฐบาลสหรัฐไดจากสงครามยูเครนคือ

ปดลอมรัสเซียเขมขนกวาเดิมตามยุทธศาสตรของอเมริกา รัฐบาลไบ

เดนมีเหตุผลความชอบธรรมท่ีจะควํ่าบาตรรัสเซียเขมขนข้ึน ขอตอมา

คือรัฐบาลสหรัฐกระชับอํานาจในยุโรป แสดงบทบาทผูนํานาโต เพ่ิม

ทหารกับเคร� องบินรบเขายุโรปหลายประเทศ และท่ีสําคัญคือได โหม

กระแสสงครามเย็นใหม ความเปนปรปกษระหวางมหาอํานาจสหรัฐ

กับรัสเซียและจีนเพ่ิมข้ึนเดนชัด ความเปนสงครามเย็นใหมชัดเจนข้ึน 

ขอสุดทายน้ีเปนยุทธศาสตรแมบท (Grand Strategy) 

การท่ีรัฐบาลสหรัฐกับพวกชวยกันสงอาวุธเคร� องกระสุนแก

ยูเครนรอบแลวรอบเลา นอกจากชวยเร� องกําลังใจแลวยังทําใหศึกน้ี

ยืดเย้ือ ท้ังรัสเซียกับยูเครนจะเสียหายมากข้ึนตามเวลาท่ียืดเย้ือออก

ไป

อนาคตของชาวยูเครนหลายสิบลานดูเหมือนสิ้นหวังไม

แน�นอน เปนไปไดวารัฐบาลเซเลนสกีอาจกลายเปนรัฐบาลพลัดถิ่น

ถาการเจรจาสันติภาพลมเหลว แตความสูญเสียของยูเครนชวยให

รัฐบาลสหรัฐบรรลุเปาหมายของตนมากขึ้น (ไดแก ปดลอมรัสเซีย

เขมขนกวาเดิม กระชับอํานาจในยุโรป ไดขายน้ํามันกาซธรรมชาติ 

และโหมกระแสสงครามเย็นใหม) ดานรัฐบาลปูตินยืนยันทําศึกตอ 

ชี้วาเปนไปตามเปาหมายที่ตองการเชนกันแมตองจายราคาไมนอย

ความฝนของเซเลนสกีเปนเร� องลมๆ แลงๆ ในขณะที่รัฐบาล

สหรัฐกับรัสเซียขยับเขาเปาหมายที่ตองการ น�าติดตามวาเม� อไหร

ประธานาธิบดีเซเลนสกีจะต� นจากความฝน ทําไมไมต� นจากความ

ฝนลมๆ แลงๆ เสียที แคประกาศวางตัวเปนกลางเหมือนบาง

ประเทศ เชน ฟนแลนด ออสเตรียเทานั้นเอง

สัปดาหกอนประธานาธิบดีเซเลนสกีมีแผนใหคนยูเครนทํา

ประชามติในขอตกลงใดๆ ที่ทํากับรัสเซีย อันที่จริงหากคิดเร� องทํา

ประชามติเพ� อสันติภาพควรคิดเร� องนี้กอนนําประเทศใหกลายเปน

สนามรบ.

เ

ในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกับรัสเซียขยับเขาเปาหมายที่ตองการ

น�าติดตามวาเม� อไหรประธานาธิบดีเซเลนสกีจะต� นจากความ

ฝน ทําไมไมต� นจากความฝนลมๆ แลงๆ เสียที

อุโมงคพลาสติก • 

สาวๆ เดินลอดอุโมงค

ขวดน้ําพลาสติก เปน

สวนหนึ่งของศิลปะ

จัดวางเพ� อกระตุน

ความสนใจดานการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม

ในวันน้ําโลก ที่ชวา

ตะวันออก เม� อ 22 

มี.ค.2565 (AFP)

หอยโหน • คริสเตียน เมาริซิโอ ลาร โรตา โคชกีฬาชาวโคลอมเบีย แตงเปนสไปเดอร

แมนแสดงหาเงินริมถนนในเมืองเบลูโอรีซองชี รัฐมีนัสเชไรสของบราซิล (AFP)

ปลอยขีปนาวุธ • ภาพจากเคซีเอ็นเอเผยภาพการยิง

ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลขามทวีปชนิดใหม ฮวาซ็อง

โพ-17 ของเกาหลีเหนือ จากสถานที่ไมเปดเผย เม� อวันที่ 

25 มี.ค. (AFP) 

ชมหมอก • ผูคนตั้งกลองเก็บภาพยอดตึกระฟาที่โผลพนทะเลหมอกที่ปกคลุมฮองกง เม� อวันที่ 22 มี.ค.2565 (AFP)

กําแพงหิมะ • ชาวตุรกีขี่มาผานอุโมงคหิมะในเขตเทือกเขาของเขตบาสคาเล เมืองวาน หิมะที่ตกหนักเพิ่มความเสี่ยงตอการ

เกิดหิมะถลม บางเสนทางมีหิมะสูงถึง 10 เมตรและทําใหตองปดการสัญจร (Getty Images)

เสือฟาง • หุนเสือทําจากฟางขนาดยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร ในทุงดอกเรพ 

ที่เมืองอี้ชาง มณฑลหูเปยของจีน (Getty Images)
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โนเกียจัดดีลพิเศษ Nokia T20

หลังการเปิดตัวแท็บเล็ต Nokia T20 รุ่นแรกในประเทศไทยของ

โนเกีย ล่าสุด บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เดินหน้าทำาตลาดแท็บเล็ตใน

ประเทศไทยมากขึ้น จัดหนักเพิ่มช่องทางการจัดจำาหน่ายพร้อมอัดแคมเปญ 

มอบดีลสุดพิเศษ Nokia T20 ส่วนลดสูงสุด 3,600 บาท ผ่านทรูช็อปทุกสาขา 

และช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วยโปรโมชั่นของแถมสุดพิเศษผ่านทีจีโฟนช็อป 

เพื่อเป็นการรุกตลาดแท็บเล็ตไทย เจาะกลุ่มวัยเรียนและวัยทำางาน ยกระดับ

การสื่อสารออนไลน์ให้

มีบทบาทมากขึ้น โดย

แท็บเล็ตขึ้นแท่นดีไวซ์

หลักที่จำาเป็นต่อการใช้

ในชีวิตประจำาวัน และ

ยังได้รับความนิยมเพิ่ม

ขึ้นกว่า 27% ด้วยขนาด 

ดีไซน์ที่พกพาสะดวก 

ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน 

ทั้งเรียนและทำางาน กับ

ฟังก์ชันที่ครอบคลุมไม่แพ้ดีไวซ์อื่นๆ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลไลฟ์

สำาหรับแท็บเล็ต Nokia T20 ยังคงพัฒนาภายใต้แนวคิด Love it. Trust 

it. Keep it. มาพร้อมสเปกดีในราคาสุดคุ้ม กับหน้าจอ 2K ใสคมชัด ขนาด

ใหญ่ 10.4 นิ้ว ลำาโพงสเตริโอ OZO Playback และไมค์ 2 ตัวติดตั้งในตัว

เครื่อง ดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ โครงสร้างตัวเครื่อง

เป็นโลหะเหล็กแข็งแรง ทนทานใช้งานได้ยาวนานตามแบบฉบับโทรศัพท์มือถือ

โนเกีย แบตเตอรี่อึดใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน มาพร้อมกับ Android 11TM 

รองรับการอัปเกรด 2 ปี อัปเดตความปลอดภัยรายเดือนตลอด 3 ปี และ 

Google Kids Space เพื่อความปลอดภัยสำาหรับการใช้งานของเด็ก นอกจากนี้

ยังมาพร้อมปรัชญาการออกแบบดีไซน์สไตล์สแกนดิเนเวียน ที่เป็นการออกแบบ

เรียบง่ายทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นขอบและพื้นผิวตัวเครื่องได้รับการ

ออกแบบให้ใช้งานง่าย ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ

การ์มินเดินหน้าเปิดตัว INSTINCT 2 ซีรีส์

การ์มิน ผู้ส่งมอบที่สุดของความหลากหลายทางเทคโนโลยี GPS ตั้งแต่

อุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ การเดินทะเล ฟิตเนส และกิจกรรมกลาง

แจ้ง เผยปี 64 กวาดรายได้ทั่วโลกรวมกว่า 4,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ

ประมาณ 166,935 ล้านบาท) โตขึ้นกว่า 19% โดยรายได้เติบโตขึ้นต่อเนื่อง

เป็นปีที่หก ในขณะที่รายได้รวมในไทยโตขึ้น 48% จากปีก่อนหน้า พร้อมลุย

ต่อ เปิดตัว INSTINCT 2 ซีรีส์ จีพีเอสสมาร์ทวอตช์สายเอาต์ดอร์ดีไซน์เด่น

ใน 2 ขนาด มีให้เลือกกว่า 18 สไตล์ มาพร้อมกับนวัตกรรมโซลาร์เทคฯ ที่เพิ่ม

ให้อายุแบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่จำากัด พร้อมลุยในทุกสถานการณ์ กับตัวเรือนที่

แข็งแกร่งถูกสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกา MIL-STD-810 

จัดเต็มกับฟีเจอร์อัปเกรดด้านสุขภาพ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ Sleep Score เพื่อ

ให้การมอนิเตอร์ด้านสุขภาพครบถ้วนทุกมิติ รวมถึงฟีเจอร์ด้านไลฟ์สไตล์อย่าง 

Garmin Pay ที่มาพร้อมกับ Rabbit Card อีกด้วย

INSTINCT 2 และ INSTINCT 2S ถือเป็นนวัตกรรมด้านสมาร์ทวอตช์

รุ่นใหม่ที่ช่วยยืนยันว่าการ์มินยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำาอุตสาหกรรมจีพีเอส

สมาร์ทวอตช์อย่างไม่หยุดยั้ง ราคาขายเริ่มต้นที่ 11,990 บาท สามารถพบกับ 

INSTINCT 2 ซีรีส์ ได้ที่ตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของการ์มินทุกสาขา 

ติดตามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3J7rnTk หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Garmin Thailand และอินสตาแกรม Garmin Thailand.

ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial 

intelligence) คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก โดยถูกปรับใช้ในองค์กรและ

ธุรกิจทั่วโลก เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำางานทั้ง

ในด้านธุรกิจและการปฏิบัติงาน (Operation) จากการ

สำารวจของ NewVantage Partners พบว่า 97.2% ของ

องค์กรกำาลังลงทุนในด้าน AI และ Big Data แสดงให้

เห็นถึงความตื่นตัวของภาคอุตสาหกรรมที่กำาลังเร่งปรับ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและรับมือกับการ

แข่งขันในโลกดิจิทัล และที่สำาคัญ AI ยังช่วยเพิ่มมูลค่า

และสร้างผลกำาไรให้กับธุรกิจได้อีกด้วย ในอนาคตอันใกล้

เทคโนโลยี AI จะถูกนำาไปปรับใช้ในทุกอุตสาหกรรมและ

ทุกการดำาเนินงานขององค์กร แต่การที่องค์กรจะใช้ AI 

ได้เต็มศักยภาพและไม่เกิดข้อผิดพลาดนั้น จะต้องอาศัย

ปัจจัยหลัก 2 ด้าน คือ ข้อมูลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จึง

จะสามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ให้เกิดผลลัพธ์ได้ดี

ที่สุด ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่ควรคำานึงถึงก่อนลงทุนใช้ระบบ AI 

คือ การบริหารจัดการข้อมูล หรือ Data Management ให้

มีประสิทธิภาพ

“Big Data เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่สำาคัญของ AI                            

การจะสร้าง AI ให้มีมันสมองอันชาญฉลาด จำาเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดเก็บรวบรวม Big Data ที่มี

คุณภาพ ครบถ้วนในทุกมิติของธุรกิจ หากองค์กรจะเริ่ม

ใช้ AI ในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจต้องเริ่มจากการวาง

โครงสร้างการจัดการข้อมูลและระบบไอทีให้ดีก่อนโดย

การตรวจสอบข้อมูลที่มีว่ามีคุณภาพและพร้อมใช้งานหรือ

ไม่ หากบริหาร

จัดการข้อมูลไม่มี

ประสิทธิภาพ ก็

จะส่งผลให้ AI 

ดึงข้อมูลที่ไม่

ได้คุณภาพ ไม่

ถูกต้อง หรือไม่

สมบูรณ์มาใช้งาน 

ซึ่งจะส่งผลให้

ผลลัพธ์ที่ได้จาก

การประมวลผลมี

การคลาดเคลื่อน

และไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น การวางโครงสร้างการจัดการ

ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำาคัญที่องค์กรต้อง

จัดการก่อนที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยี AI ต่อไป” นายณัฐนภัส 

รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อ

ตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำากัด บริษัทผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม

บริหารจัดการ Big Data บอกถึงความสำาคัญของ Big 

Data ต่อการสร้าง AI

สิ่งที่องค์กรควรพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล 

หรือ Data Management ก่อนเริ่มต้นใช้เทคโนโลยี AI ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสำาคัญ คือ 1.การรวบรวม

การเข้าถึงหรือดึงการใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการไว้ในท่ีเดียว 

เพื่อให้สามารถจัดการใช้ข้อมูลในองค์กรได้ง่าย เช่น การ

ทำา Data warehouse ในสมัยก่อน หรือการทำา Data lake 

ในยุคสมัย Big data ในปัจจุบัน ทำาให้สามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในที่เดียว เพื่อนำาไปใช้งาน

ได้รวดเร็ว เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ รวมไปถึงทำาให้ AI มี

ความฉลาดจาก

ข้อมูลที่หลาก

หลายและครบ

ถ้วน

ส่วนข้อ 

2.การบริหาร 

จัดการให้ข้อมูล

เหล่านั้นพร้อม

ใช้งาน แน่นอน

ว่าการดึงข้อมูล

ที่มาจากหลาย

แหล่ง ย่อมหลีก

เลี่ยงปัญหาข้อมูลไม่พร้อมหรือไม่สมบูรณ์ (Corrupted 

data) ข้อมูลขยะ (Junk data) หรือข้อมูลที่จัดเก็บในรูป

แบบที่หลากหลาย จึงเกิดกระบวนการหรือการใช้เครื่อง

มือที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่นการทำาความสะอาดข้อมูล 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล หรือกระบวนการประมวล

ผลด้านข้อมูลใดก็ตามที่ทำาให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน ทำาให้ AI 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ของ 

AI ไม่เกิดข้อผิดพลาด เอนเอียง (Biased) หรือหากข้อมูล

Big Data หัวใจของ AI อัจฉริยะ

Big Data 

Instagram เตรียมรองรับ NFT

มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก พูดในงานเทศกาล SXSW 2022 ระบุว่า Instagram กำาลัง

เตรียมรองรับระบบ NFT “เร็วๆ นี้” โดยจะมีระบบที่ทำาให้ผู้ใช้สามารถแสดงงาน NFT 

ที่มีอยู่ ภายในสองสามเดือนข้างหน้านี้ รวมถึงยังหวังว่าจะสามารถทำาระบบให้ผู้ใช้

มินต์ หรือสร้างโทเคน NFT ชิ้นใหม่ได้ในอนาคต

มาร์คเชื่อว่า วันข้างหน้า NFT จะมีบทบาทท่ีสำาคัญบนระบบ Metaverse ของบริษัท 

โดยยกตัวอย่างเป็นเส้ือผ้าของตัวอวตารใน Metaverse ว่าผู้ใช้อาจสามารถมินต์เส้ือผ้าของ

ตัวละครออกมาในรูปแบบ NFT แล้วนำาไปใช้ในท่ีต่างๆ ได้ ส่วนรูปแบบของระบบ NFT 

ในองค์กรมีความหลากหลาย มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูล การทำา Data quality เพื่อ

คอยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างทันท่วงที                                                                     

ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

คุณภาพของข้อมูลได้  

ขณะที่ 3.ควบคุมสิทธิการเข้าถึงและการปกป้อง

ข้อมูล เพื่อสร้างเกราะป้องกันความปลอดภัยข้อมูล เมื่อ

รวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกันแล้ว สิ่งที่ควรคำานึงอย่าง

มากคือการควบคุมไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสำาคัญ

ขององค์กร หรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ไม่ว่าจะ

เป็นการกำาหนด

สิทธิการเข้าถึง

ของข้อมูลที่ได้

มาตรฐาน การเข้า

รหัสข้อมูลที่จัดเก็บ

และการสื่อสาร

ภายในทั้งหมด 

(Encryption) การ

ปกปิดข้อมูลที่

สำาคัญเพื่อป้องกัน

การเห็นข้อมูล

โดยไม่จำาเป็น 

(Masking) ซึ่งเหล่า

นี้ล้วนเป็นเทคนิคที่ควรปรับใช้ตามแต่โครงสร้างและ

ดีไซน์เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานขององค์กร รวมถึงตามความ

สำาคัญของข้อมูลที่จัดเก็บ  

ด้านข้อที่ 4.ออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งาน

ข้อมูลที่หลากหลาย ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลคือขุมทรัพย์

น้ำามันแห่งใหม่ การรองรับการนำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ใน

รูปแบบที่หลากหลายและทันท่วงที คือสิ่งสำาคัญที่สุดของ 

Data management ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการนำาไปใช้

รูปแบบเดิมอย่างไฟล์ รีพอร์ต หรือการนำาไปใช้ในรูปแบบ

ใหม่อย่างแดชบอร์ด, Business intelligence, API หรือ

การส่งต่อข้อมูลในรูปแบบ Batch หรือ Real-time เพื่อ

เป็นข้อมูลตั้งต้นที่สำาคัญสำาหรับ Machine learning และ 

Artificial Intelligence ที่นำาข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ ไปเรียนรู้ 

หรือนำาไปใช้ เพื่อทำาในสิ่งที่มนุษย์อาจทำาไม่ได้

อย่างไรก็ตาม Data Management นับเป็นกลยุทธ์

สำาคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถของเทคโนโลยี AI 

โดย Gartner ได้

ให้ความหมาย

ของ Data 

Management ไว้

ว่า “การรวบรวม

แนวทางการ

จัดการโครงสร้าง 

เทคนิค และ

เครื่องมือ เพื่อให้

สามารถเข้าถึง

และส่งต่อข้อมูล

ที่ต้องการในทุก

รูปแบบ ตอบโจทย์ในทุกๆ ความต้องการทางด้านการ

ประยุกต์ใช้และทุกขั้นตอนทางธุรกิจ” นั้น เพื่อให้ถึงเป้า

หมายของการทำา Data Management ที่สามารถใช้งาน

ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นวัตถุดิบ

ที่ทำาให้ AI มีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรจึงต้องดำาเนินการ

บริหารจัดการข้อมูลให้พร้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทาง

ธุรกิจที่คุ้มค่า จากการใช้เทคโนโลยี AI ที่ทรงพลังและ

ชาญฉลาด.

  

• Gala Games แพลตฟอร์มเกมบน   

บล็อกเชนที่ประสบความสำาเร็จ ได้ประกาศว่าจะ

เปิดจำาหน่าย AMC’s The Walking Dead VOX 

NFTs ชุดใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทั้งใน

เกมข้ามแพลตฟอร์มอย่าง MMORPG The Walking 

Dead: Empires และใน VOXverse ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพัฒนาโดย Gallium Studios นำาทีมโดย Will                                                                 

Wright ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเกมและผู้สร้าง The 

Sims

โดยแฟนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมเป็นต้นไป โดยซื้อ

หนึ่งใน 8,888 NFTs ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่า

ฮีโร่และวอล์กเกอร์ของซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่โด่งดัง

ก้องโลก The Walking Dead จาก AMC ซึ่งขณะนี้

เป็นภาค 2 จากมหากาพย์ 3 ภาคของซีซั่นสุดท้าย

ทาง AMC และ AMC+ โดยการดร็อป The Walking 

Dead VOX ของ AMC คือ NFTs ชุดที่สามสำาหรับ 

VOXverse ทั้งนี้ The Walking Dead: Empires 

อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย AMC และ Ember 

Entertainment ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในปลาย                                                                    

ปีนี้

• กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) จัดพิธีลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการ

งานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการ

จัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

งานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำา

ธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ดีอีเอสชี้ความสำาเร็จ

ของโครงการจะเป็นรากฐานสำาคัญของการพัฒนา

ประเทศในอนาคต

• เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ขอเอาใจ

เหล่านักช็อป แนะนำาโปรโมช่ันดีๆ ฉลองรับซัมเมอร์

น้ี กับ “MARCH MADNESS SUPER SALE ยกขบวน

ช้อปโปรปัง” มหกรรมเซลใหญ่ครั้งแรกของปี ขนทัพ

สินค้าแบรนด์ดัง หั่นราคาสู้ รับประกันช็อปถูกสุด

ชัวร์  ตั้งแต่วันนี้–29 มี.ค.นี้เท่านั้น ไม่คุ้มตรงไหน

เอาปากกามาวง! พร้อมหั่นราคา สินค้ายอดฮิต กา

รันตีราคาถูกที่สุด ดีที่สุด คุ้มที่สุด แบบที่หาที่ไหน

ไม่ได้อีกแล้ว! โดยเฉพาะสินค้าแบรนด์ดังจากหลาก

หลายหมวดหมู่ ครอบคลุมทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้

ไฟฟ้ายอดฮิต รวมถึงอุปกรณ์จำาเป็นแห่งยุคอย่างชุด

ตรวจ ATK ยกขบวนมาให้หั่นราคา การันตีราคาดี

ที่สุด พร้อมโปรแรงๆ เดือดๆ อีกเพียบ ทั้งลดสูงสุด

กว่า 90% แจกคูปองส่วนลด 500 บาท และแน่นอน

ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำา แถมรับประกันสินค้าแท้ชัวร์ 100% 

ให้ช็อปรัวๆ แบบสบายใจไปเลย

• ทรู ย้ำาผู้นำาบริการ Self Service เพื่อ

ให้ลูกค้าทรูได้ใช้ชีวิตอิสระได้เต็มที่ด้วยตัวเอง ส่ง

ฟีเจอร์ใหม่ “แก้ปัญหา WiFi” ในแอปพลิเคชัน True 

iService  เมนูลัดสุดสมาร์ทช่วยให้ลูกค้าทรูออนไลน์ 

ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมจัดการ

และแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

คนยุคใหม่ ให้เชื่อมต่อโลกออนไลน์แบบไม่สะดุด 

ด้วยสัญญาณเน็ตบ้านที่เร็วแรงได้ใจตลอดเวลา 

สะดวกสบายไม่ต้องรอสายเพื่อขอคำาแนะนำาจากคอล

เซ็นเตอร์ หรือเดินทางมาที่ ทรูช็อป ลูกค้าทรู โหลด

เลย! ที่ App Store และ Play Store.

บน Instagram จะเป็นแบบไหน คงต้องรอติดตามกันต่อไป

Spotify เซ็นสปอนเซอร์หลัก FC Barcelona

บริษัทเพลงสตรีมมิ่ง Spotify ประกาศเซ็นสัญญาเป็น

สปอนเซอร์หลักของสโมสรฟุตบอล FC Barcelona ในสเปน 

เป็นระยะเวลานาน 5 ปี ภายใต้ข้อตกลงนี้ Spotify จะกลาย

เป็นโลโก้สปอนเซอร์บนเสื้อแข่งของสโมสรในฤดูกาลแข่งขัน

หน้า 2022-23 และสนามแข่ง Camp Nou จะเปลี่ยนชื่อ

เป็น Spotify Camp Nou ตลอดอายุสปอนเซอร์

Spotify บอกว่าสัญญาสปอนเซอร์นี้เป็นการเชื่อมโลกดนตรีกับฟุตบอลเข้าด้วย

กัน โดยจะนำาศิลปินจากทั่วโลกไปทำากิจกรรมที่สนามแข่งด้วย เช่น ขึ้นป้ายบิลบอร์ด

ของศิลปินในสนามแข่งหรือพื้นที่สื่อของสโมสร ซึ่งศิลปินที่โชว์อาจมองเห็นแตกต่าง

กันไปตามผู้ชมแต่ละประเทศ

Kingston Technology เติบโตอย่างต่อเนื่อง

Kingston Technology ผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำาและโซลูชันเทคโนโลยี

ระดับโลก ประกาศความสำาเร็จในการเป็นอันดับหนึ่ง

ของส่วนแบ่งการตลาด SSD Channel ประจำาปี 2564 

โดยความต้องการ SSD ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่าน

มา ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้า องค์กร และ

ผู้รับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ซึ่งในเดือนตุลาคม Kingston 

ยังได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัว SSD รุ่นใหม่

ประสิทธิภาพสูงมาตรฐาน PCIe 4.0 NVMe M.2 อย่าง 

KC3000 และ Kingston FURY Renegade

โดยข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดจากบริษัทด้านการวิเคราะห์ TRENDFOCUS ได้

แสดงให้เห็นว่า Kingston เป็นผู้จัดจำาหน่าย SSD อันดับหนึ่งในช่องทางการจัดส่ง 

ซึ่งคิดเป็น 22.2% สำาหรับส่วนแบ่งการตลาดต่อหน่วย และมีการจัดส่ง SSD ไปยัง

ลูกค้าจำานวน 22.3 ล้านชิ้น ภายในปี 2564 โดยเฉพาะไตรมาสที่ 4 ส่วนแบ่งการ

ตลาด SSD สำาหรับลูกค้าของ Kingston เพิ่มขึ้นเป็น 26.8% ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโต

ที่ดี แม้อยู่ในช่วงที่มีการขาดแคลนส่วนประกอบ และตามข้อมูลจาก TRENDFOCUS 

จำานวนผลิตภัณฑ์ SSD ทั้งหมดสำาหรับลูกค้าในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบปี

ต่อปี ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา.

ไอที6
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ความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยว มีความโดดเด่นในเรื่องของการชม

พระอาทิตย์ขึ้น รับแสงแรกยามเช้าตรู่ของวัน ควบคู่ไปกับการชม

ทะเลหมอกอันงดงามซึ่งสามารถเห็นได้ตลอดทั้งปี

นอกจากน้ีแล้วยังมี หอนาฬิกาเบตง ศูนย์กลางของเมืองเบตง 

โดยบริเวณ 4 แยกหอนาฬิกาตรงหัวมุมถนนสุขยางค์เป็นท่ีต้ังของ “ตู้

ไปรษณีย์สูง-ใหญ่” ท่ีเป็นหน่ึงในไฮไลต์สำาคัญของเมืองเบตง และยัง

มี อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมือง

ไทย นอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามแล้วยังมีอาหารการกินหลาก

หลายท่ีอร่อยชวนให้ล้ิมรส คงต้องบอกว่าท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวและ

อาหาร โอเค เบตง... คุ้มค่าแก่การไปเยือนมากๆ.

ต้สุดแดนสยาม คือ “เบตง” อำาเภอใต้สุดของ 

ประเทศไทย เป็นอำาเภอใหญ่ในจังหวัดยะลา ห่างจาก

ตัวเมืองยะลาประมาณ 140 กิโลเมตร แต่ห่างจากด่าน

ชายแดนเบตง-มาเลเซียเพียงแค่ประมาณ 7 กิโลเมตร

เท่านั้น อำาเภอเบตงเป็นพื้นที่พิเศษ จะเห็นได้ว่ารถใน

เมืองนี้สามารถใช้

ทะเบียนเบตงได้

เลย โดยไม่ต้องใช้

ทะเบียนจังหวัด

ยะลา

เบตง มี

ลักษณะสภาพ

อากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งปีคล้าย

ภาคเหนือของไทย 

เป็นเมืองเล็กๆ ที่

สงบ ซ่อนตัวอยู่ใน

อ้อมกอดของหุบเขา ตามคำาขัวญที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม 

ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” ไฮไลต์คือมีจุดชมวิวทะเลหมอก

ที่สวยงาม สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ทำาให้ได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย 

ถือเป็นเพชรเม็ดเอกใน

ด้านการท่องเที่ยวและ

การพัฒนาของจังหวัด

ชายแดนภายใต้ 

ขณะที่การ

คมนาคมขนส่งมีสภาพ

ภูมิประเทศที่สูงชัน

คดเคี้ยวไม่สะดวกต่อ

การเดินทาง ซึ่งถือ

เป็นโอกาสที่ดีที่ล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2565 พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวง

กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด “เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยาน

นานาชาติเบตง จังหวัดยะลา แต่เนื่องด้วยในเวลาต่อมาหลังเปิดให้

บริการได้เพียงวันเดียวก็ประสบปัญหาจำานวนผู้ โดยสารใช้บริการ

น้อย จนต้องยกเลิกเที่ยวบิน แต่สายการบินนกแอร์ยืนยันว่าจะ

กลับมาบินอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน รัฐบาล

พยายามเร่งพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานด้าน

คมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว

ประเทศ ปัจจุบัน

อำาเภอเบตงมี

สนามบินแห่ง

ใหม่ เป็นสนาม

บินลำาดับที่ 29 

ของไทย เพื่อ

รองรับการบริการ

ประชาชนด้าน

ขนส่งและการ

เดินทางหลายรูป

แบบ รวมทั้งส่ง

เสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจการท่องเที่ยว ถือเป็นการ

สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ

ให้เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค

จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำานวย

ความสะดวกในการเดิน

ทางให้ประชาชน นัก

ท่องเที่ยวทั้งในและต่าง

ประเทศ

สำาหรับแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สำาคัญคือ 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 

จุดชมวิวทะเลหมอก

ยอดฮิตของเบตงที่เดิน

ทางสะดวก รถขึ้นถึง 

และมีทะเลหมอกให้ชม

ตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ห่าง

จากตัวอำาเภอเบตงประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นทะเล

หมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่ง

นี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดิน เปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่ม

กับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงาม

ของเบตง

แลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเยอร์เวง มี

ไฮไลต์สำาคัญคือ ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐาน มีความยาว

รวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชม

วิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไป

ได้ถึงพื้นเบื้องล่าง ซึ่งสร้างเสน่ห์สีสันและ
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7เศรษฐกิจ

มื่อมีการจัดกิจกรรมชุมนุมของพรรคการเมืองที่ทำาให้

เกิดการดรามากันทั้งเมืองเรื่องการสืบทอดอำานาจ เรื่อง

พันธุกรรม เรื่อง DNA และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวัน

ชุมนุม สิ่งที่ผู้คนได้พบเห็นด้วยความประหลาดใจก็คือ พรรค

ที่ว่านี้เขามีทั้งหัวหน้าพรรคและหัวหน้าครอบครัว และกิริยา

ที่คนคนหนึ่งปฏิบัติต่ออีกคนหนึ่งนั้น ผู้คนก็ตีความกันว่า เมื่อ

ถึงเวลาเลือกตั้งทางพรรคดังกล่าวนี้จะเสนอชื่อหัวหน้าพรรค

หรือหัวหน้าครอบครัวให้เป็นนายกรัฐมนตรี หรืออาจจะเสนอ

ชื่อทั้งสองคน เพราะกฎหมายให้เสนอได้ถึงสามคน เมื่อเป็น

เช่นนี้ เรื่องราวต่างๆ ที่เป็นเหมือนบทละครก็เกิดขึ้นมากมาย

หลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องการสืบทอดอำานาจ เพราะใน

การเสวนาของกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่ประชาชนได้รับรู้จากถ้อยคำา

ของหัวหน้าพรรคก็คือ เรื่องราวของ “พันธุกรรม” หรือในภาค

ภาษาอังกฤษก็คือ DNA คนไทยเคยเจอเรื่องพันธุกรรมมาแล้ว

ครั้งหนึ่ง นั่นคือ “พี่คิด น้องทำา” และปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้

ทำาให้คนไทยสยดสยองกันมาแล้วครั้งหนึ่ง แล้วรอบนี้จะเกิด

ปรากฏการณ์ “พ่อคิด ลูกทำา” อีกหรือไม่ และถ้าหากมันเกิด

จริงขึ้นมา คนไทยจะต้องเจอกับอะไร ประเทศไทยของเราจะ

เป็นเช่นไร

ดูอาการนอบน้อมที่หัวหน้าตำาแหน่งหนึ่งมีให้แก่หัวหน้า

อีกตำาแหน่งหนึ่ง คนเขาก็มองออกว่าสองตำาแหน่ง “หัวหน้า” 

นี้ใครใหญ่กว่ากัน แม้จะมีความพยายามว่าเป็นการให้เกียรติ

แก่ผู้ที่จะพูดต่อจากตน เหมือนการอาราธนาพระขึ้นเทศน์บน

ธรรมาสน์ ก็ยากที่คนจะเชื่อ ที่สำาคัญคือมีคนพยายามอธิบาย

มากกว่าหนึ่งคน โดยที่คนหนึ่งบอกว่าเป็นการให้เกียรติเหมือน

นิมนต์พระขึ้นธรรมาสน์ แต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นการแสดง

อาการของการส่งมอบงาน ทำาไมหนอ คิดจะอธิบายในลักษณะ

ของการแก้ตัวทั้งที ทำาไมไม่ปรึกษากันก่อน แล้วพูดให้ตรงกัน 

ความน่าเชื่อถือจะได้พอมีอยู่บ้าง แต่เมื่อสองคนพูดจาไม่ตรงกัน

เช่นนี้แล้วจะให้ประชาชนเชื่อใคร คนหนึ่งพูดจริง อีกคนหนึ่ง

พูดโกหก หรือว่าจริงๆ แล้วโกหกทั้งคู่ เพราะถ้าหากอนุมาน

จากการ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์หลายๆ ฉบับ จะมีภาพ 

“พ่อกับลูกอยู่ชั้นบน และมีหมาชะเง้ออยู่ข้างล่าง” ที่แสดงถึง

ความเป็นคนละชั้น หรือภาพ “ฝูงหมาอยู่บนพื้น เป็นหมาขี้

เรื้อน หมาอดโซ หน้าตาหน้าเกลียด กับหมาคุณหนูสวยงาม

สง่าอยู่บนแท่น” แบบนี้จะให้เราเข้าใจเป็นอื่นได้อย่างไร 

นอกจากความเป็นลูกเจ้าของคอก กับหมาในคอก ตามคำาพูด

ของพ่อที่มีฐานะเป็นเจ้าของคอกหมา ที่เขาพูดเองว่าเขาเลี้ยง

หมาไว้หลายตัว

พลันที่เธอเข้าสู่แวดวงทางการเมือง เรื่องอดีตที่ไม่

งดงามของเธอก็ถูกนำาออกมาเผยแพร่เตือนใจให้ประชาชน

เก็บเอาไปคิดว่าคนเช่นนี้หรือจะมาเป็นผู้นำาประเทศในฐานะ

หัวหน้าฝ่ายบริหาร แต่เธอก็ไม่ได้สนใจไยดี มิหนำาซ้ำาเธอยังใช้

ยุทธศาสตร์ในการนำาเสนอภาพลักษณ์ของคนมีวิสัยทัศน์ที่ใส่ใจ

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การนำาเสนอของเธออาจหลอก

สาวกของเธอได้ แต่ไม่อาจหลอกคนส่วนใหญ่ที่ใจไม่มืดบอดได้ 

เธอบอกว่าพ่อเธอต้องระเห็จออกจากประเทศเพราะรัฐประหาร 

ผิดแล้วจ้ะ พ่อของเธอไปเองค่ะ และที่พ่อของเธอไปเร่ร่อน

เป็นสัมภเวสีนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหารเลย แต่พ่อเธอทำาผิด

กฎหมาย โดนศาลตัดสินให้จำาคุกหลายคดี ถ้าหากกลับมาติดคุก

คงจะต้องถึงสิบปีแน่ๆ ดังนั้นจึงไม่ยอมกลับเข้ามา เพราะกลัว

ติดคุก ไม่มีใครห้าม และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำารัฐประหาร

แต่อย่างใด

เธอพูดอย่างไม่อายปากว่า แปดปีของนายกรัฐมนตรีที่

ชื่อประยุทธ์ จันทร์ โอชา ประเทศไทยถอยหลังไปมาก คำาพูดนี้

มันทำาให้เราเห็นว่า DNA ที่เธอได้รับมาจากบรรพบุรุษนั้นแข็ง

แกร่งจริงๆ การเอาดีให้ตัว เอาชั่วให้คนอื่นนั้นถนัดนัก แต่ที่

พูดนั้นมันไม่จริง มันเป็นความเท็จ ที่เอาไว้หลอกสาวกให้ภักดี

ต่อวงศ์ตระกูลของเธอตลอดไป เพราะในความเป็นจริงนั้น ใน

ระยะเวลาแปดปีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นนายก

รัฐมนตรีนั้น มีทั้งการพัฒนาที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่

ประเทศไทย เรื่องเหล่านี้มีความจริงเชิงประจักษ์อยู่มากมายทั้ง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แค่คิดเรื่อง Logistics ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

การขนส่ง แนวความคิดเรื่อง “รถ ราง เรือ และเครื่องบิน” 

นั้น ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เป็นการพัฒนาที่ไม่เคย

มีรัฐบาลใดสามารถทำาได้ ทั้งการสร้างถนนเพิ่ม การสร้าง

ทางรถไฟเพิ่ม มีทั้งรถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง มีการ

ทำาความสะอาดคลองต่างๆ ให้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและ

เส้นทางคมนาคม มีการปรับปรุงสนามบินหลายแห่ง และยัง

มีการสร้างสนามบินใหม่เพิ่มเติมด้วย มีการนำาเอายุทธศาสตร์ 

PPP (Public-Private Partnership) มาใช้เพื่อให้เกิดความร่วม

มือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นการลดภาระทางด้านงบ

ประมาณของรัฐบาล

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ให้ความ

สำาคัญกับ “การมีบ้าน” ของประชาชน ได้มีการสร้างบ้านที่

ทำาให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Condo ทั้ง 

Townhouse ที่เป็นทั้งการปรับปรุงคลอง การกำาจัดชุมชนแออัด

ให้เป็นชุมชนแห่งความสุข การทำาให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ได้อยู่ในบรรยากาศที่สะอาดปลอดภัยและได้มีบ้าน

อยู่อย่างถูกกฎหมาย โครงการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน

ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้น รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จัดให้

มีโครงการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำาให้การพัฒนา

ประเทศเป็นไปตามนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ของนายก

รัฐมนตรี

ก่อนที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา จะมาเป็นนายก

รัฐมนตรีนั้น เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีปัญหามากมายที่

รัฐบาลที่กำากับโดยพ่อของเธอได้ทำาเอาไว้ พลเอกประยุทธ์ใน

ฐานะนายกรัฐมนตรีต้องเข้ามาแก้ไข บางอย่างต้องใช้เวลา ดัง

นั้นผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ทันใจใครบางคน และยังมีส่วนที่ทำาให้

ต้องแบ่งปันทรัพยากรเพื่อการพัฒนามาทำาเรื่องการแก้ไขด้วย 

เรื่องทั้งหมดนี้หากเธอและสาวกของเธอใจไม่บอด ไม่มีอคติก็

จะมองเห็น และจะไม่กล่าวหาว่าแปดปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี

ที่ชื่อประยุทธ์ จันทร์ โอชา ทำาให้ประเทศไทยถอยหลัง เพราะ

ที่จริงแล้วท่านต้องทำาทั้งแก้ปัญหาและพัฒนา ที่สำาคัญก็คือ 

“ด้วยความซื่อสัตย์ที่เราวางใจได้”.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เพราะใจบอดหรือจงใจบิดเบือน

เ

ใ

น้าแล้งที่ ไรหลายพื้นที่ก็จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดี

ขึ้น กรมชลประทานได้เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำาอย่างต่อ

เนื่อง อย่างโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนด จ.จันทบุรีนั้น 

ขณะนี้ ได้มีความคืบหน้าอย่างมาก ซึ่ง วิเชียร งามระเบียบ คณะ

ทำางานลุ่มน้ำาวังโตนด และประธานท่อน้ำาดิบสายที่ 5 เปิดเผยว่า 

ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่น 

และประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ของ

การอ่างเก็บน้ำาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพเป็นแหล่ง

กักเก็บน้ำาให้กับประชาชนที่มีความจุกักเก็บน้ำาถึง 99.5 ล้าน ลบ.ม. 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนจะได้รับประโยชน์ 3 อำาเภอ 

ประกอบด้วย อ.แก่งหางแมว อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม

โดยเฉพาะพื้นที่ อ.แก่งหางแมวที่คาดว่าจะมีเกษตรกรปรับ

เปลี่ยนมาปลูกสวนผลไม้ (ทุเรียน) 50% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งจะ

เป็นการเพิ่มปริมาณการส่งออกทุเรียนของจังหวัดได้เพิ่มขึ้น โดย

ปัจจุบันมีการส่งออกสูงถึงปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท และยัง

สามารถสร้างรายไห้กับประชาชนเพิ่มขึ้น นอกจากเป็นแหล่งเพาะ

ปลูกผลไม้ที่มีศักยภาพแล้ว ยังสามารถยกระดับเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด

“ในอนาคตหากอ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนดก่อสร้างแล้ว

เสร็จ จะส่งผลให้ อ.แก่งหางแมว สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวอันดับต้นๆ ของ จ.จันทบุรี เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่อง

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และสัตว์ป่า ที่มีแผนการฟื้นฟู

เพื่อยกระดับสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งน้ำาต่อ

เนื่องจาก 4 อ่างเก็บน้ำา ประกอบด้วย 1.อ่างเก็บน้ำาคลองประแกด 

2.อ่างเก็บน้ำาคลองพะวาใหญ่ 3.อ่างเก็บน้ำาคลองหางแมว และ 

4.อ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนด” วิเชียรกล่าว

นอกจากนี้ยังมั่นใจจะสามารถยกระดับพื้นที่เพื่อดึงดูดนักท่อง

เที่ยวให้สัมผัสและชมความงามทางธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจและทำากิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งชมโขลงช้างป่ากว่า 40-50 

ตัว บริเวณอ่างเก็บน้ำาคลองประแกด ที่มีโครงการขุดคลองกันช้าง

เพื่อสร้างความปลอดภัย โดยจะพัฒนาเป็นจุดศึกษา เปิดให้ประชาชน

และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เข้าดูช้างป่าแบบใกล้ชิด 

โดยชุมชนจะมีแผนผลักดันให้มีการสร้างหอคอย 

“ดูช้าง” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่

อีกด้วย

ศรี ไพ ฐานทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลอง

ยายไท หมู่ 18 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว กล่าว

ว่า ในอนาคตเมื่ออ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนด

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับแหล่งท่อง

เที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะมี

สถานที่ต่างๆ รวมถึงประชาชนยังสามารถทำาการ

เกษตร เช่น ปลูกผัก ปลูกผลไม้ในพื้นที่โดยรอบ 

ในอ่างเก็บน้ำายังสามารถทำาประมงน้ำาจืด เป็นการ

ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

มนต์เทียน คำาแก้ว ชาวสวนผลไม้ หมู่ 18 

ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว กล่าวว่า มีแหล่งน้ำา

ต้นทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ก็ทำาเกษตรได้ตลอดทั้งปี และผลผลิตก็จะ

เพิ่มขึ้น ในอนาคตจะเพิ่มการเพาะปลูกไม้ผลทางเศรษฐกิจ โดย

เฉพาะทุเรียนที่จำาเป็นจะต้องให้น้ำาปริมาณมากในการดูแลเพื่อ

เพิ่มปริมาณและคุณภาพ ทำาให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการ

ปลูกยาง โดยวางแผนปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ขนุน 

และมะพร้าว เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้น.

 

ห
อ่างเก็บน้ำาคลองวังโตนด

พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

‘เบตง’ใต้สุดแดนสยาม

เมืองในสายหมอกอ้อมกอดแห่งหุบเขา
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8 Life and City

ารแก้ปัญหาสุนัขจรจัดล้นเมืองด้วยวิธีจับหมามากักขังเลี้ยง

ไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัข ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหมาจรจัดระยะ

ยาวได้ มีตัวอย่างการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนที่ตลาด

แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม แต่ละวันอาสาสมัครในชุมชนช่วยกัน

ดูแลเรื่องความเป็นอยู่  อาหาร สุขภาพ และสวัสดิภาพของหมา

น้องหมาในตลาดแม่กลองใส่ปลอกคอแบ่งสีตามลักษณะนิสัย 

สีเขียว เป็นมิตร ทุกคนจับได้ สีเหลือง ดื้อ ยอมให้เฉพาะบางคนจับได้ 

ถ้าไม่คุ้นห้ามจับ สีแดง ระวัง ไม่ยอมให้เข้าใกล้ ไม่ให้ใครจับได้ เรียก

ว่าแยกให้เห็นลูบหมาตัวไหนได้ เล่นได้ ตัวไหนดื้อหรือตัวไหนดุที่ควร

เลี่ยงเพื่อความปลอดภัย ที่ปลอกคอหมาจะมีชื่อระบุ พร้อม QR Code 

แสดงข้อมูลการฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำาหมัน เพื่อให้คนในชุมชนและ

หมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภายใต้ชื่อ โครงการสุนัขชุมชน

ตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

หนึ่ง-ณัฐพงษ์ งามสง่า พ่อค้าขายดอกไม้ตลาดแม่กลอง ผู้

ริเริ่มไอเดีย เผยที่มาที่ไปว่า เริ่มจากเมื่อ 5 ปีก่อน ที่ดูแลหมาไม่มี

เจ้าของ 4-5 ตัวที่ใช้ชีวิตหากินแถวร้านขายดอกไม้ ก็เอารูปตัวเองใส่

เบอร์ โทร.มาห้อยที่ปลอกคอหมาที่เลี้ยง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ในฐานะคนเลี้ยง ก่อนขยายวงกว้างหมาจรจัดทั้งตลาดแม่กลอง จน

กระทั่ง 3 ปีที่แล้ว  จังหวัดแม่กลองจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้

ปัญหาหมาจรจัดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ห่วงความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หากเกิดกรณีสุนัขจรจัดกัดคน นำามาสู่การ

คิดและต่อยอดจากสิ่งที่ตนเองทำาไปแล้ว เกิดเป็นโครงการ “สุนัข

ชุมชนตลาดแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม” มีความร่วมมือจาก

ปศุสัตว์จังหวัด เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เพื่อแก้ปัญหาในชุมชน

และสนับสนุนการท่องเที่ยวแม่กลองที่ปลอดภัย

“จากป้ายห้อยคอ พัฒนาเป็นสวมปลอกคอ 3 สี มีป้ายโลโก้

ประจำาตัว แยกสีตามนิสัย เขียว เหลือง แดง ถือเป็นสุนัขชุมชน 

ปัจจุบันมี 30 ตัวขึ้นทะเบียนในโครงการ แต่ใส่ปลอกคอไม่พอ มีการ

ทำาหมันทั้งตัวผู้และตัวเมีย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีน

รวม วิธีป้องกันถูกกว่ารักษา อีกทั้งเป็นการดูแลสุขภาพทั้งหมาทั้งคน 

นอกจากนี้ จะปรับพฤติกรรมหมาที่ก้าวร้าวให้ดีขึ้น”  หนึ่ง-ณัฐพงษ์บอก

จากการช่วยเหลือสัตว์สี่ขาไร้ที่อยู่มาต่อเนื่อง บางตัวหาบ้าน

ใหม่ให้ จนหมาที่ได้รับการช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  

“มีหมาชื่อแดงกับขาว ใช้ชีวิตอยู่ในตลาดแม่กลอง ก็นำาเข้า

โครงการสุนัขชุมชนฯ สวมปลอกคอสีเหลือง นิสัยดื้อ ใจดีแกมดุ คน

มาเที่ยวก็เข้ามาคลอเคลียเล่นด้วย เกิดถูกชะตาขอไปเลี้ยงที่บ้าน ได้

บ้านใหม่ทั้งคู่ ตอนนี้สวมปลอกคอสีเขียว และมีเจ้าของตัวจริงที่จะ

เลี้ยงดูแลไปตลอดชีวิต” หนุ่มแม่กลองเล่าด้วยความภูมิใจและรอยยิ้ม

เต็มใบหน้า 

นอกจากน้องหมาที่ตลาดแม่กลอง ยังอยู่ตามวัดเพชรสมุทร 

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แม่กลอง หมาจะมีคนให้

อาหารและดูแลบ้าง คนในชุมชนให้การยอมรับมากขึ้น ปัจจุบันขยาย

โครงการสู่โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข ทำางานร่วมกับ อบต. ดูแลชีวิต

หมา 10 ตัว นำาร่องเพื่อเป็นต้นแบบจัดระเบียบหมาจรจัดในโรงเรียน

พื้นที่อื่นๆ 

 “เราไม่สามารถเอาหมาออกจากโรงเรียนได้ ควรต้องทำาให้อยู่

ร่วมกันได้และปลูกฝังให้เด็กรักหมา สร้างความรู้และความรับผิดชอบ

ในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้กับคนเจนฯ ใหม่ๆ ถ้าเลี้ยงหมาเป็น อนาคต

ปัญหาหมาจรที่กระทบต่อสังคมจะลดลงแน่นอน เวลาหมาไปทำาความ

เดือดร้อน ขอโทษก่อน ไม่ใช่หนีปัญหาหรือปัดความรับผิดชอบ” หนึ่ง-

ณัฐพงษ์กล่าว 

ทุกวันหลังขายดอกไม้เสร็จ พ่อค้าหัวใจรักสัตว์คนนี้จะตระเวน

ไปช่วยสุนัขตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีคนโทร.มาแจ้ง พี่หนึ่งบอกงานล้นมือ

มาก ต้องทยอยทำาทีละเคส แต่มักจะมีเคสเร่งด่วนเข้ามา ทั้งเจ็บป่วย

ต้องช่วยขนไปรักษาที่ รพ.สัตว์ หมาโดนรถชน จนถึงข้อร้องเรียนตาม

ชุมชน 

สิ่งสำาคัญที่สุดในการแก้ปัญหาสุนัข

จรจัด จิตอาสาคนเดิมมองว่า เจ้าของทุกคน

ต้องเลี้ยงสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ ดูแล

สุนัขของตนอย่างดี ทั้งสุขภาพ สวัสดิภาพ มี

การทำาหมัน และไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของ

ชุมชน ขณะเดียวกันต้องสร้างทัศนคติและ

จิตสำานึกที่ถูกต้อง สุนัขเป็นเพื่อนร่วมโลก แม้

จะมี พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ แต่

ก็มีกรณีการทำาร้ายทรมานสัตว์จนบาดเจ็บ 

และหลายครั้งรุนแรงจนเสียชีวิต ต้องบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 

พ.ร.บ.สาธารณสุข เพื่อคุมการปล่อยทิ้งสัตว์ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประชาชนและหน่วย

งานรัฐมีทัศนคติแก้ปัญหาสุนัขจรจัดดีขึ้น 

“การกำาจัดหมาจร การสร้างศูนย์พักพิง

ไม่แก้ไขปัญหาหมาจรจัดในระยะยาว เพราะความจริงแนวโน้มหมา

จรจัดเพิ่มขึ้น ที่ดินแพงขึ้น สถานที่สร้างศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดหา

ยาก เพราะชุมชนไม่ยอมรับ เมื่อนำาสุนัขออกจากชุมชนไม่ได้ ก็ต้องหา

วิธีจัดการในรูปแบบสุนัขของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ไม่ต้องใส่

ปลอกคอสีก็ได้ แต่เทศบาล อบต. สำารวจประชากรหมาเร่ร่อน ขึ้น

ทะเบียน และทยอยทำาหมัน ฉีดวัคซีน” ณัฐพงษ์ย้ำาถ้าทำาเป็นระบบ

และต่อเนื่องจะสามารถแก้ไขได้อย่างถาวร.

ปลุกชุมชนเก่าในย่านสร้างสรรค์

งานเทศกาลแสงไฟประจำาปีของกรุงเทพฯ Awakening Bangkok ภายใต้คอน

เซ็ปต์ “RE:VIVE ฟื้นคืนความสดใสของชีวิตด้วยสีสันและแสงไฟ” แสดงประติมากรรม

แสงไฟกว่า 36 โลเกชัน 50 ชิ้นงาน 

ตลอดเส้นทางเจริญกรุง-ตลาดน้อย-

นานา-เยาวราช ตั้งแต่วันที ่25 มี.ค.-

3 เม.ย.นี้ เวลา 17.00-23.00 น. 

โดยมีรถตุ๊กๆ ของงานให้บริการ 

สามารถชมได้ครบทุกจุด สนับสนุน

โดย ททท., ทีเส็บ, CEA ร่วมด้วย

แกร็บฟู้ด และ บ.ดิอาจิโอ โม

เอ็ท เฮนเนสซี่ฯ พบ 3 ไฮไลต์

จาก Grabfood ได้แก่ เชฟเทเบิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และ Foodtitude Art Installations การ 

แสดงแสงสีที่ผสานเข้ากับศาสตร์แห่งรสชาติอาหาร ขณะที่ไปรษณีย์กลางจัด Light 

Installation พร้อมสร้างเสน่ห์ให้กับ Multi-Cultural Street ตั้งแต่เจริญกรุงด้วย Pop 

up บาร์ที่ Warehouse 30 เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางด้วยเมนูเครื่องดื่มจากร้านพันธมิตร 

และสัมผัส Johnnie Walker Yellow House ปากซอยนานา เยาวราช ถ่ายทอดวัฒนธรรม

จีนสมัยใหม่แบบ Pop up บาร ์ร่วมด้วย Silent Disco แนะนำากิจกรรมวอล์กทัวร์ ตั้งแต่

กลางวันพาไปค้นพบอาหารสูตรลับ ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมเก่า ก่อนจะพบกับความสวยงาม

ของแสงไฟยามค่ำาคืน ติดตามความเคลื่อนไหวที่เว็บไซต ์www.timeout.com/bangkok/th  

เฟซบุ๊ก: Time Out - กรุงเทพฯ

เปิดบ้านหนังสือดิจิทัลเขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานครเปิดบ้านหนังสือดิจิทัลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ตั้งอยู่ในชุมชน

ทรัพย์สินพัฒนา บริเวณถนนพระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

และบริการที่ทันสมัยสำาหรับประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ออกแบบทางเดินด้าน

หน้าแบบ Universal Design เข้าใช้

บริการสำาหรับทุกคน ภายในมีบริการ

ด้านหนังสือ นิตยสาร วารสาร อีก

ทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับใช้

บริการผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้น

หนังสือออนไลน์ การอ่าน E-Book 

รวมถึงการให้บริการของ กทม.

ผ่านอินเทอร์เน็ต (BMA Smart 

Service) สำาหรับขอรับบริการจาก

สำานักงานเขตในการตัดแต่งต้นไม้ 

สูบสิ่งปฏิกูล พ่นยากำาจัดยุง และสูบไขมัน สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal 

กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชอบ

นิตยสาร DestinAsian จัดงาน Readers’ Choice Awards เพื่อจัดอันดับความเป็นเลิศ

ในภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่อง ปี 2565 ประกาศผลการคัดเลือกของผู้

อ่าน เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมากที่สุด (Best City) ในการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก 

โดยกรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกชื่นชอบมาก

ที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ โตเกียว ฮ่องกง และโซล ตามลำาดับ) ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร

ได้รับเลือกอันดับ 1 มาแล้วเมื่อปี 2563 ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกรุงเทพฯ  แสดง

ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้

ประกอบการในพื้นที่ ในการดูแลอำานวยความสะดวก ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในขณะที่เที่ยว

ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ หากโควิดคลี่คลาย เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากหลายมุมโลกเดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวยังไทย และมีโอกาสเข้ามาพำานักมากขึ้น 

LEARNING FOR LIFE พัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนส

ซี่ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ศรีราชา จัดอบรมทักษะวิชาชีพ

ภายใต้ โครงการ LEARNING FOR 

LIFE ของดิอาจิโอ ให้กับนิสิตสาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 

ทั้งตัวแทนนิสิตที่ร่วมอบรมในห้อง

ประชุมและผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ

เสริมทักษะด้านวิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม ขั้นตอนการผลิตของเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การ

ให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการอย่างรับผิดชอบ เน้นทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์                         

ผู้ให้บริการเครื่องดื่ม หรือผู้ประกอบอาชีพในสายการให้บริการและการท่องเที่ยว 

DMHT ตั้งเป้าเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ประกอบอาชีพและนักศึกษาจำานวน 15,000 คน ใน

โครงการ LEARNING FOR LIFE ภายในปี 2573 โดยดำาเนินภายใต้แผนงาน SOCIETY 

2030 - SPIRIT OF PROGRESS ของบริษัท ทั้งยังส่งเสริมให้มีผู้ร่วมอบรมเพศ

หญิง 50% หนุนโอกาสในการเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน.

ก

‘สุนัขชุมชน’ตลาดแม่กลอง โมเดลแก้หมาเร่ร่อน

จากหมาจรจัดสู่หมาชุมชนแม่กลอง  สวมปลอกคอสีเหลือง

ณัฐพงษ์ งามสง่า หนุ่มแม่กลองเจ้าของโครงการฯ ดูแลหมา

ป้ายแสดงสัญลักษณ์ปลอกคอติดตั้งในชุมชนตลาดแม่กลอง

คนกับหมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป้าหมายสำาคัญ

สแกน QR CODE แสดงข้อมูลวัคซีนของหมา

หมาปลอกคอสีเขียว เป็นมิตร เล่นได้ ลูบได้

ยิงยาสลบหมาดุปลอกคอแดง ก่อนฉีดพิษสุนัขบ้า-

วัคซีนรวม
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9กีฬา

ทีมชาติซูรินามประกาศรายชื่อ 22 

นักเตะชุดอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์กับ

ทีมชาติไทย ที่สนามบีจี สเตเดียม ในวันที่ 

27 มีนาคม 2565

สำาหรับทีมชาติซูรินาม ปัจจุบันอยู่

อันดับที่ 140 ในฟีฟ่าแรงกิ้ง นำาทีมโดย 

สแตนลีย์ เมนโซ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วยนักเตะ 22 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไป

1.อันดูเอโล อโมเอฟีรี (โมเอนโก  

ทาโป)

2.เซร์จิโน เอดูอาร์ด (โมเอนโก    

ทาโป)

3.โจอี รอกเกวีน (อาแจ็กซ์ อัมส์   

เตอร์ดัม)

4.อิชาน คอร์ต (สปาร์ตา รอต     

เตอร์ดัม)

5.ดามิล ดานเคอร์ลุย (โกรนิงเก)

6.ดิออน มาโลเน (เอ็นเอซี เบรกดา)

7.คาลวิน แมคอินทอช (คัมบูร์)

8.รอสเซลโล ไวลจ์เตอร์ (เอสซี เทล

สตาร์)

9.โรลันด์ อัลเบิร์ก (เอ็มวีวี มาสตริช์ท)

10.เจเรดี ฮิลเตอร์มัน (เอ็นเอซี    

เบรดา)

11.มาร์ก โจเซฟซูน (เคววิลี โรอึน 

เมโทรโพล)

12.วาร์เนอร์ ฮาร์น (ไอเอฟเค โกเตบอร์ห)

13.เคลวิน เลียร์ดาม (แอลเอ 

กาแล็กซี)

14.ริดเจเซียโน ฮาปส์ (เวเนเซีย)

15.ยารอนน์ เชรีย์ (มัคคาบี ไฮฟา)

16.เกลโอฟิโล ไวลจ์เตอร์ (ไบตาร์ 

เยรูซาเล็ม)

17. ดีเอโก บิเซสวอร์ (พีเอโอเค ซา

โลนิกิ)

18.ยานิก ซอนนี ไวลด์ชูต (ซีเอสเค

เอ โซเฟีย)

19.ไรอัน ดองค์ (คาซิมปาซา)

20.เลอันโดร คัปเปล (อัลตาย 

เอสเค)

21 เซรัลโด รูดี ซาโลโม วิลเลม 

เบคเกอร์ (อูนิโอน เบอร์ลิน)

22.มเยนตี อาเบนา (สโลวาน 

บราทิสลาวา)

สำาหรับ โปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟ่า

เดย์ของทีมชาติไทยนัดที่สอง วันอาทิตย์

ที่ 27 มีนาคม 2022 ทีมชาติไทย พบ 

ทีมชาติซูรินาม เวลา 19.00 น. ท่ีสนามบี

จี สเตเดียม โดยจะมีการถ่ายทอดสดท้ัง

สองนัดทาง AIS PLAY และไทยรัฐทีวี

แฟนบอลไทยสามารถหาซื้อบัตร

เข้าชมได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา 

ราคาบัตรมีดังนี้ โซน W1, W3 500 

บาท/โซน W4, W5, W6 350 บาท/โซน 

NH, S1 200 บาท/โซน S2 100 บาท 

และ Away Zone 650 บาท (สำาหรับ 

SURINAME) ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ https://www.thaiticketmajor.

com/sport/bg-stadium-fifa-day-

internationnal-friendly-match.html.

หลังจากที่ AIS ได้ร่วมเป็นพันธมิตร

กับสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ ไทยลีก ยก

ระดับวงการฟุตบอลไทยไปอีกขั้น ด้วยการ

ถ่ายทอดสดศึกไทยลีกในฤดูกาล 2021-

2022 ครั้งนี้ AIS ขออาสาลุกขึ้นมาสร้าง

ปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยอีก

ครั้ง ให้ไทยลีกกลายเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืน 

ผ่านการมีส่วนร่วมของแฟนบอลชาวไทยทั่ว

ประเทศ โดยร่วมมือกับ “ไทยลีก” ผู้จัดการ

แข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของไทย และบริษัท 

เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำากัด หรือ WMS 

ผู้นำาด้านการจัดการของเสียทุกประเภท

อย่างครบวงจร มาร่วมยกระดับสู่การเป็น 

Green ไทยลีก นำาร่องโครงการแฟนบอล

ไทยไร้ E-Waste ชวนทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์

กับ AIS เพื่อนำาไปผลิตเป็น “เหรียญจากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์” ครั้งแรกของวงการกีฬาไทย 

เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการฟุตบอลไทยสู่

การแข่งขันที่ยั่งยืน

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยลีก จำากัด 

กล่าวว่า “เป้าหมายของไทยลีก นอกจากการ

ยกระดับวงการฟุตบอลไทยที่ไม่ได้ให้ความ

สำาคัญเพียงการจัดแข่งขันให้มีมาตรฐาน

ระดับสากลเท่านั้น แต่เรายังต้องการให้ไทย

ลีกเป็นลีกสูงสุดชั้นนำาที่ให้ความสำาคัญกับ

ความยั่งยืนในทุกด้าน 

โดยเฉพาะการร่วม

กันดูแลสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นวาระที่ทั่ว

โลกให้ความสำาคัญ

อย่างยิ่ง ผ่านการ

มีส่วนร่วมระหว่าง

สโมสร นักกีฬา แฟน

บอล สปอนเซอร์ 

และพันธมิตรภาค

ส่วนต่างๆ โดยวันนี้

ถือเป็นโอกาสดีที่เรา

และ AIS ได้ร่วมกัน

ขยายผลความร่วมมือ

จากพันธมิตรที่ร่วม

ส่งต่อการแข่งขันสู่สายตาคนไทย มาสู่การ

ร่วมสร้างความตระหนักกับปัญหาด้านสิ่ง

แวดล้อมที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน

กิจกรรมเชิญชวนแฟนบอลในไทยลีก 1 ให้

มาร่วมกันทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จุดรับทิ้ง

บริเวณหน้าสนามแข่งขัน ที่เป็นรังเหย้าของ

สโมสรในศึกรีโว่ ไทยลีก ทั้ง 16 แห่ง ได้

แล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2565 อีกทั้ง

ยังสามารถฝากทิ้ง E-Waste กับพี่ไปรษณีย์ 

และที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศได้ฟรี โดย

นำา E-Waste ใส่กล่อง และเขียนหน้ากล่อง

ว่า ฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใส่

ชื่อสโมสรที่ตนชื่นชอบไว้ที่หน้ากล่อง เพื่อ

ระดมเอาขยะที่ได้มารีไซเคิลและสร้างเป็น

เหรียญรางวัลประวัติศาสตร์เหรียญแรก

ของประเทศไทยที่ผลิตจากวัตถุดิบที่รีไซเคิล

จาก E-Waste จำานวน 2 เหรียญ ที่จะมอบ

เป็นรางวัลเกียรติยศให้กับสโมสรในการ

แข่งขันฟุตบอลรายการรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 

2021/22 นี้”

“เราเชื่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้

จะเป็นการเริ่มต้นสำาคัญในการดึงภาคส่วน

ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการ

แข่งขันแบบ Green ไทยลีกร่วมกัน เราเชื่อ

ว่าการสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไปยัง

สโมสร แฟนบอล และนักกีฬา จะช่วยทำาให้

สังคมเกิดความตระหนักรู้ เห็นความสำาคัญ

และตื่นตัวในการแก้ปัญหานี้ร่วมกัน โดยเรา

พร้อมเดินหน้าขยายความตั้งใจนี้ ไปยังบริบท

อื่นๆ ของการจัดการแข่งขัน เพื่อให้ไทยลีก

เป็น Green ไทยลีกที่เติบโตอย่างยั่งยืนในทุก                                                

มิติ”

ด้าน นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้า

คณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS กล่าว

ว่า “จากการที่ AIS เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

วงการฟุตบอลไทยในปีที่ผ่านมา ทำาให้เรา

เห็นถึงพลังของแฟนบอลในการเชียร์ทีมและ

นักเตะในดวงใจ ดังนั้นวันนี้เมื่อสถานการณ์

โลกให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

เราจึงขอร่วมเชิญชวนวงการฟุตบอลไทยให้

ก้าวไปสู่อีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ของการแข่ง

ขันพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการ

ขยายผลโครงการคนไทยไร้ E-Waste ไปยัง

กลุ่มแฟนบอลให้มีส่วนร่วมในการทิ้งขยะ

อิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ซึ่งได้กระจายจุดรับ

ไปยังสนามของทุกสโมสร เพื่อนำาไปเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ตามเป้า

หมายแบบ Zero Landfill ที่นำาแร่ธาตุที่ได้

หลังจากรีไซเคิล อาทิ เงิน ทองคำา มาเป็น

ส่วนหนึ่งในการทำาเหรียญรางวัล E-Waste 

ในฐานะเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์เหรียญ

แรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการออกแบบ

อย่างพิถีพิถัน มี

ความเรียบง่าย 

สวยงาม ผ่าน

ขั้นตอนการผลิต

ที่ใส่ใจต่อสิ่ง

แวดล้อมทุกขั้น

ตอน เพื่อมอบเป็น

รางวัลเกียรติยศ

ในการแข่งขัน

ฟุตบอล รายการรี

โว่ ไทยลีก ฤดูกาล 

2021/22” 

 โดยครั้ง

นี้เราทำางานร่วม

กับพาร์ตเนอร์คน

สำาคัญ ทั้งไทยลีก ที่ต้องการผลักดันแนวคิด 

Green ไทยลีกไปยังการแข่งขัน นักกีฬา 

สโมสร และแฟนบอล รวมถึง WMS บริษัท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำาจัดขยะซึ่งทำางาน

ร่วมกับโครงการคนไทยไร้ E-Waste อย่าง

ต่อเนื่อง และได้นำาขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิล พร้อมนำาวัตถุดิบส่วน

หนึ่งที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการผลิตเหรียญ

รางวัลเกียรติยศดังกล่าว จึงนับเป็นจุดเริ่ม

ต้นในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยสู่การ

เดินหน้าอย่างยั่งยืน จากการมีส่วนร่วมของ

แฟนบอล และชุมชน โดย AIS พร้อมที่จะ

อยู่เคียงข้างวงการฟุตบอลไทยในทุกมิติ เข้า

มายกระดับการแข่งขันตามเป้าหมาย Green 

ไทยลีกในก้าวต่อๆ ไป”

โดยแฟนบอลชาวไทยสามารถมีส่วน

ร่วมและแสดงพลังเพื่อทีมที่รักได้ง่ายๆ กับ

การทำาเหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์สู่

เหรยีญรางวลัเกยีรตยิศในการแขง่ขนัฟตุบอล

รายการรีโว่ ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 ทั้ง

สองรางวัล ได้แก่ “Football Club E-Waste 

Challenge Award” ซึ่งจะมอบให้แก่สโมสร

ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีจำานวนขยะผ่าน

การฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์กับ AIS ไม่ว่า

จะเป็นโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต สายชาร์จ 

หูฟัง เพาเวอร์แบงก์ แบตเตอรี่มือถือ และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ขนาดเล็กอื่นๆ มากที่สุด 

ก่อนจบฤดูกาลช่วงกลาง

ปีนี้ และรางวัล “Football 

Club Green Ecosystem 

Award” เป็นรางวัลที่มอบ

ให้กับสโมสรที่มีผลงานด้าน

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ โดด

เด่นเป็นรูปธรรม

สำาหรับแฟนบอล

ชาวไทย สามารถติดตาม

เส้นทางของเหรียญรางวัล

ประวัติศาสตร์จากขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ได้ทาง Facebook: AIS 

Sustainability.

ไทยลีกจับมือAIS-WMS

ยกระดับวงการฟุตบอลเพื่อสิ่งแวดล้อม

สโมสรชั้นนำ�เพียบ22นักเตะ‘ซูริน�ม’ดวลทีมช�ติไทย

สโมสรชั้นนำ�เพียบ‘ซูริน�ม’เปิด22นักเตะดวลทีมช�ติไทย

ฮีโร่โอลิมปิกเกมส์‘วิว’เยาวภาขึ้นแท่นโปรโมเตอร์

‘เลเจนด์ฯ-กลุ่มบริษัทพราว-บลูพอร์ต’จัด‘มวยไทย-MMA’

เลเจนด์ อารีนา กลุ่มบริษัท 

พราว บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับบริษัท 

พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน), ทรู 

คอร์ปอเรชั่น และโรงพยาบาลกรุงเทพ 

จัด “มวยไทย-MMA” รายการเลเจนด์ 

เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ต้ิง แชมเปียนชิพส์”  

โดยมี “วิว-เยาวภา บุรพลชัย” อดีต

จอมเตะสาวฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ขึ้นแท่น

เป็นโปรโมเตอร์ครั้งแรก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีต

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันฯ เป็น

ประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา

มวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสม

ผสาน (Mixed martial arts : MMA)  

รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์

ติ้ง แชมเปียนชิพส์” โดยมี นายนฐา 

ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปเลเจนด์ อารีน่า 

หัวหิน, น.ส.วจี กลมเกลี้ยง กรรมการ

บริหาร บริษัท หัวหิน แอสเสท จำากัด 

และ “วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนัก

เทควันโด ฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก

เกมส์ 2004 ในฐานะโปรโมเตอร์ ร่วม

แถลงด้วย ที่เดอะ เลเจนด์ อารีน่า ชั้น 

3 บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565

นายสุวัจน์เปิดเผยว่า นับเป็น

เรื่องน่ายินดีที่จะมีการแข่งขันกีฬาเกิด

ขึ้นในเมืองหัวหินอีกครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่

จัดกีฬาก็ประสบความสำาเร็จอย่างมาก 

เช่น การแข่งขันกีฬาเทนนิส ทำาให้

หัวหินเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก สำาหรับคร้ัง

น้ีจะเป็นการแข่งขันกีฬามวยไทย และ

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน รายการเล                                                

เจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ติ้ง แชม 

เปียนชิพส์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 

แข่งขันกันที่บริเวณลานเดอะ สแควร์                          

หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้

มาตรการป้องกันโควิด-19

“เมืองหัวหินถือเป็นเมืองมวยที่

สำาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีแชมป์

โลกและแชมป์มวยไทยที่มีชื่อเสียง

เกิดขึ้นมากมาย อาทิ โผน กิ่งเพชร 

แชมป์มวยโลกชาวไทยคนแรกใน

ประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีค่ายมวยหลาย

แห่ง แต่การพัฒนาที่สำาคัญคือต้องมี

เวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน และมีชื่อ

เสียงระดับโลก ฉะนั้นการแข่งขันเล

เจนด์ เอฟซี จึงเกิดขึ้น เพื่อตอกย้ำาว่า

เมืองหัวหินและบลูพอร์ต หัวหิน เป็น

ศูนย์กลางของเมืองกีฬาต่อสู้ที่ได้รับ

ความสนใจจากทั่วโลก นอกจากนี้ยัง

ต้องการช่วยสร้างสีสันให้เมืองหัวหิน 

นี้ ซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นการเปิดประตู

ให้กับนักกีฬาและผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับ

เลเจนด์ อารีนา มากขึ้นว่าเราไม่ได้เป็น

เพียงแค่สนามกีฬา แต่เราคือสถานที่ที่ให้

บริการตั้งแต่การฝึกสอนระดับสูง เพื่อสร้าง

นักกีฬาระดับประเทศ รวมถึงความสามารถ

ในการจัดการแข่งขันกีฬามาตรฐานระดับ

ประเทศ สำาหรับ

การแข่งขันมวยไทย 

และศิลปะการ

ต่อสู้แบบผสม

ผสาน (MMA) เป็น

ครั้งแรกที่หัวหิน

นั้น เราไม่ได้หวัง

แค่การกระตุ้นการ

ท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เท่านั้น แต่เป็น

จุดเริ่มต้นของการ

สร้างเวทีที่ได้รับ

มาตรฐาน และผลัก

ดันให้ได้มีโอกาส

พัฒนาสู่ระดับโลกต่อไป

น.ส.วจี กลมเกลี้ยง กล่าวว่า บลู

พอร์ต หัวหิน มีความยินดีมากที่เป็นหนึ่ง

ในแรงผลักดันเรื่องการกีฬาของเมืองหัวหิน 

ซึ่งทางกลุ่มบริษัทพราวสนับสนุนด้านกีฬา

มาตลอดอยู่แล้ว ทั้งการจัดเทนนิสที่ทรู อารี

นา และด้านอื่นๆ จนมาถึงการเปิดเดอะ 

เลเจนด์ อารีนา สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้

ที่ลานเดอะ สแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน ถือ

เป็นการตอกย้ำามุ่งเน้นให้บลูพอร์ต หัวหิน 

เป็นหนึ่งในสปอร์ตเดสติเนชั่นเพื่อส่งเสริม

กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลัง

ผ่านสถานการณ์ โควิด-19 กันมา”

“การแข่งขันเลเจนด์ เอฟซี จะถูก

จัดขึ้นด้วยมาตรฐานระดับโลก ช่วงเดือน

เมษายน-กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 4 สนาม 

สนามแรก วันที่ 2 เมษายน (ศิลปะการ

ต่อสู้แบบผสมผสาน MMA) จำานวน 8 

คู่, สนามที่ 2 วันที่ 14 

พฤษภาคม (กีฬามวยไทย) 

8 คู่, สนามที่ 3 วันที่ 4 

มิถุนายน (ศิลปะการต่อสู้

แบบผสมผสาน MMA) 8 

คู่ และสนามที่ 4 วันที่ 2 

กรกฎาคม (กีฬามวยไทย) 

8 คู่

“ผู้ชนะในแต่ละ

ครั้งนอกจากได้รับเงิน

รางวัลแล้ว ยังได้เหรียญ

รางวัลขนาด 6 นิ้ว ด้าน

หน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวด 

ด้านหลังเป็นสถานที่

สำาคัญๆ ของเมืองหัวหิน เหรียญดังกล่าว

ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระพิศาลสิทธิ

คุณ หรือท่านเจ้าคุณไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้า

อาวาสวัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นไฮไลต์ของเล

เจนด์ เอฟซี และยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้

รับด้วย” ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่ง

ขันฯ กล่าว

ขณะที่ นายนฐา ชมเสวี กล่าวว่า 

ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันครั้ง

การท่องเที่ยวให้เมืองหัวหิน สร้างความ

สุข ทำาให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และเชื่อ

มั่นว่าต่อไปเราจะมีความพร้อมในการ

แข่งขันกีฬาหลายๆ ชนิด และเข้าสู่

ระดับโลกอีกด้วย

ด้าน “วิว” เยาวภา กล่าวว่า นับ

เป็นครั้งแรกที่รับหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์ 

จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้การแข่งขัน

เลเจนด์ เอฟซี ประสบความสำาเร็จตาม

เป้าหมาย เพื่อให้คนไทยและแฟนกีฬา

ทั่วโลกได้รับชมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย 

จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านสื่อ

ออนไลน์ด้วย แฟนกีฬาทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติสามารถรับชมได้ทางช่องยู

ทูบ Legend Fighting Championship 

(https://youtube.com/channel/

UCzcu7uPGFatxxiJ30WlhsVQ ) 

และเพจเฟซบุ๊ก Legend Fighting 

Championships Thailand (https://

www.facebook.com/LegendFC2022/) 

พร้อมด้วย ทรู คอร์เปอเรชั่น สนับสนุน

การถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอีก

ช่องทางหนึ่ง ผ่านทาง True ID (True 

ID Application, True ID Website, 

True ID Box, Facebook True จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (https://www.

facebook.com/truepck/)

สำาหรับการแข่งขันสนามแรกใน

วันที่ 2 เมษายน จะประเดิมด้วยกีฬา

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA 

จำานวน 8 คู่ โดยคู่แรก หมูป่าวายุกร 

(ธนวัฒน์ รัศมิ์ชินฤทธิ์) พบ จักรภพ  

รัตนมังสังค์, คู่ที่ 2 เขมิกา สุวรรณโชติ 

พบ ปวีณา พละกาล, คู่ที่ 3 เอกชัย 

ญาติฝูง พบ ธนโชติ คำาดี, คู่ที่ 4 

กองพล ลพเมฆ พบ ปีเตอร์ เดนเนโซ 

(เดนมาร์ก) คู่ที่ 5 อัลวาโร เวรา (สเปน) 

พบ วิศรุต หนุ่มน้อย, คู่ที่ 6 ณัฐณา 

บุญยืน พบ วรรษภิญญา แก้วโขง, คู่ที่ 

7 ณัฐวุฒิ แก้วควรชุม พบ จาคุบ เวย์

แมน (สหรัฐ) และคู่เอก อเล็กซัน มังกร 

แบรี่ พบ พยุงศักดิ์ สิงห์ฉลาด โดยเริ่ม

แข่งขันคู่แรก เวลา 19.00 น.

แฟนกีฬาสามารถติดตามการ

แข่งขันและรายละเอียดได้ที่ https://

www.facebook.com/LegendFC2022/ 

และ https://youtube.com/channel/

UCzcu7uPGFatxxiJ30WlhsVQ   

ช่องทางการจำาหน่ายบัตร 

จำาหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป https://

www.truearenahuahin.com/

uncategorized-th/legend-fighting-

championships/ VIP Ticket: 1,000 

บาท/Regular Ticket: 500 บาท.

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามวยไทย 

และศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน รายการเลเจนด์ เอฟซี “เลเจนด์ ไฟท์ต้ิง แชมเปียนชิพส์” 

โดยมี นฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไป เลเจนด์ อารีน่า หัวหิน, วจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร

บริษัท หัวหิน แอสเสท จำากัด และ “วิว” เยาวภา บุรพลชัย ฮี โร่เหรียญทองแดงโอลิมปิก

เกมส์ 2004 ในฐานะโปรโมเตอร์ ร่วมแถลง

“วิว-เยาวภา บุรพลชัย” อดีตจอมเตะ

สาวฮีโร่ โอลิมปิกเกมส์. 
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10 บันเทิง

นช่วงต้นทศวรรษ 1950s โจนี เจมส์ (Joni James) คือ

หนึ่งในนักร้องเสียงนุ่ม ใส เธอร้องเพลงสไตล์ป๊อป ส่วน

ใหญ่เกี่ยวพันกับความรัก ความรู้สึกโหยหา พลัดพราก 

ผิดหวังมากกว่าสมหวัง เพลงติดชาร์ตมีอยู่หลายเพลง 

อาทิ Why don’t you believe me?, Have you heard?, Is it any 

wonder?, Your cheating heart, Danny Boy  เมื่อพูดถึงเพลง

เหล่านี้ หลายคนที่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ในยุค 50s, 60s ที่บ้านมี

แผ่นเสียงแผ่นครั่งสปีด 78 rpm มักจะมีแผ่นเสียงของโจนี เจมส์ 

(Joni James) ตรา MGM อยู่ด้วย ระหว่างปี 1952-1961 โจนี 

เจมส์ มีเพลงฮิตติดชาร์ต Top 40 ถึง 16 เพลง เมื่อมีแผ่น LP เธอ

บันทึกเสียงกว่า 30 อัลบั้ม ทำายอดขายกว่า 100 ล้านแผ่น แฟน

เพลงยุคนั้นตั้งฉายาเธอว่า Queen of Hearts บาร์บรา สตรัย

แซนด์ เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า โจนี เจมส์ นี่แหละคือนักร้อง

หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เธออยากเป็นนักร้อง ในงานสดุดีบาร์

บรา สตรัยแซนด์ ซึ่งจัดโดยสถาบันภาพยนตร์แห่งอเมริกา หรือ 

American Film Institute ในปี 2001 โจนี เจมส์ ได้รับเชิญให้มา

ร้องเพลง The Way We Were โดยมีมาร์วิน แฮมริช คนแต่งเพลง

นี้เล่นเปียโนแบ็กอัพ

โจนี เจมส์ มีชื่อเดิมว่า จีโอวานนา คาร์เมลลา บับโบ 

(Giovanna Carmella Babbo) ครอบครัวเชื้อสายอิตาเลียน เธอ

เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1930 ที่นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ พ่อ

ทำางานเลี้ยงแกะอยู่อิตาลี แล้วอพยพมาอยู่อเมริกาเมื่ออายุ 18 

ปี พบและแต่งงานกับแม่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก เธอเป็นหนึ่งใน

จำานวนพี่น้อง 6 คน เมื่อเธออายุ 5 ขวบ พ่อเสียชีวิต ตอนนั้น

พ่อยังเป็นหนุ่มอายุแค่ 36 ปี เธอเรียนหนังสือไปด้วย ช่วยหาราย

ได้ให้กับครอบครัวด้วยการทำางานเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก กับทำางาน

ในโรงงานทำาขนมปัง จิโอวานนา เฉกเช่นคนอิตาเลียนทั่วไป รัก

ครอบครัว ชอบร้องเพลง บ้านที่เธออยู่ตรงข้ามเป็นสวนสาธารณะ 

ที่นั่นมักจะมีการแสดงละครและดนตรีเป็นประจำา บางครั้งเธอจะ

ขอร่วมด้วย เมื่อเธออายุ 13 ปี เธอเข้าเรียนฝึกหัดเต้นบัลเลต์ หวัง

จะทำางานเป็นนักบัลเลต์ในอนาคต เธอตั้งชมรมระบำาบัลเลต์เมื่อ

เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย   เธอมีโอกาสไปเต้นบัลเลต์ออกงาน

กุศลต่างๆ ผู้คนเริ่มรู้จักและเห็นความสามารถของเธอ

หลังจบชั้นมัธยมปลายที่โบเวนไฮสกูล เธอเข้าร่วมกับคณะ

บัลเลต์ท้องถิ่นมีกำาหนดการแสดงที่แคนาดา แต่เกิดเหตุขัดข้องใน

เรื่องสถานที่ พวกเธอต้องเดินทางกลับ เมื่อกลับชิคาโกเธอเปลี่ยน

มาทำางานร้องเพลงเป็นคอรัสเกิร์ลที่โรงแรม Edgewater Beach 

ในชิคาโก จากนั้นคณะนักร้องของเธอถูกจองตัวไปแสดงตามรัฐใกล้

เคียงอย่างที่อินดีแอนา  จนกระทั่งเธอมั่นใจว่าสามารถออกมาร้อง

เพลงเดี่ยว เธอจึงออกมาร้องเพลงตามคลับและโรงแรมในชิคาโก 

เปลี่ยนชื่อมาเป็น โจนี เจมส์ โจนีมาจากชื่อแรกอิตาเลียน จิโอวาน

นา เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ กลายเป็นโจนี ส่วนนามสกุลเธอ

เลือกจากสมุดโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกหา 

วันหนึ่งขณะร้องเพลงอยู่ที่คลับ Vine Gardens ในชิคาโก 

เรย์ รอดเด (Ray Rodde) เอเยนต์ขายวิทยุและโทรทัศน์แวะมา

ชมการแสดงของเธอ ติดใจในน้ำาเสียงและสไตล์การร้อง เห็นแวว

Laney) ซึ่งแต่งคำาร้อง หลังอัดเสียงเปิดออกอากาศทั่วอเมริกา

กลายเป็นเพลงฮิตติดอันดับ 1 ส่วนเพลง Purple Shades ซ่ึงแต่งโดยลู               

ดักลาส เช่นกันได้รับความนิยมข้ึนถึงอันดับ 26 เดือนธันวาคม 1952 

โจนี เจมส์ เข้าห้องอัดเสียงอีกคร้ัง บันทึกเสียง หน้าแรกเป็นเพลง 

Have you heard เขียนโดยลู ดักลาส คำาร้องโดย แฟรงก์ ลาวาเร 

ข้ึนถึงอันดับ 4 ส่วนหน้าสองเป็นเพลง 

Wishing Ring เป็นเพลงท่ีแต่งทำานอง

และคำาร้องโดย Al Britt/Pete Maddox 

ได้รับความนิยมข้ึนถึงอันดับ 17

แฮงก์ วิลเลียมส์ นักร้องคัน

ทรีเวสเทิร์น อัดแผ่นเสียงกับสังกัด 

MGM เช่นกัน โจนี เจมส์ ชื่นชม

เขามาก เช่นเดียวกับตัวแฮงก์ที่ชอบ

เสียงร้องของโจนี เจมส์ เขาจึงผลัก

ดันและมอบเพลง Your Cheating 

Heart ให้เธอขับร้อง ขณะที่เธออยู่ใน

ห้องบันทึกเสียงในวันที่ 2 มกราคม 

1953 ข่าวแจ้งมาว่าแฮงก์ วิลเลียมส์ 

เพิ่งจะเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรัง

และหัวใจล้มเหลวขณะมีอายุเพียง 

29 ปี เธองงงวย ทำาอะไรไม่ถูก แต่ก็เดินหน้าต่อเพื่อบันทึกเสียง

แผ่น Your Cheating Heart ของแฮงก์ วิลเลียมส์ ซึ่งบันทึกเสียง

ก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิต เมื่อเปิดออกอากาศกลายเป็นเพลงฮิตติด

อันดับ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1953 ส่วนแผ่น Your Cheating 

Heart ของโจนี เจมส์ เปิดออกอากาศช่วงวันวาเลนไทน์ ช่วงเวลา

ไล่เลี่ยกับเวอร์ชันต้นฉบับของแฮงก์ วิลเลียมส์ สำาหรับเวอร์ชันของ

โจนี เจมส์ ขึ้นถึงอันดับ 2 อยู่ติดต่อนาน 3 สัปดาห์

เดือนพฤษภาคม 1953 โจนี เจมส์ออกแผ่นใหม่ หน้าแรก

มีเพลง Is it any wonder? (#16) (แต่งโดย Arthur Gottler/Bob 

Hayes) ส่วนหน้า 2 เป็นเพลง My love, my love (#8) แต่งโดยโทนี       

แอคคัววิวา (Tony Acquaviva) กับนิก น้องชาย ภายหลังในปี 

อนาคตเธอรุ่งแน่ จึงเสนอตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัว และลงทุนออก

เงินอัดแผ่นเสียงและจ้างคนเขียนเพลงอย่าง ลู  ดักลาส (Lew 

Douglas) มาแต่งเพลง เลือกเพลงที่เหมาะสม เรียบเรียงเสียง

ประสาน และควบคุมวงเวลาบันทึกเสียง โจนี เจมส์ เห็นเป็น

โอกาสดีจึงตอบตกลง เดือนกุมภาพันธ์ 1952 โจนี เจมส์ เริ่มบันทึก

เสียงครั้งแรกลงแผ่นครั่ง สปีด 78 rpm กับสังกัด Sharp บริษัท

แผ่นเสียงอิสระท้องถิ่น 2 แผ่น รวม 4 เพลง แผ่นแรกหน้าหนึ่ง

มีเพลงสแตนดาร์ด Let there be love หน้าสองมีเพลงสไตล์ป๊อป

โซล My baby just cares for me ที่ภายหลังนินา   ซีโมน นำาไป

ร้องจนกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์ประจำาตัวเธอ ส่วนแผ่นสอง หน้า

แรกเป็นเพลงสไตล์คันทรีป๊อปของพีวี คิง You belong to me กับ

หน้าสองเป็นเพลง Yes yes yes เมื่อเปิดออกอากาศทางสถานี

วิทยุในชิคาโก You belong to me ขึ้นถึงอันดับ 4 ข่าวทราบไปถึง

บริษัทแผ่นเสียงค่าย MGM (Metro Goldwyn Major) ขอซื้อลิขสิทธิ์

เพลงท้ังหมดท่ีโจนี เจมส์ อัดเสียง อีกท้ังขอเซ็นสัญญาเธอเข้ามาอยู่

ในสังกัด MGM ขณะเดียวกัน มิตช์ มิลเลอร์ ผู้บริหารค่ายโคลัมเบีย

ทราบข่าว รีบให้โจ สแตฟฟอร์ด นำาเพลง You belong to me ไป

บันทึกเสียง กลายเป็นเพลงฮิตติดอันดับ 1 ท่ัวประเทศ เพราะสังกัด

โคลัมเบียมีอิทธิพลและศักยภาพมากกว่า ท้ังๆ ท่ีโจนี เจมส์ นำาไปร้อง

ก่อนคนอื่น แต่สังกัด MGM ไม่ได้เปิดออกอากาศท่ัวถึง 

ฤดูใบไม้ร่วง 1952 โจนี เจมส์ กลับมาร่วมงานเป็นจริงเป็น

จังกับลู ดักลาส เขามีเพลงหนึ่งที่แต่งเสร็จกับคิง ลาเนย์ (King 

1956 โทนีเข้าสู่พิธีสมรสกับโจ

นี เจมส์ ที่โบสถ์เซนต์แพตทริก 

ในนิวยอร์ก จบเวสต์พอยต์ 

เคยควบคุมวงดนตรีทัพบก

ระหว่างปี 1944-1948  แล้ว

ออกมาทำางานเป็นนักแต่งเพลง

และควบคุมวง เขาเป็นคนก่อ

ตั้งวงนิวยอร์กป๊อปซิมโฟนีออร์

เคสตรา ว่าไปแล้วโทนีไม่ใช่

คนธรรมดา ระหว่างปี 1953-

1954 โจนี เจมส์ ออกงานฮิต

อย่างต่อเนื่อง You’re fooling 

someone, Nina Non, Maybe 

next time, In the garden of 

roses, When we come of 

age และ Mama, don’t cry at 

my wedding เดือนกุมภาพันธ์ 

โจนี เจมส์ ออกแผ่น How 

important can it be (#2) จาก

นั้นเธอเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด

เส้นเอ็นที่ลำาคอ หลังพักฟื้น

เธอออกเพลงฮิตอีก 2 เพลง 

You’re my love (#6), My 

believing heart

หลังแต่งงานกับโทนี 

แอคคัววิวา ในปี 1956 เขา

กลายเป็นผู้จัดการส่วนตัว และ

ควบคุมวงเวลาอัดแผ่นเสียง

และเปิดแสดงตามที่ต่างๆ 

ระหว่างปี 1956-1960 โจนี 

เจมส์ มีเพลงฮิตต่อเนื่อง อาทิ Give us this day, There goes my 

heart, There must be a way, Little things mean a lot, My last 

date (with you) รวมทั้งออกอัลบั้มการแสดงสดที่คาร์เนกีฮอลล์ใน

ปี 1959 เมื่อเธอร้องเดี่ยวกับวงออร์เคสตรา 100 ชีวิต พร้อมนัก

ร้องคอรัส 30 คน 

สามี โทนี แอคคัววิวา ป่วยเป็นโรคเบาหวานขนาดเดินไม่

ได้ ต้องดูแลใกล้ชิด ทำาให้ โจนี เจมส์ ตัดสินใจอำาลาวงการเพลงใน

ปี 1964 อยู่บ้านคอยปรนนิบัติดูแลสามีอย่างใกล้ชิด เลิกปรากฏตัว

ต่อหน้าสาธารณชน จนกระท่ังสามีเสียชีวิตในปี 1986 หลังจากโทนี 

สามี เสียชีวิตไม่นาน โจนี เจมส์ พบรักอีกคร้ังกับนายพลทหารอากาศ 

เบอร์นาร์ด ชริเวอร์ (Bernard Schriever) เขาทำางานด้านพัฒนา

ขีปนาวุธยิงข้ามทวีป ท้ังสองดูใจกันอยู่หลายปี จนกระท่ังตัดสินใจ

แต่งงานกันในวันท่ี 6 ตุลาคม 1997 ท่ีเมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย 

ท้ังสองย้ายไปอยู่บ้านพักท่ีเมืองเวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา 

ย้อนกลับไปในช่วงเวลาหลังจากหมดสัญญากับค่าย MGM 

ในปี 1965 ช่วงที่เธออำาลาจากวงการเพลง สามีป่วยหนัก เธอ

ใช้เงินส่วนหนึ่งที่มีอยู่ซื้อลิขสิทธิ์อัลบั้มที่เธออัดเสียงทั้งหมดสมัย

อยู่ MGM มาอยู่กับเธอ ช่วงปลายทศวรรษ 1980s อัลบั้มหลาย

ชุดถูกนำามารีมาสเตอร์ใหม่ลงซีดีโดยค่าย JVC ญี่ปุ่น อัลบั้มขาย

ชุดละกว่า 25 เหรียญฯ เมื่อหมดสัญญากับ JVC ในช่วงทศวรรษ 

1990s เธอขายลิขสิทธิ์ให้กับค่าย Taragon ราคาซีดีถูกลงมากกว่า

เดิม  หลังจากสามีเสียชีวิต โจนี เจมส์ กลับไปเปิดการแสดงอีกครั้ง

ต่อหน้าสาธารณชน ตามแหล่งบันเทิงต่างๆ อาทิ ที่คาร์เนกีฮอลล์    

ทาวน์ฮอลล์ นิวยอร์ก และเอเวอรี ฟิชเชอร์ฮอลล์ เป็นต้น 

โจนี เจมส์ ใช้ชีวิตอยู่กับสามีคนที่สอง นายพลทหารอากาศ 

ที่บ้านพักตากอากาศในเมืองเวสต์ปาล์มบีช จนกระทั่งสามีเสีย

ชีวิตในปี 2005 ขณะมีอายุ 94 ปี ส่วนโจนี เจมส์ จากไปด้วยโรค

ชราที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเวสต์ปาล์มบีช เมื่อวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2022 ขณะมีอายุ 91 ปี

จากการยกเค้าบ้านพักตากอากาศมหาเศรษฐีเทคโน 

โลยี สู่การกักตัวเรียกค่าไถ่ เพราะมหาเศรษฐีเจ้าของบ้าน

ดันพาภรรยาสาวมาพักผ่อน 

พล็อตอย่างส้ันของ Windfall โปรเจ็กต์หนังช่วงโควิด

ระบาดของผู้กำากับ ชาร์ลี แมคโดเวลล์ บอกให้รู้ว่าเป็นหนัง

บุกรุกบ้าน หรือ Home invasion แขนงหน่ึง

ในแนวทริลเลอร์ ท่ีมีมา

ต้ังแต่ยุคหนังเงียบ โดย

ยกให้ The Lonely Villa 

หนังปี 1909 ของ ดี ดับ

เบอร์ยู กริฟฟิธ เป็นเรื่อง

แรกของหนังแนวน้ี  

เผลอเข้าซอยไปอีก

แล้ว....กลับมาที่หนัง บทที่

คุณพี่ผู้กำากับเขียนร่วมกับ เจ

สัน ซีเกล - จัสติน เลเดอร์ และแอนดรูว์ เควิน วอล์กเกอร์ 

ผู้เขียนบท Se7en เปิดเรื่องจากการสำารวจบ้านพักตาก

อากาศ ด้วยลีลาแบบนักท่องเที่ยว ทัวร์สวนส้ม เก็บส้มจาก

บ้าน ฉากจำากัดอยู่ในบ้าน เวลาสองวันหนึ่งคืน ไม่เปลืองเสื้อผ้า 

ใช้ชุดเดียว การเล่าเรื่องไม่ซับซ้อน เดินแบบเส้นตรง งาน

ภาพ-ดนตรีประกอบ-การแสดงในแบบละครเวที ชวนให้นึกถึง

หนังทริลเลอร์และฟิล์มนัวร์ยุคเก่า จาก ฮิตช์ค็อกสไตล์ จนถึง 

สองพี่น้องโคเอน รู้สึกได้ว่าคุณพี่ชาร์ลีตั้งใจจะคารวะงานอัน

เป็นตำานาน  

และตามสูตรฮิตช์ค็อก ตามสไตล์ฟิล์มนัวร์ เล่นกับด้าน

มืดของคนเรา และที่เด็ดที่สุด คือบทสรุป ไม่เหนือการคาดเดา

สำาหรับคอหนังแนวนี้ แต่หักมุมจบได้อย่างฉลาด และสะใจ 

Windfall เป็นหนังอีกเรื่องที่ทำาให้เราเห็นว่า อย่างแรกที่

หนังดีต้องมีคือบทค่ะคุณที่รัก.     

ต้นกิน  อาบแดด-ตากลม จากนั้นก็เข้าสู่โหมดยกเค้า เดาจากท่าทาง

ได้ว่าเป็นมือใหม่ หมายจะจรไปกับข้าวของและเงินที่ค้นได้  แต่สอง

เจ้าของบ้านก็ดันโผล่มา พี่โจร...ต่อไปจะเรียกว่าพี่โน ย่อจาก Nobody 

ที่ใช้ในบทหนัง ก็เลยตกกระไดพลอย(กระ)โจน จับสองเจ้าของบ้าน ที่

ต่อไปจะเรียกตามบทหนัง คุณสามี เรียกว่า พี่ซี ย่อ

จากตำาแหน่งซี อี โอ บริษัทเทคโนโลยี และน้อง

พัน สำาหรับภรรยาสาว ประสาโจรมือใหม่ใจไม่

เหี้ยม  จับขังไว้สักพักจะได้มีเวลาหนี แต่หวน

กลับเพื่อให้ลบภาพตัวเอง

จากกล้องวงจรปิด แต่

การพูดคุยกับพี่ซี นำาไปสู่

การกักตัวเรียกค่าไถ่ 

แล้วครึ่งหลังของ

หนังว่าด้วยการใช้เวลาด้วย

กันของพี่โน-พี่ซี และน้องพัน ณ บ้านพักตาก

อากาศ ระหว่างรอเงินค่าไถ่  

ตัวละครน้อย เล่นกันอยู่สาม-สี่คน แต่

ก็มีลูกเล่น เริ่มจากไม่มีชื่อหรือไม่ตั้งชื่อตัว

ละคร เรียกขานกันจากตำาแหน่ง บทบาท ที่เป็น

ตัวแทนของคนในสังคม พี่โน Nobody รับบท

โดย เจสัน ซีเกล เปลี่ยนจากบทตลกที่เห็นใน

หนังเรื่องก่อนๆ มาเป็นโจรมือใหม่ใจไม่เหี้ยม 

เป็นตัวแทนของชายกลางคน ชนชั้นกลาง เพิ่ง

ตกงาน อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี งานทำาแทนโดยคอมพิวเตอร์ เป็น

ตวัแทนของโจรจากอารมณ์ช่ัววูบ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมปัจจุบัน พ่ีซี-ซีอีโอ เป็นตัวแทนของมหา

เศรษฐี รับบทโดย เจสซี เพลมอนส์ เปล่ียนจาก

น้องชายหัวอ่อนจาก The Power of the Dog มาเป็น

ซีอีโอ วางอำานาจ หลงตัวเองได้อย่างไร้ท่ีติ น้องพัน 

ภรรยาสาว เป็นตัวแทนของหญิงสาวในโลกของผู้ชาย 

แต่งงานไม่ใช่เพราะความรัก แต่เพื่อฐานะการเงิน รับ

บทน้ีโดย ลิลี คอลลินส์ ภรรยาของพ่ีชาร์ลี คุณพ่ีผู้กำากับ 

โผล่มาสองฉากแต่เป็นตัวแปร ตัวเปล่ียนอารมณ์

ของเรื่องคือ คนสวน ท่ีรับบทโดย โอมาร์ เลย์วา 

ตามสไตล์หนังบุกรุกบ้าน ว่าด้วยเรื่องที่เกิดขึ้น

ในบ้าน เล่นกับความกดดัน อาการมาคุ ที่เกิดขึ้นกับตัว

ละครในพื้นที่แคบๆ หรือพื้นที่ปิดล้อม ไม่มีฉากทำาร้าย

ร่างกาย แต่เล่นกับการทำาร้ายกันด้วยวาจา และท่ีเป็น

ผู้ร้ายคือ พ่ีซี จิกกัด - เหยียด พ่ีโน และน้องพัน ภรรยาตัว

เอง และบทสนทนาไม่เพียงทำาให้เรารู้จักตัวละคร ท้ังการ

วิเคราะห์ในแบบโชว์พราวด์ อวดภูมิ อวดฉลาด ไปจนถึง

ให้คำาช้ีแนะ เรื่องการเรียกค่าไถ่ ไปจนถึงค่าตัว มาในแบบ

เสียดสี ล้อเลียนเศรษฐีใหม่ท่ีเชื่อม่ัน คิดว่าตัวเองอยู่เหนือ

คนอื่น ขณะเดียวกันก็สะท้อนสังคม ปัญหาการว่างงาน 

เรื่องชนช้ัน ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การปรับขยับ

ฐานะทางสังคมด้วยการแต่งงาน แทรกไว้อย่างแนบเนียน 

งานสร้างออกมาทางมินิมอล ลงตัวกับหนังบุกรุก รัชชพร เหล่าวานิช

ใ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Windfall 

โจนี เจมส์
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11ดวง/อาหาร

นองคาย” เป็นหนึ่ง

ในจังหวัดภาคอีสานที่

มีลักษณะทอดตัวเรียง

รายไปกับแม่น้ำาโขง ทัศนียภาพทางสิ่ง

แวดล้อมสวยงาม อากาศดี หนองคาย

เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแม่น้ำาโขง

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำา

โขงนี้ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวนั่นเอง

หลายคนอาจคุ้นเคยกับหนองคาย

ในฐานะเมืองทางผ่านเพื่อเดินทางไปยัง

นครหลวงเวียงจันทน์ ของ สปป.ลาว แต่

อันที่จริงแล้ว หนองคายในวันนี้มีอะไร

มากกว่าคำาว่าเมืองทางผ่าน เพราะการ

เดินทางมาเยือนหนองคายในครั้งนี้ ทำาให้

ได้พบเห็นสถานที่มากมายทั้งที่เคยรู้จัก

และไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งก็มีตั้งแต่สถาน

ที่ทางประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม แหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง Shopping 

ตลอดจนอาหารอร่อยที่มีหลากหลายให้

เลือกลิ้มลอง

แต่ในวันนี้อยากนำาเสนอร้าน

อาหารทะเลกับบรรยากาศริมแม่น้ำาโขง

ในมุมที่แปลกแตกต่างออกไปในพื้นที่

อำาเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ถ้าพูดถึงอาหารทะเลสดคุณภาพ

ดีในภาคอีสานตอนนี้ต้องนึกถึง The 

Sea Bar (ท่าบ่อ หนองคาย) ที่สนับสนุน

เกษตรกรตั้งแต่ต้นทาง โดยรับวัตถุดิบ

สดตรงจากชาวประมงชายฝั่งหรือฟาร์ม

โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ แช่ เพื่อที่จะให้ถึง

มือผู้บริโภคแบบคุณภาพดีและ

ปลอดภัย

นายเจษฎา ช่วยชูหนู ผู้

บริหาร The Sea Bar เปิดเผย

ว่า แนวคิดร้าน The Sea Bar 

(ท่าบ่อ หนองคาย) จะประสาน

งานกับฟาร์มจากแหล่งผลิต

โดยตรง  เช่น ฟาร์มกุ้งศรี

สุบรรณ ฟาร์มหอยนางรมสินมานะ จังหวัด

สุราษฎร์ธานี กลุ่มผู้เลี้ยงปูดำา อำาเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มชาวประมง

ชายฝั่งอำาเภอประทิว อำาเภอเมือง จังหวัด

ชุมพร

โดยมีทีมงาน The Sea Bar วิ่งไปรับ

ของเองจากแหล่งดังกล่าวในภาคใต้ โดยใช้

รถห้องเย็นและใช้วิธีการที่ชาวประมงเรียก

ว่าดองแห้ง คือเมื่อรับวัตถุดิบสดจากชาว

ประมงชายฝั่งหรือฟาร์มจะไม่ใช้สารเคมีใดๆ 

และไม่ดองน้ำาเพื่อเพิ่มน้ำาหนักให้สัตว์ทะเล 

เช่น กุ้ง ปลาหมึก หากแช่น้ำาระหว่างขนส่ง

จะได้น้ำาหนักเพิ่ม 10-20% แต่การดองแห้ง

คือปล่อยให้สัตว์สะเด็ดน้ำาแล้วฟรีซแช่แข็ง 

ด้วยอุณหภูมิลบ 15-20 องศา จะได้ความสด

ของอาหารทะเลและยังคงรสชาติอร่อยเป็น

ธรรมชาติมากที่สุด แต่จะยังคงน้ำาหนัก

สุทธิของสัตว์ที่จับได้จากต้นทาง

รสชาติอาหารทะเลจากอ่าว

ไทย คือความโชคดีของคนไทย 

เนื่องจากภูมิประเทศที่ตั้งของอ่าว

ไทยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของ

แร่ธาตุ สารอาหาร อุณหภูมิของ

น้ำาทะเลและความเค็มที่เหมาะสม

ทำาให้รสชาติของอาหารทะเลอ่าวไทย 

รวมถึงฟาร์มสัตว์ทะเลในพื้นที่ภาคใต้มี

รสชาติดีกว่าอาหารทะเลในประเทศอื่นๆ

เมนูยอดนิยมหลักๆ ก็ต้อง ปูม้า ปูดำา 

กุ้ง หอยและปลาหมึก 

นอกจากความสดของ

อาหารทะเลแล้ว น้ำา

จิ้ม “ซีฟู้ด”ของ The 

Sea Bar รับประกัน

ว่าแซ่บแน่นอน เรา

ไม่ต้องเดินทางไปไกล

ถึงชายทะเลแล้ว อยู่

อีสานก็สามารถรับ

ประทานอาหารทะเล

สดๆ ได้ เพราะแค่ไป

ที่ร้าน The Sea Bar 

(ท่าบ่อ หนองคาย) ก็

จะได้กินอาหารทะเลสดๆ เหมือนยกทะเล

ชาวประมงมาไว้ที่นี่เลยทีเดียว

The Sea Bar ท่าบ่อ หนองคาย เป็น

ร้านอาหารในสไตล์แบบครอบครัว บรรยากาศ

จะเป็นโซนแบบโอเพ่นแอร์แนววินเทจ มี

สีสันยามเย็น ชมวิวแม่น้ำาโขงท่ีทอด

ยาวสุดสายตา รับลมท่ีพัดผ่านเย็น

สยาย มีดนตรีสดเบาขับกล่อม

ให้เพลิดเพลินขณะน่ังรับ

ประทานอาหาร มีมุมเก๋ๆ 

สวยๆ ไว้ให้ถ่ายภาพสำาหรับ

คนท่ีรักการถ่ายภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ลูกค้ายัง

สามารถสั่งอาหารทะเลมา

ปิ้ง เผา ได้เองถึงโต๊ะ เหมือน

เราไปพักแคมปิ้ง รับรองว่าคุณ

จะได้สัมผัสรสชาติของการทาน

อาหารที่แปลกใหม่

The Sea Bar ยังยืนยันว่าจะใช้

กระบวนการน้ีดำาเนินธุรกิจต่อไป เพราะ

อยากให้อาหารทะเลปลอดภัยจากสารพิษ

และวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพสูงถึงผู้บริโภค รวม

ถึงยังได้ช่วยเหลือชาวประมงรายย่อยในพ้ืนท่ี

ภาคใต้ในการดำารงอาชีพ สร้างงานและ

ความภาคภูมิใจให้ชุมชนประมงต้นทางอีก

ด้วย ในอนาคตอันใกล้เมื่อเปิดด่านพรมแดน

ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงทางเราจะผลักดันอาหารทะเลเกรด

พรีเมียมส่งออกไปยังตลาดประเทศลาว

พร้อมท้ังให้ข้อมูลกระบวนการจัดการระบบท่ี

ได้มาซ่ึงอาหารทะเลคุณภาพต่อไป

ที่ตั้ง The Sea Bar เลขที่ 334 

หมู่ 9 ตำาบลท่าบ่อ อำาเภอท่าบ่อ จังหวัด

หนองคาย เบอร์ โทร 06-3968-5899 

Facebook:ตลาดอาหารทะเล The SEA 

MART.

“ห

รับผลหัวหน้าดาวดีย้ายจากกุมภ์เข้ามีน 1 ปี

จักรราศีเมษ-มีน

พฤหัสบดีจร (5) ย้ายจากราศีกุมภ์เข้าเดินในราศีมีน เริ่ม 8 

เมษายน 2565-19 เมษายน 2566

พฤหัสบดีจร (5) เดินผิดปกติในราศีมีนระหว่าง 23 

กรกฎาคม 2565-3 ธันวาคม 2565

ตามที่ผู้เขียนได้บอกเค้าโครงชีวิตคนทุกลัคนาราศีตลอดปี 

2565 ไปแล้ว (สามารถย้อนกลับไปหาอ่านรายละเอียดได้ที่แม่หมอ

สมัครเล่นตอนที่ 401-412) นั้น 

มาบัดนี้ ใกล้ถึงวาระที่พระพฤหัสบดีจร (5) หัวหน้าดาวดี 

หรือ ศุภเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุด ซึ่งเป็นตัวแทนของ โชค-ความมั่งคั่ง-

ความเจริญไพบูลย์-การเดินทางไกล-ศาสนา-อุดมคติ-หลักการ-

กฎหมาย-ความยุติธรรม-เป็นดาวที่คอยบันดาลให้มนุษย์มีแต่ความ

สุขสถาพร ให้ความเห็นใจเข้าใจกันและกันในมวลหมู่มนุษยชาติ จะ

จรจากราศีกุมภ์เดินเข้าไปในราศีมีนตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 จนถึง 

19 เมษายน 2566 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม

จึงในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่จะเกิดกับคนทุกลัคนาราศีได้ตลอด

เวลา เพราะยังมีอิทธิพลของดาวอีกหลายดวงที่จะทำามุมกับทุกดวง

ชะตานั้น ต่อไปนี้ จะได้สกัดเฉพาะแนวโน้มถึงผลของพระพฤหัสบดี

จร (5) ที่จะมีต่อคนทุกลัคนาราศี มานำาเสนอดังนี้

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมีน ชีวิตและงานเริ่มออกจากมุมอับที่

กดดันมาหนึ่งปี

ตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 เริ่มเป็น เสือติดปีกทะยานทั้งตัว

เองและงานหลักในรอบสิบสองปี ชื่อเสียงดีหอมดังดอกบัว ตาม

ระดับวาสนา เพื่อความมั่นคงของชีวิตและการงาน ตกงานอยู่ก็มี

โอกาสได้งาน หรือทำางานอยู่มี โอกาสเลื่อนชั้นหรือวิทยฐานะ ผู้ ใหญ่

ให้ความเมตตา หากมีคนหาเรื่องผู้ ใหญ่กว่าจะให้ความช่วยเหลือ 

ตามโฉลก..ผู้มีศักดิ์จักบีฑา ภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำาเกรง… 

(พฤหัสบดีจร 5 เข้าไปเดินในราศีมีน-มาตรฐานเกษตราธิบดี-ทับ

ลัคนา)

คุณงามความดีครั้งนี้จะแผ่ไปลูกๆ หรือเด็กๆ ในความดูแล

ไม่ว่าดาวอื่นกำาลังจะให้ผลด้านร้ายกับดวงชะตาขนาดไหน ถึงอย่างไร

พวกท่านก็ รอด ที่ร้ายก็จะกลายเป็นร้ายน้อย ร้ายน้อยปัดเป่าให้หาย

ไป ตามหลักการคานอำานาจของดวงดาว..ผิว์สรรพเคราะห์มาดหมาย 

ให้ โทษแก่ลัคนาหลาย พฤหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัย..

อีกทั้ง สิงหเกณฑ์นี้ยังจะให้คุณงามความดีด้วยตัวเองคือ…จะ

ฟุ่งเฟืองคนลือเลื่องลาภเหลือหลาย..จะสุขทางใจขึ้น การสังคมจะส่ง

ผลดี มิตรสหายเก่าๆ ประเภทนักปราชญ์-ผู้รู้-หมอ-นักกฎหมาย-นัก

บวชมาสู่ ผลดีนี้จะสาดไปถึงญาติๆ-ลูก-หรือแฟน-คู่ครองหรือหุ้นส่วน

ชีวิตด้วย

และโปรดสังเกตเป็นช่วงเวลาของการน่าจะมีรายได้พิเศษ 

ประเภทนายหน้า-ติดต่อสื่อสาร หรือการร่วมทุน หรือลงหุ้น ยกเว้น

สำาหรับท่านใดที่อยู่ในระยะพฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร ระวังเพื่อน หรือ

ความโลภ หรือกฎหมายเล่นงานอย่างหนักกว่าปกติสองเท่า

กล่าวโดยสรุป เกณฑ์นี้ น่าจะเป็นแรงส่งอย่างดีสำาหรับพวก

ท่านที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะที่งานหลักกำาลังเข้าสู่มุมอับ จะได้หา

ทางรอดด้วยงานพิเศษ รายได้พิเศษ เพื่อน หรือสังคมและยังจะ

เป็นฐานที่ดีนำาไปสู่การรับมือการปฏิวัติใหญ่ตัวพวกท่าน และสิ่ง

แวดล้อมต่อไปถึงเจ็ดปี

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุน-เตรียมรับแรงสั่นสะเทือนใหญ่เรื่อง

งาน-กิจการ-ผู้บังคับบัญชา-ชื่อเสียงเกียรติยศ แต่ส่วนใหญ่คาดผล 

ออกมาดี คือ

เชื่อได้ว่าระยะน้ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือส่ันสะเทือน 

คล้ายๆ แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิดในงาน-ผู้บังคับบัญชา-ชื่อ

เสียงเกียรติยศ-กิจการ-กงสีของพวกท่านเป็นระยะๆ (พระเสาร์

จร 7 หัวหน้าดาวร้ายท่ีราศีมังกรได้มาตรฐานเกษตราธิบดีสาดแสง

ถึงพฤหัสบดีจร 5 หัวหน้าดาวดีท่ีเดินอยู่ในราศีมีนขอบเขตของงานได้

มาตรฐานเกษตราธิบดี) วิธีการรับมือคือ กล้าส่ันสู้ไม่ส่ันหนี ฟันฝ่าเพื่อ 

หวังผลในด้านดี เหมือนหลังภูเขาไฟระเบิดก็นำาความอุดมสมบูรณ์มาด้วย

นั่นคือการสั่นสะเทือนคราวนี้คงจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้าน 

งาน-นาย-กิจการ ของพวกท่านมากโขอยู่ แต่ถึงอย่างไรตามตำารา

บอกผลโดยรวมเรื่องงาน-เกียรติยศ-ชื่อเสียง-กิจการจะออกมาดี

แม้จะเจอเรื่อง ป่วย หรือมี ปัญหาสุขภาพ-หรือ หนี้สิน ก็จะ

เกิดอาการตามโฉลก…ไข้หายเอง คนยำาเกรงจะรุ่งเรือง (พฤหัสบดี

จรเดินอยู่ในราศีมีน ได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

อีกท้ังเป็นระยะท่ีควรสู้เพื่อพลิกฟ้ืนหน้ีสินให้เป็นหน้ีดีเพราะแรง

ส่ันสะเทือนคราวน้ีจะส่งไปถึง เรื่องเงิน เศรษฐกิจ และการทำามากินของ

พวกท่านด้วย และ อย่างน้อยเรื่องเงินก็จะดีกว่าช่วงหน่ึงปีท่ีผ่านมา

ลัคนาสถิตกรกฎ-หัวหน้าเทวดาประจำาตัวเริ่มฟื้นจากป่วย

สาดแสงเข้มแข็ง-หนักแน่นคุ้มครองดวงชะตาให้ฟื้นพอจะคานเรื่อง

หรือคู่รัก คู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลาย วิถีชีวิต

เรื่องในบ้าน การเรียนต่อระดับสูง การได้ทุนหรือการ

สนับสนุนหากมีคดีความก็มีโอกาสชนะ หรือถูกสอบ

อยู่ก็มีโอกาสรอด

บางท่านโชคดีอยู่ในช่วงที่ พฤหัสบดีจรกำาลัง

เป็นเดช หรือศรี หรือมนตรี คุณงามความดีจะเพิ่ม

เป็นสองเท่า 

แต่หากท่านใดอยู่ในระยะพฤหัสบดีเป็น

กาลกิณีจรก็คงลำาบาก เพราะ จากดีพลิกกลับเป็น

ร้าย และเพิ่มเป็นสองเท่า โดยความร้ายทั้งหลายที่

อาจเกิด ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าเกิดจากตัวพวกท่าน

เอง และ ต้องระวังการทำาผิดระเบียบ กฎหมายไว้

ให้จงหนัก ไม่ขัดแย้งกับผู้มีอำานาจ

อีกข่าวดี คือพฤหัสบดีจรที่นี่ สามารถคาน

ความร้ายกาจจากราหูจรที่กำาลังค้นทรัพย์พวกท่าน

อย่างเอาเป็นเอาตายอยู่ได ้นั่นคือพวกท่านส่วนใหญ่

จะเกิด พุทธิปัญญา ไม่มัวเมา อวิชชา หรือถูกหลอก

ง่ายๆ เป็นไปตามหลักโหร คือดาวทั้งหมดรุมให้ร้ายลัคนา (เช่นราหูจร

กำาลังค้นทรัพย์) หากพฤหัสบดีให้คุณดวงเดียวก็อาจคุ้มภัยได้ตามโฉลก 

..ผิว์สรรพเคราะห์มั่นหมาย ให้ โทษแก่ลัคนาหลาย พฤหัสบดีให้คุณ

ก็อาจคุ้มภัย..

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีเมษ เกณฑ์ดีที่พวกท่านส่วนใหญ่ได้จาก

หัวหน้าดาวดีคุ้มครองช่วยเหลือมาประมาณหนึ่งปีหยุดลง 

ต่อไปเป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่จะเจอสภาวะที่หัวหน้า

เทวดาประจำาตัวเข้าสู่มุมอับ คุ้มครองดวงชะตาได้น้อย เกณฑ์ร้าย 

อื่นๆ ที่รอเกิดอาจเป็นร้ายมาก ร้ายมากเป็นร้ายแรง แต่เป็นระยะ

ที่ ดาวดีส่งสัญญาณให้สู้สุดฤทธิ์ ทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยหรือหนี้สิน 

ปัญหาอุปสรรค เพราะสู้แล้วชนะในที่สุด

โดยอาการร้ายที่จะเกิดให้ต้องสู้และฟันฝ่า เช่นคนอุปถัมภ์ค้ำาชู

ของพวกท่านอาจจากไปไกล หรือไม่พวกท่านเองก็ อาจพลัดที่อยู่ถูก

โยกย้าย หรือ ถูกจำากัดเสรีภาพ หรืออึดอัดใจทางชีวิตหรือเรื่องใน

บ้าน หรือการเรียนต่อระดับสูง เช่นติดโควิดต้องกักตัว บางท่านถูก

สอบ อกหัก รักคุด ถูกทรยศหักหลัง ตามโฉลก..ทรัพย์วิบัติ ข้าคน

พลัดกระจัดกระจาย

เคล็ดในการรับมือคือ โปรดอยู่หรือทำาอะไรที่ลึกลับหรือปกปิด

อย่าให้คนจับทางถูก (ดูตัวอย่างเมืองไทยที่ลัคนาสถิตราศีเมษรับมือ

ศึกโซเวียต-ยูเครน-ที่ทั้งสองฝ่ายต่างขอบคุณปีประเทศไทย)

มียกเว้นส่วนน้อย สำาหรับท่านที่ ระยะนี้พฤหัสบดีเป็นศรีจร 

ผลคือแม้จะมีเรื่องใจหายใจคว่ำาไม่ว่าจะเรื่องใด แต่โชคจะช่วยนาที

สุดท้าย หรือท่านที่พฤหัสบดีกำาลังเป็นกาลกิณีจร-ทางโหรสรรเสริญ

นักว่าคุ้มภัยพิบัติให้แคล้วคลาดจากอันตราย ศัตรูหักโค่นไม่ได้ และ

โชคทางการเงินผ่านมือเสมอ อยากได้อะไรก็จะได้

ท่านท่ีลัคนาสถิตราศีพฤษภ-รอดมีคนช่วยเหลือ-รุ่งในวงสังคม-

เพื่อน-รายได้พิเศษหนุนนำาดวงชะตาระดับสิบสองปีมีคร้ังเดียว

ประมาณสิบสองเดือนนี้เป็นระยะที่พวกท่านส่วนใหญ่ (ยกเว้น

บางท่านที่บางช่วง พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) จะได้เกณฑ์สำาคัญทาง

โหรที่เรียกว่า-สิงหเกณฑ์-(พฤหัสบดีจร 5 เป็นสิบเอ็ดกับลัคนา) ผลคือ

ร้ายๆ ที่เกิดต่อไป ด้วยการต่อสู้ที่ชาญฉลาดและโชคช่วย (พฤหัสบดี

จร 5 ย้ายจากราศีกุมภ์เข้าไปเดินในราศีมีนได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

และโดยตัวเกณฑ์นี้เองยังอำานวยผลดีให้มีตำาแหน่งแห่งหน

ตามระดับวาสนา ออกแนวพระคุณมากกว่าพระเดชตามโฉลก..ได้

ฐานาลุลาภาอยู่นองเนือง..จิตใจคลายกังวลหม่นหมอง มีโอกาสได้

บวชหรือประกอบกิจทางศาสนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ได้แฟนหรือ

ได้ลูก หรือได้เป็นตัวแทนของประเทศหรือหน่วยงาน-ได้เปรียบหรือ

ชนะคดีความ-ได้ทุนหรือการสนับสนุน

ยกเว้นพวกท่านส่วนน้อยที่อาจจะเจอเกณฑ์ร้ายจากเรื่องนี้ 

(พฤหัสบดีเป็นกาลกิณีจร) มีแนวโน้มจะเจอเรื่องที่ร้ายอยู่แล้ว(ตามข้อ 

1) ร้ายหนักเป็นสองเท่าจากปกติ-บางท่านแพ้คดีหรือถูกดำาเนินคดี-

เดินทางไกลมีปัญหา-ชวดทุน-แฟนเป็นพิษ-ปวดหัวเรื่องในบ้าน ฯลฯ

แต่ไม่ว่าพฤหัสบดีจรจะดี-ร้ายขนาดไหน ระยะหนึ่งปีต่อจากนี้

ไปโปรดจับตาเกิดแรงสั่นคล้ายแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดย่อมๆ 

เป็นระยะๆ ในทางชีวิต-หรือเรื่องในบ้าน-ผู้สนับสนุน-โชค-ความ

เชื่อ-การเดินทางไกล-คดีความ-ตามหาความฝัน ฯลฯ ของพวกท่าน

เป็นระยะๆ (พระเสาร์จร 7 หัวหน้าดาวร้ายเดินในราศีมังกรสาดแสง

ปะทะถึงพฤหัสบดีจร 5 หัวหน้าดาวดีที่เดินในราศีมีน)

เช่นในบ้านอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนอย่าง

หนัก-หรือทางชีวิตที่คุ้นเคยอยู่กระทบ เช่นเป็นนักการเมืองเคยคุ้น

เคยกับพรรคเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนพรรค-บางท่านชวนคู่ชีวิตย้าย

ภูมิลำาเนา-บางท่านไม่เคยสนใจหลักธรรมกลับมาสนใจ-ต่อสู้คดีกันมา

นานกลับยอมเจรจา ฯลฯ

อาการสั่นสะเทือนทางชีวิตจากเกณฑ์นี้ผู้เขียนเชื่อว่าพวกท่าน

ส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงยากแต่น่าจะทำาได้ดี และผลในที่สุดชื่นใจมากกว่า

ขมขื่น บนเงื่อนไขที่ว่าพวกท่านต้องหลุดจากความคลุมเครือให้ได้

ว่าจะเอาอย่างไรกับทางชีวิต เช่นเป็นนักการเมืองความชัดเจนต้อง

เกิดในช่วงนี้ ว่าจะไปทางไหนดี-เรื่องในบ้านจะแก้อย่างไร-จะไปเรียน

สาขาอะไร ฯลฯ

ลัคนาสถิตราศีสิงห-์เทวดาประจำาตัวป่วย-ภูมิต้านทานดวง

ชะตาลดลง (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศีมีน-ภพมรณะของดวง

ชะตา) ตำาราบอกพวกท่านส่วนใหญ่อาจได้ความผิดจนแทบถอดใจ

ตามโฉลก..ได้ความผิดจนน้ำาจิตชัยปรา..และอาการนี้จะแรงกว่าปกติ

สองเท่า (พฤหัสบดีในราศีมีน-ได้มาตรฐานเกษตราธิบดี)

จึงเป็นระยะที่พวกท่าน จะต้องระวังพื้นอารมณ์ ไม่ให้เศร้า

ซึม-จิตตกด้วยเรื่องเศร้า-พลัดพราก-เจ็บป่วย-ภาษี ฯลฯ เช่นบาง

ท่านเป็นระยะเรียนไม่เข้าเป้าหรือผิดหวังเรื่องเรียน-สถานที่เรียน 

(พฤหัสบดี-เดินในราศีมีนสาดแสงถึงราศีพิจิกดินแดนของการเรียน) 

บางท่านแฟนหรือลูกป่วย-บางท่านแฟนหรือลูกจากไปไกลหรือบาง

ท่านมีสูญเสียในครอบครัว (พฤหัสบดีจรเดินอยู่ในราศีมีนสาดแสงถึง

ราศีพิจิก-ดินแดนของครอบครัวหรือพ่อแม่หรือญาติ)

แต่พวกท่านส่วนน้อย ถ้าออกแนวดี (ระยะพฤหัสบดีเป็นศรี

จร) ก็มีแนวโน้มได้มรดก-ของเก่า-ประกันภัย-ประกันชีวิต-บำาเหน็จ-

บำานาญ-ปันผลแบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือ-แฟนหรือลูกป่วยก็หาย-

เจอแฟนแดนไกลในดินแดนลึกลับใกล้น้ำาหรือใกล้ทะเลหรือเกาะ หรือ

บางท่านเป็นข้อยกเว้นคือเรื่องร้ายสงบลงชั่วคราว (ระยะพฤหัสบดี

เป็นกาลกิณีจร) ซึ่งหลักนี้จะต้องให้ โหรส่วนตัวพวกท่านตรวจให้.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร
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ช า

เสิร์ฟอาหารทะเลมาไว้ริมโขง 

ร้าน The Sea Bar ท่าบ่อ หนองคาย



ละ 100 บาท สำาหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ประมาณ 5,500 คน 3.ช่วยเหลือค่าน้ำามันให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก จำานวน 157,000 คน 

โดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 250 บาท/เดือน และขอให้

กรมการขนส่งทางบกกำากับราคาการให้บริการ เพื่อให้พี่น้องประชาชน

ที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าเดิม

4.คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม 5.

ผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้ โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถ

ซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม 6.ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า

ที่จะเพิ่มขึ้นสำาหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน โดยลด

ค่า Ft ลง 22 สตางค์/หน่วย ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

7.ตรึงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ไปจนถึงสิ้น

เดือนเมษายน 2565 หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่

ราคาน้ำามันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง 8.กำากับดูแลการปรับราคาก๊าซ

หุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน โดยใช้กองทุนน้ำามันเข้าไป

ช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป

9.ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประ 

กันสังคมมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้าง 

สามารถมีกำาลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการสามารถมีสภาพ

คล่องเพิ่มขึ้นในการดำาเนินธุรกิจในช่วงถัดไป และ 10.ลดอัตราเงิน 

สมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงิน

สมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงเหลือ 42-180 บาท/เดือน

ก่อนท่ีทีมเศรษฐกิจนำาโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง, นายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน, นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัด

กระทรวงพลังงาน, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำานักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง จะเรียงแถวแจงยิบมาตรการช่วย

ประชาชน มีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานวงเงินกว่า 4.5 หมื่น

ล้านบาท พร้อมยืนยันเสถียรภาพการคลังยังม่ันคง สยบข่าวถังแตก

อย่างไรก็ตาม นอกจาก 10 มาตรการลดค่าครองชีพเร่งด่วน

แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ยังขันนอตทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานให้แก้ไข

ปัญหาให้ได้มากที่สุด ซึ่งก็ช่วยลดแรงเสียดทานจากทุกฝ่ายในช่วงนี้ ได้

บ้าง ไม่มากก็น้อย.

ศุกร์สุดสัปดาห์ แรมโบ้-เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา  พร้อมด้วย “บิ๊กโจ๊ก” 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ ์หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาต ิและ

กำาลังตำารวจเข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลอาญา 2 จุด ใน 2 

จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำากัด และบริษัท 

มังกรฟ้าแม่พลอย ครัวอยู่ศร ีจำากัด

จากการตรวจสอบเบื้องต้นในห้องนิรภัยของบริษัท พบสลากกิน

แบ่งรัฐบาลกว่า 2 ล้านฉบับ หรือกว่า 200,000 เล่ม  เป็นสลากที่มา

จากผู้มีโควตาจำาหน่ายประมาณ 4,000 คน  ตำารวจและสำานักงาน

สลากฯ เตรียมรวบรวมข้อมูลพิจารณาเอาผิด ทั้งประเด็นการจำาหน่าย

สลากเกินราคาตั้งแต ่90-105  บาท และการปิดบังบาร์ โค้ดของสำานัก

งานสลากฯ รวมถึงประเด็นการเปิดเว็บการพนันหลอกลวงฉ้อโกง 

และมีการขายซ้ำาหรือไม ่พร้อมตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีว่ามีความ

ถูกต้องหรือไม ่เนื่องจากมีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ยืนยันว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบการขายสลาก

ผ่านออนไลน์ ว่ามีบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่มีพฤติกรรมการจำาหน่ายสลาก

เช่นเดียวกับบริษัทมังกรฟ้าอีกหรือไม ่เพราะขณะนี้สำานักงานสลากฯ 

อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง

สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในราคา 80 บาท

เป็นวันเดียวกับที่ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นชอบ

ให้สำานักงานสลากฯ ไปจัดทำาระบบจำาหน่ายสลาก หรือลอตเตอรี่ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือแพลตฟอร์มออนไลน ์ภายใต้ชื่อ จำาหน่าย

สลากกินแบ่งรัฐบาล  (ดิจิทัล ลอตเตอรี่) ด้วยวิธีการสแกนสลาก

กินแบ่งรัฐบาลตัวจริง แล้วนำาไปโพสต์ขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ลอตเตอรี ่ โดยผู้ที่ได้รับโควตาสลากจะต้องลงทะเบียนการขายผ่าน

แพลตฟอร์มดิจิทัลของสำานักงานสลากฯ และเปิดบัญชีกับธนาคารกรุง

ไทย มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ซื้อจะต้องซื้อผ่านแอปพลิเคชัน 

เป๋าตัง โดยมีม็อบผู้จำาหน่ายรายย่อยรวมตัวคัดค้าน

ดูจากปฏิบัติการจับ เสือนอนกิน ที่ขายสลาก 7-10  เด้งด้วย

การใช้ต้นฉบับเพียงเบอร์เดียว สร้างกำาไรมหาศาลไม่นับค่าดำาเนินการ

เสกสกล อัตถาวงศ์  

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

12 ในประเทศ

ป้าหมายของชีวิตสมรสก็คือการอยู่ร่วมกันจนแก่

เฒ่า ดังคำากล่าวอวยพรวันแต่งงานว่าขอให้อยู่กัน

ไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร แต่ก็

มีหลายคู่ที่ไปกันไม่รอดเตียงหักจบลงด้วยการหย่าร้าง 

มีทั้งการประกาศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ของเหล่าดาราคนดังที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ จำานวนมาก 

แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ การกระทำาแค่ไหนเพียงใดถึง

จะมีผลเป็นการหย่าร้างตามกฎหมาย

หย่าร้าง คือ การสิ้นสภาพของคู่สมรสอันมีผลให้

ทั้งคู่ไม่มีภาระผูกพันกันทั้งร่างกายและทรัพย์สินต่อไป 

ซึ่งการหย่าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.การหย่าโดยสมัครใจ ได้แก ่การที่สามีภริยาพา

กันไปจดทะเบียนหย่าที่อำาเภอหรือสำานักงานทะเบียน

เขต   แต่มีบางกรณีที่ทำาหนังสือให้ไว้แก่กันว่าตกลง

หย่าร้าง ซึ่งกรณีนี้จะมีผลต่อเมื่อได้จดทะเบียนหย่าแล้ว

เท่านั้น ดังนั้นหากต่อมาภายหลัง ฝ่ายใดไม่ยอมไปจด

ทะเบียนหย่า อีกฝ่ายสามารถฟ้องขอให้จดทะเบียนหย่า

โดยความยินยอมบังคับตามหนังสือดังกล่าวได้

2.การหย่าโดยคำาพิพากษาของศาล ได้แก่ การ

ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปกระทำาตามข้อบัญญัติที่กฎ 

หมายห้ามไว้หรือที่เรียกว่าเหตุฟ้องหย่า คู่สมรสอีกฝ่าย

มีสิทธิที่จะฟ้องให้ศาลมีคำาพิพากษาหย่าขาดจากกันได้

เหตุฟ้องหย่า มีดังนี้

(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่น

ฉันภริยาหรือสาม ีเป็นชู้หรือมีชู ้หรือร่วมประเวณีกับผู้

อื่นเป็นอาจิณ 

(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความ

ประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม ่ถ้าเป็นเหตุ

ให้อีกฝ่ายหนึ่ง

(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็น

สามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ

(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ใน

เมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามี

ภริยามาคำานึงประกอบ 

(3) สามีหรือภริยาทำาร้าย หรือทรมานร่างกายหรือ

จิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง

หรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องเป็นการร้ายแรง 

(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไป

เกินหนึ่งปี 

(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำา

คุก และได้ถูกจำาคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่ง

มิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำาความผิดหรือยินยอมหรือ

รู้เห็นเป็นใจในการกระทำาความผิดนั้นด้วย และการเป็น

สามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความ

เสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร 

(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุ

ที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้ โดยปกติสุขตลอดมา

เกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำาสั่งของศาลเป็นเวลา

เกินสามปี 

(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 

หรือไปจากภูมิลำาเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดย

ไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร 

(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเล้ียงดู

อีกฝ่ายหน่ึงตามสมควรหรือทำาการเป็นปฏิปักษ์ต่อการท่ีเป็น

สามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ท้ังน้ี ถ้าการกระทำาน้ันถึง

ขนาดท่ีอีกฝ่ายหน่ึงเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ

และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำานึงประกอบ 

(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามป ี

และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได ้กับทั้ง

ความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา

ต่อไปไม่ได้ 

(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำาให้ไว้เป็น

หนังสือในเรื่องความประพฤต ิ

(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอัน

อาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มี

ทางที่จะหายได ้

(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกาย ทำาให้สามี

หรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล 

เมื่อหย่ากันแล้ว มีผลทางกฎหมายได้แก่ความ

สัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาสิ้นสุดลงทันที และไม่มีหน้าที่

ใดๆ ต่อกัน ส่วนทรัพย์สินที่ทำามาหาได้ระหว่างเป็นสามี

ภริยาถือเป็นสินสมรสจะต้องแบ่งกันคนละครึ่งหรือตามที่

ตกลงกัน นอกจากนี้ในกรณีมีบุตร การที่จะให้ฝ่ายใดเป็น

ผู้ใช้อำานาจปกครองบุตรหรือจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

เป็นจำานวนเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คู่หย่าร้างตกลงกัน

แต่หากตกลงกันไม่ได้ ศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดโดยคำานึงถึง

ความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นสำาคัญ. 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘หย่าร้าง’

ผุดกรมสลากจับเสือตัวเดียว

อีก 20 บาทในการซื้อต่อครั้ง “ดีดลูกคิด” คำานวณแล้วนับได้ว่าเป็น

กิจการที ่“กำาไรเห็นๆ” จากช่องว่างของกฎหมาย จึงไม่มีเหตุผลใดที่

เจ้าหน้าที่รัฐจะละเว้นการตรวจสอบได ้

แม้จะมีชื่อผู้ประกอบการชัดเจน แต่ “ในวงการ” ก็รู้ดีว่าในยุค

ที่สิ้น 5 เสือกองสลาก ก็ไม่ได้ทำาให้ “เสือตัวเดิม” หายไป เพราะเสือ

รายนั้นถูกติดปีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนบินสูง และกลายเป็น เสือ

ตัวเดียว ที่คุมเครือข่ายว่าด้วยเรื่องโควตาแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต ้นอมิ

นี ที่แตกเป็นลูกข่าย 

ปฏิบัติการครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการ “ทุบหมอข้าว” ใครบาง

คน ที่ไม่ใช ่“น้องรัก” คนเดิม จากที่เคยชอบแตกแบงก์เลี้ยงดู-ส่งส่วย

ใครบางคน เพื่อแลกกับไฟเขียวกิจการ “เสี่ยงโชคออนไลน์” ให้ โตวัน

โตคืน แต่เมื่อวันนี้เริ่ม “คุยกันไม่รู้เรื่อง” จึงถึงเวลาต้องล้างบาง หยุด

การกอบโกยที่ทำามานานหลายปีลงไป พร้อมผ่องถ่ายคนที่อยู่ในองค์กร

รัฐที่กลายเป็นเนื้อเดียวกับ “เสือ” แล้วหาคนใหม่มาทำาหน้าที่ดูแล

แต่ “โมเดล” จะเป็นรูปแบบใดคงต้องติดตามชม  เพราะ

ถ้าเปลี่ยนแค่ “กอง” เป็น “กรม” ตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง แต่ขุม

กำาลังและเครือข่ายเดิมยังยึดกุมฐานที่มั่นอยู่ การ “ล้างบาง” ก็คง

ทำาได้แค่ภาพข่าว “แอกชัน” เท่านั้น.

ถึงกับโอดรัฐบาลนี้เจอสองเด้ง เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้ง

สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และจากความขัดแย้งของรัสเซีย

กับยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมาก ทำาเอา บิ๊กตู่-

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เหนื่อย

เอาเรื่องในช่วงนี้ 

แถมยังถูกฝ่ายค้านตีกินผู้นำาไร้ความสามารถ ทำาสภาพเศรษฐกิจ

ย่ำาแย่ ประชาชนลำาบาก ราคาข้าวของแพง ไฟฟ้า-ก๊าซ-น้ำามันราคาพุ่ง

และจะแพงมากข้ึน เงินเฟ้อจะย่ิงสูง รวมถึงนักวิชาการท่ีออกมาเสนอ

แนะและเขียนโจมตีรัฐบาลเรื่องการบริหารเศรษฐกิจ จน พล.อ.ประยุทธ์

ออกอาการอารมณ์เสีย บอกในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

“ลองไปดูสิว่าเรื่องไหนที่เขาพูดแล้วเรายังไม่ได้ทำาตรง

ไหน เราทำาหมดแล้ว แต่ทำาไมสิ่งที่เราทำามันไม่ถึงประชาชนหรือ

อย่างไร ทำาไมประชาชนถึงไม่รับรู้ เราทำาอะไรไปคนก็หาว่าโง่” ก่อน

ที่จะกล่าวขอโทษที่ประชุมที่หลุดอารมณ์เสียไป

งานนี้ พล.อ.ประยุทธ์รับศึกหนักรอบด้าน จึงสั่งวางแผน

ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขีดความ

สามารถ เนื่องจากประเมินแล้วว่าสถานการณ์สู้รบของรัสเซียกับ

ยูเครนอาจไม่จบลงโดยเร็ว ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงระดมสมองทีม

เศรษฐกิจ คลอดมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติม

จากมาตรการต่างๆ ที่รัฐออกไปก่อนหน้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าจะ

เริ่มต้นได้ตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนี้ เป็นมาตรการระยะสั้น

อย่างน้อย 3 เดือน 10 มาตรการ ได้แก่

1.การเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำาหรับ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดยเพิ่มเงินจาก

เดิม 45 บาท เป็น 100 บาท/เดือน 2.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือน

ลปะจีน” จัดพิมพ์ครั้งใหม่ โดยนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ เป็น

ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

ทรงบรรยายไว้เมื่อวันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตอำาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มี

ความยาวประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ แม้เวลาที่ทรงบรรยายจะไม่นาน

นัก แต่เนื้อหาสาระนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่า ครอบคลุมศิลปะจีนแขนง

ต่างๆ ครบถ้วน ทั้งด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดงและวรรณศิลป์ 

อีกทั้งยังได้ทรงฉายภาพงานศิลปะประเภทต่างๆ ที่คัดสรรแล้วอีก

ประมาณ ๑๓๐ ภาพประกอบการบรรยาย อันทำาให้ผู้ฟังเข้าใจได้

ซาบซึ้ง ด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านจีนวิทยาอย่างถ่องแท้ ใน

ด้านศิลปะจีนนั้น ทรงรอบรู้อย่างหาผู้ใดเทียบเทียมได้ยาก ทั้งใน

ฐานะผู้เรียนและผู้ปฏิบัต ิปาฐกถาที่ทรงแสดงนี้มิใช่คำาบรรยายของผู้

ที่ศึกษาเนื้อหาความรู้จากตำารับตำาราทั่วไป หรือจากการได้เห็นได้ชม

มามากอย่างหนึ่งอย่างใด หากแต่เป็นคำาบรรยายของผู้ที่ทั้งได้ศึกษา 

ได้เห็น และมีประสบการณ์ความเข้าใจศิลปะจีนอย่างแจ่มชัดพร้อม

มูล และแม้เวลาจะผ่านมานานนับสิบๆ ปี แต่ทว่าเนื้อหาสาระใน

หนังสือยังทรงคุณค่าเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจ

ซาบซึ้งอยู่เสมอ

จิตรกรรม เป็นการใช้สีเดียวหรือหลายสีก็ตาม มาแต่งแต้ม

เป็นลวดลายเป็นภาพลายเส้น หรือภาพระบายสี สีเดียวเรียกว่า                                                        

เอกรงค์ หรือ monochrome หลายสีเรียกว่า พหุรงค ์หรือ 

polychrome จีนมีภาพเขียนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึง

สมัยปัจจุบัน อยู่ในภาชนะดินเผา ตามผนังถ้ำา ในสุสาน บนกระดาษ 

ผ้าไหม  ไม้ ผืนผ้าใบ กระเบื้อง ขวดแก้ว กระจก แต่ก่อนสีที่ใช้เป็น

สีที่มาจากธรรมชาติ ที่หาง่ายที่สุดคือ สีแดง รุ่นแรกเข้าใจว่าเป็น

ดินแดงที่เขียนตามฝาผนังโบราณ  เช่น หม้อไหของบ้านเชียงจะเห็น

ว่ารุ่นเก่าๆ สีแดงๆ จีนก็มีอย่างนั้น และก็มีสีดำาเขม่าถ่าน ภายหลัง

ก็จะมีแร่ธาตุ ส่วนมากเป็นออกไซด์ของโลหะต่างๆ ซึ่งจะให้ออกไซด์

เป็นสีที่แตกต่างกัน หรือว่าเป็นส่วนของพืช ส่วนของสัตว์ และมักจะ

ทำาเป็นสีฝุ่น พอจะเขียนก็ต้องผสมน้ำาหรือกาวยางไม้ กาวหนังสัตว์ สี

ของจีนมีคุณภาพดี คนไทยนิยมสั่งสีจากเมืองจีนมาใช้ เพราะฉะนั้น

จะมีชื่อเป็นจีน เช่น สีเขียวตั้งแช สีแดง ใช้คำาว่า หงชาด หงดิน 

หงสบาท สงสัยคำาว่า หง ตรงกับคำาจีนว่า สีแดง ไม่ทราบเป็นคำาพ้อง

หรือเป็นสีแดงที่สั่งเข้ามาจากจีน 

เทคนิคการเขียนภาพของจีนก็มีหลายอย่าง เช่น จำาได้แต่ว่า

เขียนอย่างละเอียดเหมือนจริงเรียกว่า กงปี่ เป็นเส้นพู่กัน...ภาพของจีน

จะมีภาพบุคคล ภาพเหตุการณ์ต่างๆ ภาพทิวทัศน์ ทิวทัศน์ของจีนมัก

แสดงภูเขาสูง...ภาพเขียนมักจะสะท้อนความเป็นอยู่ในสังคมและสภาพ

ธรรมชาติของจีน แต่ก่อนตอนที่ไม่เคยไปเมืองจีนเห็นเขาสูงๆ อย่างใน                                                       

ภาพ ก็ไม่ทราบว่าเขาอะไรรูปร่างแบบน้ัน แต่ถ้าไปเมืองจีนไปดูหวงซาน 

(Huangshan) ไปดูกุ้ยหลิน ก็จะเข้าใจว่ามีภูเขาลักษณะแบบนี้จริงๆ 

ศิลปินนิยมเขียนภาพภูเขาสูงตระหง่าน คนตัวเล็ก รวมภาพให้เห็นความ

สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติว่า มนุษย์จะตัวเล็กนิดเดียว เมื่อ

เปรียบเทียบกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ ชมภาพจีนแล้วจะได้แนวคิดทาง

ปรัชญาเสมอ เช่น ดอกเหมย หรือดอกบ๊วย ที่บานได้แม้แต่ฤดูหนาวที่มี

หิมะตก คือความอดทน ความคงทน... 

การเขียนตัวอักษรจีน เป็นศิลปะที่คนจีนชื่นชมมาก และถือว่า

เป็นศิลปะชั้นสูง การเขียนพู่กันที่จีนเรียกว่า ซูฝ่า  นั้น ฝรั่งเรียกว่า 

calligraphy ที่จริงแล้ว  calligraphy หรือการเขียนตัวอักษร ก็มีอยู่ใน

ทุกประเทศ แต่ของจีนเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำาคัญมาก  อาจเป็น

เพราะจีนเขียนตัวหนังสือแบบที่ไม่ได้เป็นระบบอักขรวิธ ีไม่ได้มีตัวสระ 

พยัญชนะ เหมือนภาษาไทย ภาษาอังกฤษมาประสมกัน แต่จะเขียนเป็น

รูปแทนสิ่งที่กล่าวถึง  เสร็จแล้วก็จะมีการผสมของเส้นต่างๆ เข้ามาในรูป 

การเขียนภาษาจีนยากตรงที่ไม่สามารถสะกดคำาได้ แต่ว่าต้องจำาเป็นตัวๆ 

การที่ภาษาจีนเขียนตัวอักษรเช่นนี้อยู่หลายพันปี พู่กันซึ่งเป็นเครื่องมือใน

การเขียนก็ไม่เหมือนเครื่องมืออย่างอื่น เขียนแล้วไม่แข็ง จะมีความอ่อน

นุ่ม จะสัมพันธ์กับมือของเราที่ว่าจะกดหนักกดเบา มีความรู้สึกจากจิตใจ 

จากสมอง จนถึงที่มือ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของศิลปะมากกว่าการที่

เราจะเขียนหนังสืออื่นๆ ทั่วไป 

ประติมากรรม เป็นศิลปะที่อาจจะเรียกได้ว่า ศิลปะสามมิต ิมีทั้ง

รูปนูนต่ำา bas relief หรือนูนสูง high  relief หรือภาพลอยตัวที่เป็นรูปทั้ง

รูป ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในศิลปะจีนก็คือ สุสานพระจักรพรรดิ ฉินสื่อ

หวง  หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ที่เมืองเสียนหยัง อยู่ใกล้ๆ เมืองซีอาน  มณฑล

ส่านซี มีชาวนาไปทำานาและขุดพบตุ๊กตา ก็ไปรายงานให้ทางการทราบ ขุด

ขึ้นมาใหม่ๆ เล่ากันว่า มีสีระบาย พอโดนอากาศเข้าสีก็หายไป ที่จริงยังมี

อีกแต่เขาบอกไม่ขุดแล้ว เสียดายของ คือถ้ายังไม่มีเทคโนโลยีที่จะรักษา

ศิลปะเหล่านี้ ได้ด ีก็ไม่อยากที่จะขุดออกมาทำาให้เสีย  สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้

ตั้งแต่ ๒๒๑-๒๐๖ BC คือก่อนคริสตกาล  ๒,๐๐๐ กว่าปีแล้ว ไม่ใช่เป็นการ

เทอะไรมาหล่อ แต่เป็นการปั้นแต่ละตัว เพราะหน้าตาแต่ละตัวจะไม่

เหมือนกัน  และวางตามตำาราพิชัยสงคราม เป็นนายทหารแบบต่างๆ...         

ประติมากรรมสมัยใหม่ของจีน ที่มีอยู่มากยังมีประติมากรรม

รูปบุคคลสำาคัญต่างๆ ตามพิพิธภัณฑ์มีประติมากรรมสมัยใหม่ที่เรียก

ว่า สื่อผสม (mix  media) มีคนใช้ห้องทั้งห้องเป็นที่แสดงศิลปะ ทั้งห้อง

คืองานศิลปะชิ้นเดียว ให้คนร้อยๆ พันๆ คนจากมณฑลต่างๆ มาปั้น

ตุ๊กตา ศิลปินมีหน้าที่เอารูปที่ให้คนปั้นมาวางเรียงๆ กัน งานศิลปะจีน

ที่ทำาแบบนี้ก็มี เครื่องกระเบื้อง  เครื่องหยก เครื่องกระเบื้อง พูดย่อๆ 

ว่ามีตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผา ดินเผาเคลือบต่างๆ ที่เรียกว่า glaze แบบ

ต่างๆ  glaze ทำามาจากแร่หลายๆ อย่าง พอทำาแล้วก็ต้องเผา ใช้อุณห

ภูมิสูงๆ อุณหภูมิต่างๆ กัน จนผลออกมาไม่เหมือนกัน เช่น รูปที่ต่อมา

ไทยมาเลียนเป็นสังคโลก แถวๆ เมืองแต้จิ๋วก็จะมีศิลปะที่เรียกว่า ปัง

เคย ฝรั่งเรียก ฟายองส์  (faience) เป็นดินที่ไม่ดีพอที่จะทำากระเบื้อง 

porcelain ได้ อย่างที่วัดอรุณ จะมีบางส่วนที่เป็นปังเคย ปราสาท

พระเทพบิดรก็มี แต่ตรงที่เป็นนก ไม ้เป็นกระเบื้องแท้ๆ อย่างชาม

ตราไก่ที่เรากินข้าวแต่ก่อนก็เป็นปังเคย เครื่องกระเบื้องมีวิวัฒนาการ

หลายรูปแบบ ส่วนมากเป็นเครื่องกระเบื้องที่ในพิธีกรรม ใช้ในชีวิต

ประจำาวัน  ของโบราณจะแยกเป็นเตาเผาของหลวงที่ประณีตบรรจง 

มีประวัติว่าที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ เตาเผาหลวงที่ จิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งอยู่ใน

มณฑลเจียงซี ...นอกจากนั้นก็มีของศิลปะอีกหลายอย่าง เช่น เครื่อง

หยก เขาสัตว์ หิน และงาสลัก เครื่องรักหรือที่เรียกว่า แล็กเคอร์แวร ์

(lacquerware) และเครื่องลงยาจีน เรียกว่า จิ่งไท่หลาน ...เครื่องหยก

อีกอย่างที่นิยมกันคือ หรูอี ้เป็นคฑา ตามประวัติเดิมว่า เป็นของที่ให้

ในวันเกิด เป็นของสิริมงคล ก้านบัวและดอกบัว ตอนหลังเป็นของ

ที่พระจักรพรรดิพระราชทานแก่นายพลหรือขุนนางที่โปรดปราน ก็

เป็นเครื่องแสดงฐานะของบุคคล  ตอนเด็กๆ เคยเห็นมากในวังหลวง 

และวังบางปะอินจะมีแบบนี้

สถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเห็นจะ

เป็นกำาแพงเมืองจีน กำาแพงเมืองจีนที่ยังคงเหลืออยู่และอนุรักษ์ให้คน

ไปดูได้มีหลายแห่ง จุดที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดคือ ที่เขาปาต๋าหลิ่ง สมัย

ราชวงศ์ฉิน หรือสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ อยู่ใกล้ปักกิ่ง และในราชวงศ์หมิง 

ด่านเจียยู่วกวน  อยู่ที่มณฑลกานซู ่ซึ่งเป็นกำาแพงเมืองจีนด้านตะวัน

ตกสุด สวนจีนและเครื่องเรือน มีทั้งสวนหลวงและสวนของราษฎร 

สวนหลวงใหญ่มาก เช่น ในอี๋เหอหยวน หรือพระราชวังฤดูร้อน ที่

เมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย นอกกรุงปักกิ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

เป็นที่ที่พระจักรพรรดิสะสมพืชต่างๆ พืชสมุนไพร หรือว่าสัตว์ต่างๆ 

ที่แปลกประหลาด  มีคนถวายยีราฟมาจากแอฟริกา อย่างนี้เป็นต้น 

ส่วนสวนราษฎรที่คนรู้จักมากที่สุดอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซ ู 

สวนราษฎรมีเนื้อที่น้อย ผู้จัดสวนต้องจัดเนื้อที่ให้ได้ประโยชน์มาก

ที่สุด เช่น ขุดสระน้ำา สะท้อนทิวทัศน์ที่สวยงามจากข้างนอกมาไว้ใน

บ้านเรา จีนเรียกว่าเป็นการ “ยืมวิว” ของคนอื่นมา นอกจากนั้นยัง

เอาศิลปะหลายๆ อย่างมาเข้ากัน เช่น สถาปัตยกรรมอาคาร ภาพ

จิตรกรรม การเขียนพู่กัน ตามประตูสองข้างเสามักจะนิยมเขียนคำาคู่

เรียกว่า ตุ้ยเหลียน เป็นคำาคติต่างๆ ที่สองข้างเป็นคนละคำา แต่ว่าจะ

มีความยาวเท่ากัน และมีเนื้อหาที่รับกัน ก็ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งด้วย  

การจำาลองธรรมชาติลงในสวนถาด เขาเรียก เผินจิ่ง  ไม้ดัด

ของไทยก็มาจากเผินจิ่ง หรือสวนถาดของจีน ต้นไม้ที่นำามาจัดในสวน

ถาดบางทีเป็นไม้ที่มีอายุมาก เขามีวิธีที่จะดัดให้ต้นไม้ โตอยู่ในนี้ ได ้

เครื่องเรือนจีน (furniture) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ สมัยราช 

วงศ์หมิง เขาใช้ไม้ต่างๆ ที่มีค่ามาสลักเป็นลวดลาย จริงๆ แล้วสมัย

ราชวงศ์หมิงนิยมความเรียบง่าย ในหนังสือศิลปะจีนยังมีการกล่าวถึง

ศิลปะแขนงต่างๆ ของจีนไว้อย่างครบครัน เช่น ดนตรี นาฏศิลป์และ

ศิลปะการแสดง วรรณคด ีศิลปะพื้นบ้าน ตลอดจนถึงการอนุรักษ์

และเผยแพร่ศิลปะจีน นับเป็นหนังสือเล่มน้อยที่รวบรวมศิลปะจีนเอา

ไว้ได้อย่างครบครันและคุ้มค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่สนใจและ

รักงานศิลปะห้ามพลาด สอบถามซื้อหนังสือได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปหรือ

สอบถาม ๐-๒๖๔๘-๘๐๐๐.

‘ศิลปะจีน’ ปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เ

พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์ โอชา
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ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหน่วยงานภาค

รัฐได้มาก ญี่ปุ่นและไต้หวันมีจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่ประสบความสำาเร็จ 

โดยที่สินค้าและบริการมีความพร้อมและหลากหลายมาก” ดร.วิจารย์ยก

ตัวอย่าง

ส่วนไทยที่ขยับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวแล้ว ดร.วิจารย์

เน้นย้ำาว่า เพื่อประโยชน์ที่ภาครัฐและประเทศได้รับ ทั้งด้านการประหยัด

พลังงาน การใช้วัตถุดิบที่ใช้ซ้ำาหรือผ่านการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ การ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การก่อมลพิษและขยะในระดับต่ำา ต้นทุนใน

การจัดการขยะ น้ำาเสียของภาครัฐลดลง รวมถึงการลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกที่ไทยประกาศเป้าหมายลดโลกร้อนไว้

ผอ.TEI กล่าวต่อว่า ขณะนี้ TEI ร่วมกับมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนให้เกิดฉลากสินค้าและบริการใหม่ เรียกว่า 

“ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน” เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบ

ของวัสดุที่ใช้หมุนเวียนและสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติอย่าง

ปลอดภัยในการผลิตสินค้า ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและ

ช่วยบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะนำาร่องส่งเสริมกับผู้ประกอบการ 

SMEs คาดว่าจะเปิดตัวฉลากใหม่อย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ TEI ได้หารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) เพื่อผลักดันฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ผนวกเรื่องสิ่งแวดล้อม

เข้าไปในหลักเกณฑ์ เช่น ใช้พลาสติกที่ได้จากวัตถุดิบหมุนเวียนหรือย่อย

สลายได้สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากเบอร์ 5 ทั้งตู้เย็น พัดลม เครื่องปรับ

อากาศ เครื่องทำาน้ำาอุ่น หม้อหุงข้าว ฯลฯ อนาคตฉลากเบอร์ 5 ที่รวม

เรื่องสิ่งแวดล้อมจะ

ขอรับรองฉลากเขียว

ต่อไป หากหลายฝ่าย

ผนึกกำาลังกันตลาด

ฉลากเขียวจะเติบโต

และเป็นที่ยอมรับ

ของภาคเอกชนและผู้

บริโภคเพิ่มขึ้นแน่นอน 

ทั้งหมดนี้เป็นกลไก

ช่วยดูแลธรรมชาติ

และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ปัจจุบันคน

ไทยมีความตื่นตัวใน

เรื่องสิ่งแวดล้อม รับ

รู้ความรุนแรงของ

ปัญหาและผลกระ

ทบที่ตามมามากยิ่ง

ขึ้น ประชาชนเริ่ม

ตระหนักถึงความ

สำาคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโอกาสทางการ

ตลาดสำาหรับธุรกิจที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ส่วนความร่วมมือระหว่าง TEI กับ คพ. นับเป็นการแสดงเจตนารมณ์

และความมุ่งมั่นร่วมกันในการบูรณาการงานด้านการส่งเสริมการจัดซื้อ

จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ซึ่งจะช่วย

ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ ตามเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประชาคมโลก และเป้าหมายการพัฒนาของ

ประเทศ” ดร.วิจารย์กล่าว.

และบริการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียวแล้วมากกว่า 800 รุ่น และ

บริษัทที่ผลิตสินค้าฉลากเขียว จำานวน 105 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 35 

ของรายการในบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ

ตะกร้าเขียว อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มการผลิตสินค้าที่ได้ฉลากเขียวเพิ่ม

ขึ้น นอกจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่แล้ว วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม หรือ SMEs ให้ความสนใจผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา มีการเติบโตของสินค้าฉลาก

เขียวมากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ลงนามบันทึก MOU กับสำานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมการผลิต

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SMEs 10 บริษัท นำาร่อง

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

นสินค้าและบริการบางชนิดจะมีตราเล็กๆ ติดอยู่ โดยระบุว่า

ตรานั้นคือ “ฉลากเขียว” ซึ่งก็คือการรับรองว่าสินค้าและบริการ

นั้นๆ มี “วัฏจักรชีวิต” ตั้งแต่กระบวนการได้มาของวัตถุดิบ การ

ใช้งาน การขนส่ง และจัดจำาหน่าย การจัดการของเสียหลังการ

ใช้งาน มีกระบวนการที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตและการกำาจัดของ

เสียได้อย่างดี ไม่ส่งผลกระทบหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  

ไทยริเริ่มมี “ฉลากเขียว” ซึ่งเป็น “ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภท

ที่ 1” ตามมาตรฐาน ISO 14024 ตั้งแต่ปี  2536 โดยองค์กรธุรกิจเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

เป็นตัวตั้งตัวตีการกำาเนิดฉลากเขียว ส่วนการรับรองฉลากเขียวนั้น มี

สำานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. และสถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ เป็นผู้ประเมินและให้การรับรอง  

ที่ผ่านมาฉลากเขียวของไทยได้พัฒนา โดยร่วมมือกับหน่วยงาน

ฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศอื่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกที่ได้รับรองระบบงาน GENICES ของเครือข่ายฉลากสิ่งแวดล้อม

โลก (Global Ecolabelling Network (GEN))  รวมทั้งมีความร่วมมือ

กับประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเลเซีย เยอรมนี และ

อินเดีย เพื่อการสมัครขอการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมและการตรวจ

ประเมินสถานประกอบการ (On-Site Assessment) แทนกัน

แต่ถึงแม้จะมีฉลากเขียวเกิดขึ้นมานานเกือบ 30 ปี แต่ต้อง

ยอมรับว่า ยังมีสินค้าและบริการในประเทศที่ได้รับตรารับรองฉลากเขียว

ไม่มากนัก เมื่อเทียบสัดส่วนสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศ 

ดังนั้น การขับเคลื่อนให้สินค้าและบริการได้รับ “ฉลากเขียว” เพิ่มมาก

ขึ้นเรื่อยๆ  จึงต้องได้รับการผลักดันต่อไป โดยเป้าหมายสำาคัญก็คือ การ

ทำาให้สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานฉลากเขียวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจำาวันของผู้คนให้ได้

การขับเคลื่อนล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นี้ กรม

ควบคุมมลพิษ (คพ.) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือ TEI ได้ร่วม

ลงนามบันทึก MOU ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีฉลากเขียว

รับรอง ของหน่วยงานภาครัฐ  

โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. กล่าวว่า ความร่วม

มือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการขับเคลื่อนการผลิตและบริโภค

ที่ยั่งยืนที่ คพ.มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนหันมาให้ความสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมการบริโภค

อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 

ตามนโยบายการดำาเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (ทส.) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่ง ทส. โดย คพ. ได้เสนอให้กระทรวงการ

คลัง  ออกกฎกระทรวงกำาหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 

2563 กำาหนดให้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 นอกจากการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่มีฉลากเขียวแล้ว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยยังขับ

เคลื่อนให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งถือว่า

เป็นกลไกสำาคัญในกลุ่มผู้ผลิต เพราะนับวันจะมี SMEs รายใหม่เกิด

ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสมควรทำาให้สินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายใหม่

ได้รับรองฉลากเขียวเพิ่มมากในเวลาเดียวกัน ที่ผ่านมามี SMEs ได้รับ

การรับรองฉลากเขียวจำานวนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจให้บริการ

ทำาความสะอาด รองลงมาเป็น การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า วัสดุก่อผนัง 

เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว นอกจากนั้น เป็นผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 

และวัสดุตกแต่งพื้นประเภทยาง เป็นต้น ซึ่งยังมี SMEs อีกจำานวนมาก

ที่ยังไม่ได้รับฉลากเขียว จึงควรได้รับการผลักดันให้ผู้ประกอบการปรับ

กระบวนการผลิต เพื่อนำาไปสู่การได้รับตรารับรองฉลากเขียวต่อไป  

ปัญหาหลักที่ทำาให้ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ฉลาก

เขียวมากเท่าที่ควร นั่นก็คือ การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและ

สามารถผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่สามารถจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำาให้ผู้ประกอบ

การต้องประสบปัญหาการดำาเนินงาน ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่ปี 2565 ทาง

โครงการฉลากเขียวจึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่

เป็นสมาชิกของสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(สสว.) ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการดำาเนินการขอฉลากเขียว เพื่อ

เป็นการส่งเสริมผลักดันให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐาน 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการ

ค้าแก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ

บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำานวยการ TEI กล่าวว่า ปัจจุบันมีสินค้า

ใ

ขับเคลื่อนจริงจัง

ผอ.TEI กล่าวต่อว่า ประเด็นสำาคัญจะส่งเสริมผู้ประกอบการ 

SMEs ที่เหลืออย่างไร ต้องเร่งสนับสนุนให้ภาคเอกชนสนใจเป็นส่วนหนึ่ง

ขับเคลื่อน เพราะการผลิตสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

จะเป็นโอกาสในการแข่งขัน

ด้านการค้าขายกับต่างประเทศ 

ซึ่งทั่วโลกเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้

หลายประเทศในกลุ่มอาเซียน 

รวมทั้งไทย มีนโยบายจัดซื้อจัด

จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมในภาครัฐแล้ว 

มุ่งให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

ในประเทศ และขยายตลาด

ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่มี                              

นโยบายนี้ มีการผนวกเรื่องสิ่ง

แวดล้อมเข้าไปเป็นหลักเกณฑ์

ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

และเลือกใช้บริการร่วมกับ

หลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐ

“การบริโภคสินค้าและ

บริการในภาครัฐมีขนาดใหญ่

พอที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับฐานการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้ มีตัวอย่างเช่น เยอรมนี มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของภาครัฐอย่างเป็นระบบ หนุนให้เกิดการจัดซื้อสินค้าหรือการจัดจ้าง 

บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าและบริการ

ทั่วไปที่ทำาหน้าที่อย่างเดียวกัน ขณะที่สหภาพยุโรป หรืออียู มีการปฏิรูป

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้ายุคใหม่

มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา มีการปรับปรุงและประกาศใช้ระเบียบว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ทำาให้เกิดความชัดเจนและลดความซับซ้อน

งหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ทะเลติดกับอ่าวไทยอันอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากนั้น พื้นที่จังหวัดยังขนานตามเส้นแนวชายฝั่งทะเล

และเกาะต่างๆ รวมกว่า 100 กิโลเมตร ภายใต้ท้องทะเลอัน

สวยงาม อุดมไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา ปะการัง และหญ้าทะเล ซึ่งเกิด

ประโยชน์มากมาย ทั้งการประมง การขนส่ง ท่องเที่ยว ดังนั้นจึงเลี่ยง

ไม่ได้ที่ท้องทะเลที่นี่จะมีความเสื่อมโทรมลง แนวทางการอนุรักษ์และ

ปกป้องทะเลจึงเป็นหัวใจสำาคัญที่ชาวจันทบุรีร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลท้อง

ทะเลแห่งนี้

ด้วยเหตุนี้ สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด จึงได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 12 สถาบัน

ในพื้นที่ภาคตะวันออกและ

ภาคใต้ จัดทำาโครงการ “สิงห์

อาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง

ทะเล” ในปี 2565 ที่จะลงพื้น

ที่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 

จันทบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา 

กระบี่ และภูเก็ต โดยในครั้ง

ที่ 3 นี้ ได้เดินทางมายังหาดเจ้า

หลาว จ.จันทบุรี พร้อมกับดำาเนิน

โครงการร่วมกับคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตจันทบุรี, ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี และกลุ่มประมงพื้นบ้านเจ้าหลาว ได้

รวมพลังกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลควบคู่

กับการดูแลคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

การดำาเนินโครงการในครั้งนี้ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของหญ้า

ทะเล จึงได้มีการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลจำานวน 20,000 ต้น เพื่อ

อุดมสมบูรณ์ดีขึ้นจากแต่ก่อนที่ไม่มีป่า ผู้คนที่ยึดอาชีพเลี้ยงกุ้งต่าง

ละเลยให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม แต่เดี๋ยวนี้การเลี้ยงกุ้งมีมาตรฐาน 

ชาวบ้านทำาตามหลักที่กรมประมงได้ให้แนวทาง มีการบำาบัดน้ำาก่อน

ปล่อยลงทะเล จึงทำาให้น้ำาเสียลดลง รวมถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและ

ปลากะพงขาว ซึ่งเป็นปลาน้ำากร่อยที่มีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ มี

ความทนทานต่อความเค็ม

ดร.สราวุธกล่าวต่อว่า นับเป็นความโชคดีที่บริเวณโดยรอบทะเล 

หรือในจังหวัดไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทำาให้ไม่มีแหล่งมลพิษ ปะการัง

และสัตว์ทะเลจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เห็นได้จากเรือประมงที่มีจำานวน

หลายลำา แต่ทั้งนี้ทะเลที่นี่ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกอย่างคือ ภัย

ธรรมชาติ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน เพราะเมื่อน้ำาทะเลร้อนก็จะส่งผล 

กระทบให้ปะการังฟอกขาว โดยระยะหลังมานี้มีการฟอกขาวทุกปี ใน

ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จากแต่ก่อนจะพบการทิ้งช่วงของปะการัง

ที่ฟอกขาว 3-5 ปีต่อครั้ง ทำาให้ปะการังน้ำาตื้นฟอกขาวไปกว่า 80% แต่

นับว่ายังโชคดีที่อุณหภูมิของน้ำาลดลง ทำาให้ปะการังไม่ตาย เพียงแต่ต้อง

ใช้เวลาในการฟื้นตัว

“จันทบุรีถือเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งในภาคตะวัน

ออก ซึ่งเป็นที่อาศัยของลูกปู ลูกปลาจำานวนมาก จึงมีความจำาเป็นที่

จะต้องมีการดูแลและปลูกหญ้าทะเลเพิ่มขึ้น สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งคือการ

ตระหนักในการบริโภคอย่างยั่งยืนคือ ลดการจับปูไข่ หรือปูที่มีขนาดเล็ก 

เพื่อให้พวกมันได้มีโอกาสเติบโตและขยายพันธุ์” ดร.สราวุธทิ้งท้าย. 

‘สิงห์อาสา’ พาปลูกหญ้าทะเลจันทบุรี

จั

29ปี‘ฉลากเขียวไทย’ยังต้องออกแรงขับเคลื่อน

เป็นแหล่งที่อยู่ แหล่งว่างไข่ และอาหารของสัตว์น้ำา อีกทั้งมีส่วนช่วยดัก

ตะกอน ลดความเร็วของกระแสน้ำาและคลื่น ช่วยลดการพังทลายของ

ชายฝั่ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารที่สำาคัญของพะยูน เตาตนุ รวม

ไปถึงกิจกรรมเพาะชำากล้าพันธุ์ ไม้ป่าชายเลน 500 ต้น และปล่อยปลา

กะพงขาวจำานวน 4,000 ตัวด้วย

อรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการฝ่ายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท 

บุญรอดบริวเวอรี่ จำากัด กล่าวว่า สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ในการทำากิจกรรม

เพื่อสังคมมากว่า 10 ปี โดยเฉพาะในการช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ 

และก็ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่ง

แวดล้อมทางทะเล เพราะปัญหาทางทะเลเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งหลายคน

มองข้าม อาทิ การทิ้งขยะ หรือการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ทะเล พร้อมกับ

พันธมิตรเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้ง 12 สถาบันในภาคตะวันออก

และภาคใต้ เพื่อช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อย่างตรงจุด

ในปีนี้สิงห์อาสาได้ดำาเนินงานใน 2 พื้นที่แล้วคือ จ.กระบี่ ที่หาด

นพรัตน์ ซึ่งก็ได้มีการปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูน 

และที่ จ.ชลบุรี ที่ป่าชายเลน ตรงจุดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่ง โดยปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำา ซึ่งครั้งที่ 3 ได้เลือก

มาที่ จ.จันทบุรี เพราะป็นจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทย มีปัญหาการกัดเซาะ

ชายฝั่ง การทำาลายบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าชายเลนและปัญหาขยะทะเล

ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงการเสื่อมโทรมของแนวปะการัง

และแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นผลจากการทำากิจกรรม                   

ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การปล่อยน้ำาเสีย การทำาประมง

ที่ใช้เครื่องมือทำาลายระบบนิเวศ รวมถึงมลพิษจากขยะ 

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง 

เป็นต้น

“จากการร่วมวิเคราะห์ถึงปัญหาในพื้นที่ร่วม

กับ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เห็นความสำาคัญของ

หญ้าทะเล ต้องมีการปลูกเพิ่ม เพราะถือว่าเป็นแหล่ง

วางไข่และอาหารที่สำาคัญของสัตว์น้ำาน้อยใหญ่ อีกทั้งยัง

ได้มีการดึงเยาวชนในพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วม ใน

การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งเรื่องระบบนิเวศป่า

ชายเลน และการปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ต่อไปยัง

เพื่อนๆ ในโรงเรียน” อรรถสิทธิ์กล่าว

ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อธิบายถึงพื้นที่ทางทะเล 

จ.จันทบุรี ว่า ตลอดชายฝั่งจันทบุรีเป็นพื้นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ และที่

นี่ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนเยอะมาก ซึ่งปัจจุบันนับว่าทะเลที่จันทบุรีมีความ

การลงนามร่วมระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเลือกใช้สินค้า

และบริการที่มีฉลากเขียว

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ฉลากเขียวในประเทศต่างๆ

การรณรงค์ใช้สินค้าฉลากเขียว เท่ากับรักษ์ โลก
หน้าตาตราสัญลักษณ์ “ฉลากเขียว” ของไทย
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

กกต

ย้ามาอยางตอเนอง โดยเ พาะสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นเปนประจาคือการจัดมหรสพ การจัดงาน

รนเริง แหกลองยาว และการแจกจายขาว

กลอง หากผูสมัครไดหมายเลขแลว การ 

กระทาดังกลาวจะเขาขายความผิดตามมาตรา 

65 ของพระราชบั ัติ (พ.ร.บ.) การเลือก

ตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

พ.ศ.2562 ทันที

ผูสมัครและผูสนับสนุนตองพึงระมัด 

ระวังการกระทาตาง  อยางเครงครัด แมบาง                                                                 

ครั้งอาจมองเปนเรองปกติ แตถาสิ่งนั้นคือ

สิ่งของหรือทรัพยที่มีคา จะเทากับวาเปนการ

ใหทรัพยสินไดเชนกัน ดังนั้น กกต.พยายาม

ใหความรูและความเขาใจเพอไมใหผูสมัคร

ที่ผูเสียสละมาทาหนาที่เพอพัฒนากรุงเทพ  

ตองทาผิดก หมาย เราจะดูแลใหดีที่สุดใน

านะผูทาหนาที่ควบคุมกติกา  ผอ.กกต.

กทม.กลาว  

ดาน นพ.ชลนาน ศรีแกว หัวหนาพรรค                                                                  

เพอไทย ใหสัมภา ถึงการเลือกตั้งครั้งหนา

ดวยกติกาบัตรสองใบ มั่นใจพรรคเพอไทยจะ

ได ส.ส.แบบแลนดสไลดหรือไมวา เรามั่นใจ 

เชื่อมั่นว่าประชาชนจะให้ โอกาสกับพรรค

เพอไทย เพอเปนการให โอกาสตัวเองในการ

ฟนวิก ตจากป หาที่รั บาลนี้ทาไว พรรค

เพอไทยเปนทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะม่ันใจ

นโยบายที่นาเสนอจะทาใหประชาชนม่ันใจ

และเหนภาพเปนอนาคตของตัวเอง มั่นใจวา

เลือกเพอไทยแลวสิ่งที่เปนนโยบายสามารถ

นาไปสูความเปนจริงได เปนประชาธิปไตย

ที่กินได มั่นใจวาบุคลากรของพรรคทั้ง ส.ส. 

ทีมงานของพรรค กลไกเครือขายที่อยูกับ

ประชาชน การสื่อสารทางการเมือง การ

สรางการมีสวนรวม เชนครอบครัวเพอไทย 

จะทาใหประชาชนเลือกพรรคเพอไทย 

และสิ่งสุดทายคือกติกาบัตร 2 ใบ 

ไมวาจะหมายเลขเดียวกันหรือไม จะได 

ส.ส.เพิ่มอยางแนนอน มั่นใจวาจะไดคะแนน

ส.ส.บั ชีรายชอไมต่ากวา -  ทุกอยาง

ที่กลาวมา ทาใหมั่นใจเพอไทยแลนดสไลด

แนนอน มั่นใจวาจะสามารถตั้งรั บาลได ถา

เราได ส.ส.มาเกินกึ่งหนึ่งแลว ยากที่กลไกจะ

ไปบิดเบือนเสียงของประชาชนอยางแนนอน 

ถาเขาจะเปนรั บาล กเปนรั บาลเสียงขาง

นอย ซึ่งไปไมได ท่ีสาคั เชอวา ส.ว. 25  

ทานจะเคารพการตัดสินใจของประชาชน

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพอไทย กลาววา การจะแลนดสไลด

หรือไมนั้นอยูที่พี่นองประชาชนจะเปนผู

ตัดสิน เราพยายามจะนาเสนอแตสิ่งที่ดีที่สุด

เพ่ือแก้ปั หาให้ประชาชน คือหน้าที่ของ

พรรคการเมือง แตจากการลงพื้นที่และคุย

กับเพื่อน ส.ส. มีความมั่นใจว่าจะได้เสียง

สนับสนุนจากประชาชนจานวนมาก และ

ถาไดเสียงเพียงพอกหวังวาเราจะตั้งรั บาล

ได โดยไมถูกขวางทางจาก ส.ว. 25  เสียง

เหมือนการเลือกตั้ง 62 ที่ผานมา

ข ะที่นายการุ  โหสกุล ส.ส.กทม. 

พรรคเพอไทย โพสตขอความลงเฟซบุก เกง 

การุ  แนบภาพถายตัวเองที่ยืนหันหลัง 

เหนเสื้อท่ีสวมเปนลายเสือ พรอมกับเขียน

ขอความวา หนาเนื้อ หลังเสือ ดอนเมืองไม

ทิ้งกัน การุ ไมทิ้งใคร

ผูสอขาวรายงานวา หลังจากโพสตขอ                                                         

ความไปแลว มีผูคนมารวมแสดงความคิด

เหนกร ีนายการุ ที่ โพสตขอความกอน

หนาระบายความรูสึกในทานองโดนบีบจาก

นักรบหองแอร ท่ีอยากจะบีบใหยายออก

จากพรรคเพอไทยเปนจานวนมาก ซึ่งผูที่มา

แสดงความเหนมีท้ังกลุมคนที่เหนดวยและ

เหนตางกับนายการุ  ที่นาสนใจหนึ่งในคอม

เมนตระบุวา ถาแนจริงลาออกไป

รายงานขาวจาก กกต.แจงวา สัปดาห

หน้าทางสานักงาน กกต.เตรียมเสนอเรื่อง

ใหที่ประชุมพิจาร าวาจะประกาศรับรองให

นายสุรชาติ เทียนทอง ผูไดรับเลือกตั้งจาก

พรรคเพอไทย (พท.) เปน ส.ส.กทม. เขตเลือก

ตั้งที่ 9 แทนตาแหนงที่วางหรือไม เนองจาก

ในวันที่  มี.ค.นี้ จะครบกาหนดระยะเวลา 

6  วันตามที่ก หมายกาหนด ทั้งนี้ นอกจาก

มีประเดนคารองของนายสิระ เจนจาคะ 

อดีต ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารั  (พปชร.) 

ย่ืนขอให้ตรวจสอบกร ีขึ้นป้ายหาเสียงว่า 

รถไฟฟา 2  บาทตลอดสาย ลดรายจาย

ประชาชน  เขาขายกระทาความผิดตามพระ

ราชบั ัติประกอบรั ธรรมนู  (พ.ร.ป.) วา

ดวยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา (5) ที่ระบุวา 

หลอกลวง บังคับ ขูเข  ใชอิทธิพลคุกคาม

ใสรายดวยความเทจจูงใจใหเขาใจผิดใน

คะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

หรือไมแลว ยังมีกร ีที่นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคพลังประชารั   

(พปชร.) ย่ืน กกต.ขอให้ตรวจสอบว่านาย                                                        

สุรชาติเปนสมาชิกพรรค พท.หรือไมดวย

ทั้งนี้ นายเรืองไกรยนรองวา จากการ

ตรวจสอบเวบไซตของสานักงาน กกต.เมอ

วันที่ 1 ก.พ. 2565 พบวา นายสุรชาติ เปน

สมาชิกของพรรค พท. ตั้งแตวันที่ 9 ธ.ค.

2552 แตจากการตรวจสอบกูเกิล พบขาว

เวบไซตมติชน เมอวันที่ 1 ก.พ.256  หัวขอ 

สุรชาติ เทียนทอง  เขาพิธีอุปสมบทมุงสู

ทางธรรม ปาเหนาะ - ส.ส.- แมยก รวม

งานบุ อยางคึกคัก จึงมีมูลเหตุตรวจสอบวา 

การบวชเพอศึก าธรรมะน้ัน จะทาใหนาย

สุรชาติขาดจากความเปนสมาชิกพรรค พท. 

ตามขอบังคับพรรค พท. ขอ 16( ) ประกอบ

ขอ 12( ) หรือไม

อย่างไรกตาม ข้อบังคับพรรคเพื่อ

ไทย ขอ 16( ) ระบุวา สมาชิกภาพของ

สมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อขาดคุ สมบัติหรือมี

ลัก ะตองหามตามขอ 11 หรือขอ 12 

กร ีเวนแตมีลัก ะตองหามตามขอ 12 

( ) และเปนการบวชตามประเพ ีนิยม แต

ในระหวางมีลัก ะตองหามดังกลาวจะ

ใชสิทธิใน านะสมาชิกมิได  และขอ 12( ) 

ระบุวา บุคคลที่มีลัก ะตองหามดังตอไป

นี้ เปนภิก ุ สามเ ร นักพรต หรือนักบวช 

เปนบุคคลตองหามมิใหเปนสมาชิก ดังนั้น 

หาก กกต.ตรวจสอบวานายสุรชาติบวชเพอ

ศึก าธรรมะ จะเปนเหตุใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกพรรค พท.สิ้นสุดลงหรือไม และการ

ที่พรรค พท.สงนายสุรชาติลงสมัคร ส.ส. เมอ

วันที่  ม.ค.2565 จะเปนการ า นพระราช

บั ัติ ประกอบรั ธรรมนู   (พ.ร.ป.)  วาดวย

พรรคการเมือง และ พ.ร.ป.วาดวยการเลือก

ตั้ง ส.ส.ดวยหรือไม.

วั่น ควิด

อาการหนัก 1 615 ราย ใสเครองชวยหายใจ 

6  ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6  ราย เปนชาย 1 

ราย ห ิง 6 ราย อายุ 6  ปขึ้นไป 5  ราย 

มีโรคเรื้อรัง 16 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 1 

ราย ข ะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต

ป 256  จานวน 5 26  ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 256  จานวน 22 2  

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 256  

จานวน 2 15 ราย 

สวนยอด ีดวัคซีนวันที่  25 มี .ค.                                                            

29 5 โดส ยอด ีดสะสมตั้งแตวันที่                                                     

2  ก.พ.6  จานวน 12 99 2  โดส 

ข ะที่สถานการ  โลกมีผูติดเชื้อสะสม 

9 965 2  ราย ผู เสี ยชี วิ ตสะสม 

6 1 2 9  ราย  

สาหรับ 1  จังหวัดที่มีผู ติด เชื้ อ

มากที่ สุด ไดแก  กทม. 12  ราย  

นครศรีธรรมราช 1 56 ราย  ชลบุรี 1 5 

ราย   สมุทรปราการ 5 ราย  สมุทรสาคร 

59 ราย  สงขลา 2  ราย  นครป ม 691 

ราย  รอยเอด 65  ราย  นนทบุรี 652 ราย 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ทา นียบรั บาล  โ กรั บาลย้า  นายก  

บริหารงานภายใตวิก ตสถานการ  โลกอยาง

รอบคอบ เปนระบบ เนนมาตรการชวยเหลือ 

ปชช.แบบพุงเปา เผยคาใชจายตามมาตรการ

ของรั หมุนเวียนในระบบแลว 6.  หมนลาน

บาท รุกแกไขป หาลูกหน้ี กยศ. ดึงผูกูกลุม

ผิดนัดชาระและถูกบอกเลิกสั า 1  

คน เขาไกลเกล่ียหน้ีกอนฟอง ขยายระยะเวลา

ผอนถึงอายุ 65 ป ปลดภาระผูค้าประกัน 

วันท่ี 26 มีนาคม 2565 นายธนกร วัง

บุ คงชนะ โ กประจาสานักนายกรั มนตรี 

กลาววา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รั มนตรีและรั มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ไดติดตามสถานการ เศร กิจอยางใกลชิด 

หลังจากรั บาลเดินหนา 1  มาตรการระยะ

ส้ัน ดูแลคนทุกกลุม เพ่ิมเติมจากนโยบาย

ตาง  ท่ีรั บาลไดออกไปแลวและยังใชอยู  

ประกอบดวย มาตรการดูแลครัวเรือนท่ัวไป 

โดยลดคา  สาหรับครัวเรือนท่ีใชไฟฟาต่า

กวา  หนวย  มาตรการดูแลกลุมนายจาง

และผูประกันตนในระบบประกันสังคม โดย

ลดอัตราเงินสมทบในกองทุนประกันสังคม  

มาตรการดูแลกลุมผูมีรายไดนอยชวยเหลือคา

กาซหุงตม และมาตรการดูแลกลุมขนสงและ

โดยสารสาธาร ะ กลุมมอเตอรไซครับจาง ผู

ขับข่ีแทกซ่ีมิเตอร โดยชวยตรึงราคาน้ามัน

ดีเซลและราคากาช เพอชวยเหลือประชาชน

อยางครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ และบริหารงาน

อยางรอบคอบ ใหสอดคลองกับสถานการ ใน

ปจจุบันควบคูกับการรัก าเสถียรภาพทางการ

เงินของประเทศดวย

ท้ังน้ี สาหรับป หาราคาน้ามันท่ีสูงข้ึน 

จากวิก ตความขัดแยงยูเครน-รัสเซียท่ีเกิด

ข้ึน รั บาลไดประเมินสถานการ รวมกันเบ้ือง

ตน คาดวาจะสงผลกระทบตอเศร กิจไทย 

2 ชองทางหลัก ไดแก 1.ผลกระทบตอเงินเฟอ 

กร ีท่ีราคาน้ามันดิบดูไบเพ่ิมสูงข้ึนเ ล่ียท้ัง

ปอยูท่ี 1  เหรีย สหรั ตอบารเรล คาด

วาจะทาใหอัตราเงินเฟอของไทยในป 2565                                                            

จะเพ่ิมสูงข้ึนเปนรอยละ 5.  และ 2.ผลกระทบ 

ตอภาคการทองเท่ียว เนองจากแนวโนมการ

ลดลงของนักทองเท่ียวรัสเซียและยุโรป ซ่ึง

เปนกลุมหลักท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทย 

อยางไรกตาม ภาพรวมของการชวยเหลือ

ประชาชนในชวงวิก ต 2 ปท่ีผานมา ท่ีได

ประสบกับสถานการ การแพรระบาดของ

โควิด-19 แบงเปนการชวยเหลือทางดาน

สาธาร สุข 21 5 1.51 ลานบาท การชวย

เหลือเยียวยาประชาชน 69 .9  ลาน

บาท และการรัก าระดับการจางงานของผู

ประกอบการและการกระตุนการบริโภคใน

ระบบเศร กิจ 2 5 .2  ลานบาท ถือ

ซ่ึงเปนการชวยเหลือแบบพุงเปา ภายใตงบ

ประมา  1.  ลานลานบาท

โ กประจาสานักนายก  กลาวเพ่ิม

เติมในสวนของความคืบหนามาตรการลด

ภาระคาครองชีพของรั ของป 2565 จานวน  

โครงการท่ีเปดใหใชจายไปเมอวันท่ี 1 ก.พ.65 

ประกอบดวย โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี  

โครงการเพ่ิมกาลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรั  ระยะท่ี  และโครงการเพ่ิมกาลังซ้ือ

ใหแกผูท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศ  

ระยะท่ี 2 ท่ีรั บาลเพ่ิมวงเงินสนับสนุนในการ

ชวยลดภาระการจับจายใชสอยในชีวิตประจา

วันของประชาชน กระตุนการบริโภคภายใน

ประเทศ วาความคืบหนาลาสุด (ขอมูล  วันท่ี 

2  มีนาคม 2565) มีผูใชสิทธิสะสม รวม .  

ลานคน ยอดใชจายสะสม รวม 6 1 9.11 

ลานบาท แบงเปน 1) โครงการคนละคร่ึง 

ระยะท่ี  มีผู ใชสิทธิสะสม 26.26 ลานคน 

ยอดใชจายสะสม 5 .  ลานบาท แบงเปน

สวนท่ีประชาชนจายสะสม 29 22 .  ลานบาท 

และรั รวมจายสะสม 2 219.  ลานบาท 2) 

โครงการเพ่ิมกาลังซ้ือใหแกผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรั  ระยะท่ี  มีผูใชสิทธิสะสม 1 . 5 ลาน

คน ยอดใชจายสะสม 5 2 .  ลานบาท และ 

) โครงการเพ่ิมกาลังซ้ือใหแกผูท่ีตองการความ

ชวยเหลือเปนพิเศ  ระยะท่ี 2 มีผูใชสิทธิสะสม 

1.2  ลานคน ยอดใชจายสะสม 6 .5  ลาน

บาท โดยประชาชนสามารถใชไดจนถึงวันท่ี  

เม ายน 2565

ขอ ทุกคนอดทน

ท่ีผานมารั บาลไทยไดดูแล แก ไข 

เยียวยาความเดือดรอนของประชาชนทุกกลุม

อยางดีท่ีสุด พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รั มนตรี ไดใหความสาคั  เอาใจใส ทุมเท

อยางเตมท่ีในการดูแลพ่ีนองประชาชน ให

บรรเทาผานพนความเดือดรอนน้ีไปใหได ขอ

ใหทุกคนอดทนและรวมมือกันพ่ึงพากันและ

เดินหนาพรอมผานพนวิก ตไปไดดวยกัน  

โ กประจาสานักนายก  กลาว

 นายธนกรกลาวถึงกร ีนายจาตุ

รนต ายแสง แกนนาพรรคเพอไทย ระบุ

วา มาตรการชวยคาครองชีพ 1  มาตรการ 

จิบจอย หนอมแนม ไรทิศทาง การแกเ พาะ

คาครองชีพไมอาจรับมือกับป หาเศร กิจ

ในหลายดานได บงชี้รั บาลยังไมเขาใจความ

หนักหนาสาหัสของวิก ตเศร กิจที่กาลัง

เกิดขึ้นวา คนที่หนอมแนมไรทิศทาง นาจะ

เปนนายจาตุรนตและพรรคเพอไทยมากกวา 

เพราะเม่ือรั บาลกาลังกาหนดนโยบายเพื่อ

แกป หาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

พรรคเพื่อไทยกออกมาโจมตีว่าไม่ทันการ  

เรงใหรีบออกมาตรการ แตเมอนโยบายออก

มาแลว กออกมาโจมตีอีกวาคิดนโยบายไม

รอบคอบ หรือนโยบายของรั บาลที่ ใชงบ

ประมา อยางจากัด กรีบออกมาโจมตีวาไม

ครอบคลุม แตพอใชงบประมา จานวนมาก

เพอชวยคนรากห า กกลับออกมาโจมตีวาใช

งบประมา สิ้นเปลือง ตกลงแลวจุดยืนของ

นายจาตุรนตและพรรคเพื่อไทยคืออะไรกัน

แน หรือแคขอใหไดดิสเครดิตไปวัน  เทานั้น

กพอ โดยไมสนใจวาประชาชนกาลังรอให

รั บาลเรงเขาไปชวยแกป หาใหอยู

มาตรการท่ีออกมาเปนเพียงมาตรการ

ระยะส้ัน ซ่ึงรั บาลจาเปนตองเรงดาเนิน

การเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนโดยเรงดวนกอน ความจริงแลวนาย

จาตุรนตเองกเคยเปนถึงอดีต รมช.คลังในสมัย

ท่ีรั บาลลอยตัวคาเงินบาท ดังน้ันนาจะเขาใจ

เหตุผลเปนอยางดี หรือวาในสมัยน้ันไมไดคิด

อะไร ขอแคแกตัวใหผานไปไดในแตละวันก

เพียงพอ จึงจดจาเหตุและผลหรือความจาเปน

อะไรไมไดเลย อยางไรกตาม ยืนยันวารั บาล

ใหความสาคั กับการชวยเหลือผูมีรายไดนอย 

ซ่ึงถือเปนคนสวนให ของประเทศท่ีไดรับผล 

กระทบเม่ือเทียบกับกลุ่มอ่ืน และในอนาคต

จะมีการตอยอดไปสูมาตรการระยะกลางและ

ระยะยาวตอไป รวมถึงดูแลประชาชนกลุม 

อน  ตอไปดวย  นายธนกรกลาว

รุกแก ขป าลก นี กยศ  

ดาน น.ส.ไตรศุลี ไตรสร กุล รอง

โ กประจาสานักนายกรั มนตรี กลาววา 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธมีนโยบายใหป 2565 

เปนปแหงการแกไขป หาหนี้ครัวเรือน ซึ่ง

กลุ่มผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก า 

(กยศ.) เปนหนึ่งในกลุมเปาหมายที่นายก

รั มนตรีย้าวาตองใหความชวยเหลือ ลาสุด 

กยศ.ไดดาเนินมาตรการชวยเหลือเชิงรุก โดย

การรวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการ

เชิ ผูกูยืมที่คางชาระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสั า

และกาลังจะถูกฟอง ประจาป 256  และ

ประจาป 256  จานวน 1  ราย เขา

มาไกลเกลี่ยหนี้กอนฟอง ภายในงานมหกรรม

ไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ซ่ึงปนี้จะจัดขึ้น

ทั้งหมด 12 ครั้ง ในกรุงเทพ  และภูมิภาคซึ่ง

ข ะนี้ ไดจัดไปแลว  ครั้ง เหลือสั จรอีก 9 

ครั้งในภูมิภาค  

สาหรับการไกลเกลี่ยหนี้กอนฟองคดี

นี้เปนกร ีการใชกลไกของพระราชบั ัติ 

(พ.ร.บ.) การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.2562 

เขามาชวยเหลือเพอไมใหลูกหนี้ถูกดาเนินคดี

และเขาสูกระบวนการศาล โดยผูเขารวมจะ

ไดสวนลดเบี้ยปรับ ไดรับโอกาสในการขยาย

ระยะเวลาผอนชาระไดถึงอายุ 65 ป ข ะที่ผู

ค้าประกันกมีโอกาสไดรับการปลดภาระตาม

ก หมายใหมที่ข ะนี้อยูระหวางการแกไขคือ 

ราง พ.ร.บ.กองทุนเงินใหกูยืมเพอการศึก า 

( บับที่...) พ.ศ..... โดยเมอก หมายมีผลบังคับ

แลว กยศ.จะสามารถปลดภาระผูค้าประกัน

ได หากผูกูมีการชาระเงินตนมาแลวรอยละ 

25 ของเงินตนที่คางชาระ  

ในการสั จรจัดมหกรรมไกลเกล่ียหน้ี

ท่ัวประเทศท่ีเหลืออีก 9 คร้ังพรอมกับกรม

คุมครองสิทธิเสรีภาพและกรมบังคับคดี กยศ.

จะสงหนังสือถึงผูกูยืมในแตละจังหวัดหรือ

จังหวัดท่ีใกลเคียงสถานท่ีจัดงานใหเขารับการ

ไกลเกล่ียหน้ีกอนถูกฟองรอง รั บาลจึงขอเชิ

ชวนลูกหน้ี กยศ.ท่ีอยูในเก เขารวม โดย

หากไมไดรับหนังสือจาก กยศ.ใหเขารวม ก                                      

สามารถวอลกอินเขาไปในงาน โดยสามารถ

ศึก าขอมูลและลงทะเบียนเขารวมงานไดท่ี

เวบไซตของ กยศ. . . .  

น.ส.ไตรศุลีกลาว  

น.ส.ไตรศุลีกลาวอีกวา สาหรับมหกรรม                                               

ไกล เกลี่ ยหนี้ ที่ ไดดาเนินการไปแลว                                                               

คร้ัง ประกอบดวยท่ีกรุงเทพ  และปริม ล  

ที่  จ .นครราชสีมา และที่  อ .หาดให   

จ.สงขลา สวนอีก 9 ครั้งที่เหลือในป 2565 

นั้น มีกาหนดการดังนี้  วันที่  1 เม.ย.ที่  

จ.นครศรีธรรมราช  วันที่  2  เม.ย. ที่  

จ.เชียงใหม  วันที่ 6 พ.ค. ที่ จ.สุรา รธานี  

วันที่ 19 พ.ค. ที่ จ.ระยอง  วันที่ 2  พ.ค. ที่ 

จ.พิ ุโลก  วันที่ 1  มิ.ย. ที่ จ.อุดรธานี  วัน

ที่ 1  มิ.ย. ที่ จ.ราชบุรี และ วันที่ 2  มิ.ย. ที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา  

ท้ังน้ี ขอมูลของ กยศ.  วันท่ี 2  ก.พ. 

2565 พบวา ต้ังแต กยศ.เปดใหกูยืมต้ังแต

ป 25 9 ไดปลอยกูแกนักเรียน นักศึก าแลว 

6 215 161 คน ชาระหน้ีแลวเสรจ 1 565 12 

คน หรือคิดเปนรอยละ 25  ของผูกู ยืม

ท้ังหมด อยูระหวางการชาระหน้ี 521 5  

คน หรือรอยละ 5  อยูระหวางการปลอดหน้ี 

1 6 259 คน หรือรอยละ 1  และเสียชีวิต

ทุพพลภาพ 6 2 คน หรือรอยละ1. 

ย้ำ�รัฐบ�ลแก้ปัญห�แบบพุ่งเป้�

และพัทลุง 5 1 ราย 

นายธนกร วังบุ คงชนะ โ กประ                                                           

จาสานักนายกรั มนตรี เปดเผยวา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรั มนตรีและ

รั มนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กาชับ

กระทรวงสาธาร สุขและหนวยงานที่เกี่ยว 

ของ เรงประชาสัมพันธสอสารทาความเขา 

ใจกลุมเสี่ยง 6  ใหไดรับวัคซีนในวงกวาง 

พรอมใหปูพรม ีดวัคซีน โดยตั้งเปา ีดเขม

กระตุนแกผูสูงอายุใหไดรับวัคซีนอยางนอย 

 กอนชวงเทศกาลสงกรานต 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธาร สุขจัดโครง 

การร รงค ีดวัคซีนในกลุม 6  เรียกวา 

 6  ใชเวลาทั้งหมด 1  วัน เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 21- 1 มีนาคมนี้ เพอ ีดวัคซีน

ครอบคลุมกลุม 6  ใหครอบคลุมมากที่สุด 

โดยมีการเตรียมวัคซีนประมา   ลานโดส 

สาหรับกิจกรรมบริการ ีดวัคซีนแบบเชิง

รับและเชิงรุกกอนเทศกาลสงกรานต ดวย

สถานการ  โควิด-19 ข ะนี้ วัคซีนที่มีอยูใน

ข ะนี้มีเพียงพอ

ที่จังหวัดลาปาง พบการติดเชื้อเปน 

กลุมกอนให  เกิดขึ้นภายในเรือนจากลาง

ลาปาง กรมราชทั ซึ่งเปนเรือนจาขนาด

ให  ตั้งอยูกลางเมืองลาปาง เขต ต.หัวเวียง 

อ.เมือง  เขตเทศบาลนครลาปาง มีผูตอง

ขังอยูภายในเกือบ 2  คน โดยพบผูตอง

ขังปวยติดเชื้อรายแรก เมอวันที่  มีนาคม 

2565 ที่ผานมา ทาใหทางเจาหนาที่ชุด

ควบคุมโรคของสานักงานสาธาร สุขจังหวัด

ไดรวมกับเจาหนาที่เรือนจากลางลาปาง ได

เขาไปควบคุมดวยวิธี    เพอ

คัดกรองโรคและเ าระวังการแพรระบาด

ของโรคอยางใกลชิด กพบผูตองขังทยอยปวย

เพิ่มขึ้น สะสมจานวน 2 6 ราย ซึ่งรายลาสุด

พบปวยเมอวันที่ 2  มีนาคม 2565 

นายแพทยประเสริ  กิจสุวรร รัตน 

นายแพทยสาธาร สุขจังหวัดลาปาง เปด

เผยถึงสถานการ การแพรระบาดและการ

ติดเชื้อเปนกลุมกอนภายในเรือนจากลาง

ลาปางแหงนี้วา เปนอีกหนึ่งคลัสเตอรที่มี

การเรงควบคุมโรคและเ าระวังอยางใกล

ชิด ซึ่งทางสานักงานสาธาร สุขจังหวัดและ

ทางผูบั ชาการเรือนจากลางลาปาง กรม

ราชทั  ไดรวมกันเขาควบคุมสถานการ 

ไวไดแลวข ะนี้ขอใหประชาชนมั่นใจ โดย

จะไมมีการแพรระบาดออกมาสูภายนอก 

และจะควบคุมโรคเพื่อให้สถานการ กลับ

มาเปนปกติโดยเรว

จากสถานการ การแพรระบาดและ

การติดเช้ือเปนกลุมกอนที่เกิดขึ้น ทาใหผู

ตองขังอยูในภาวะเสี่ยงสูงเปนจานวนมาก 

ซึ่งเจาหนาที่กมีการคัดกรองโรค และแยก

โรค หากพบวาใครเสี่ยงสูงหรือปวย กตอง

แยกตัวออกมาเ าระวังในจุดที่ดูแล  โรง

พยาบาลสนามในแดนกักขังกลาง สวนใครที่

เสี่ยงต่า หรือไมมีความเสี่ยง กอยูภายในแดน

กักขังเรือนนอน ซึ่งเปนแนวทางการคัดกรอง

โรค และการควบคุม รัก าแบบ  

 

อยางไรกตาม ท่ีผานมาพ้ืนท่ี จ.ลาปาง 

เมอเดือนกุมภาพันธ 2565 ไดพบการระบาด

อยางหนักภายในทั สถานบาบัดพิเศ

ลาปาง กรมราชทั  ต้ังอยูในเขต อ.หาง ตัร 

จ.ลาปาง ซ่ึงเปนเรือนจาขนาดให ของภาค

เหนือตอนบน ท่ีใชกักขังผูตองโท ในคดียา

เสพติด มีผูตองขังติดเช้ือไปมากถึง 1 11 ราย 

ซ่ึงสถานการ กกลับไปเปนปกติแลว หลัง

หายปวยไปครบทุกราย เมอวันท่ี 2 มีนาคม 

2565 กระท่ังมาพบการระบาดอีกคร้ังภายใน

เรือนจากลางลาปาง ซ่ึงถือวาเปนการระบาด

คร้ังแรกนับต้ังแตมีการระบาดของโรคโควิด-

19  ซ่ึงลาสุดไมพบผูตองขังปวย แตกยังคง

เ าระวังตอเนอง โดยผูตองขังท่ีปวยต้ังแตเร่ิม

การระบาด กทยอยหายปวยสะสมไป 19  

ราย และหากไมมีคนปวยเพ่ิม สถานการ 

กจะกลับเขาสูภาวะปกติตอไป โดยคาดวาผู

ตองขังท่ียังปวยอยูจะไดรับการดูแลรัก า จน

ทยอยหายปวยหมดภายในสัปดาหหนา สวน

เจาหนาท่ีภายในเรือนจากลางลาปางท่ีปวยติด

เช้ือ 1  ราย รัก าหายแลว 9 ราย อยูระหวาง

รัก า  ราย

สวนสถานการ การแพรระบาดโค

วิด-19 ทั้งจังหวัดลาปาง พบวามีจานวนเพิ่ม 

โดยสัปดาหนี้มียอดทะลุหลักพันติดตอกัน 

โดยวันที่ 26 มี.ค. พบผูปวยรายใหม 1 115 

ราย มีผูปวยสะสม 25 9  ราย หายปวย 

59 ราย อยูระหวางรัก า 6 21 ราย.

ทย สต  ประธานมูลนิธิองคกรตานโกงแ  

โครงการขนาดเลกร่ัวไหลมาก หวงกรมบั ชี

กลางทบทวนก หมายจัดซ้ือจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครั  พ.ศ.256  ท่ีใชมา 5 ป หาก

ปรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหดอย

ลง อาจสรางความเสียหายใหแกประเทศชาติได 

เมอวันท่ี 26 มีนาคม 2565 นายประ

มนต สุธีวงศ ประธานมูลนิธิองคกรตอตาน

คอรรัปชัน (ประเทศไทย) หรือ  เปดเผย

วา กอนหนาน้ีองคกรนาเสนอใหมีการยกระดับ 

พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครั  

พ.ศ.256  ใหมีมาตร านระดับสากล สรางการ

มีสวนรวมของประชาชนใหมีความโปรงใสอยาง

ชัดเจน ทุกหนวยงานในระบบท้ังภาครั บาล 

รั วิสาหกิจ และองคกรบริหารสวนทองถ่ิน ตอง

ป บัิติตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางในมาตร าน

เดียวกัน เพอความเสมอภาคในการทางานและ

ปองกันการทุจริตคอรรัปชันอยางเปนรูปธรรม 

รวมท้ังนาเสนอใหยกระดับการป บัิติดานจัดซ้ือ

จัดจางจากระเบียบสานักนายกรั มนตรี ใหเปน 

พ.ร.บ.อยางเตมรูปแบบ

อยางไรกดี เนองจาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครั ป 256  ใช

บงัคบัมา 5 ป ซึง่กรมบั ชีกลาง  กระทรวงการ

คลัง กาลังจะมีการปรับปรุงทบทวน จึงเหนวา

มปีระเดนสาคั ทีถู่กบรรจไุวในก หมาย บบันี ้

ในการสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

และผูประกอบการในการปองกันการทุจริต 

หากมกีารปรบัปรงุทบทวนสวนนี้ใหดอยลงอาจ

สรางความเสียหายใหแกประเทศชาติได

นายประมนตเผยวา ขอดีของ พ.ร.บ.การ

จัดซ้ือจัดจาง  คือสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนชัดเจน สรางความโปรงใสในการจัด

ซ้ือจัดจางของภาครั  โดยมีการกาหนดขอตกลง

คุ ธรรม (    ) สรางกลไกตรวจ

สอบถวงดุลสาหรับโครงการขนาดให ระดับ 

1  ลานบาทในสวนกลางท้ัง  สวน คือ หนวย

งานรั ท่ีเปนเจาของโครงการตองเปดเผยขอมูล

ทุกข้ันตอนใหผูประมูลยอมรับขอตกลง 

สวนบริ ทัเอกชนท่ีเขาประมูลหรือเสนอ

ราคา กตองไมใหสินบนกับหนวยรั เจาของ

โครงการ และยินยอมใหมีผูสังเกตการ อิสระ

เขาไปตรวจสอบการประมูลไดทุกข้ันตอน สุดทาย 

ประชาชนซ่ึงเปนผูสังเกตการ อิสระตองเขา

ถึงขอมูลและเอกสารทุกอยางท่ีเก่ียวของกับ

โครงการท่ีมีการประมูล หากพบเหนความผิด

ปกติตองรีบแจงใหหนวยงานรั เจาของโครงการ

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของรับทราบทันที

ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ต้ังแตป พ.ศ.

256 -256  พบวาสามารถประหยัดงบประมา

ไดถึง 1  ลานบาท หรือรอยละ 12 เหลือ

เพียง 256  ลานบาท จากงบประมา ท้ังหมด

ของ 1  โครงการ  (อางอิงขอมูลจากการ

ประชุมค ะกรรมการความรวมมือปองกันการ

ทุจริต (ค ะกรรมการ ค.ป.ท.) คร้ังท่ี 1 2565 วัน

ท่ี 22 ก.พ.2565)  นายประมนตกลาว

นอกจากนี้ยังมี โครงการสรางความ

โปรงใสในการกอสรางภาครั  ( ) สาหรับ

โครงการที่ ไมซับซอน หรือการกอสราง

สาธาร ูปโภคพื้น าน ดวยการสรางกลไก

ตรวจสอบถวงดลุ มคี ะกรรมการความรวมมอื

อันประกอบดวย ภาครั  ผูประกอบการ และ

ประชาชน ตั้งค ะทางานตรวจสอบขอมูลที่

เปดเผยตามมาตร านสากล

ยังพบวา ลาสุดมีโครงการเปดเผยขอมูล

ตามมาตร าน ( ) จานวน 1 5 โครงการ 

งบประมา รวม 6 562 ลานบาท โครงการน้ี

สามารถชวยลดตนทุนงบประมา กอสรางลงได

ถึง 9 5 5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1  ของ

งบประมา ท้ังหมด  (อางอิง  ค ะกรรมการ

ความรวมมือปองกันการทุจริต คร้ังท่ี 256 ) มี

ตัวอยางโครงการ  ตนแบบในระดับจังหวัด 

ท่ีจังหวัด ะเชิงเทรา

ทั้งนี้ นายประมนต ไดกลาวสะทอนถึง

ป หาทีส่าคั คอื การอทุธร   ตวัการทางาน

ลาชา เสียโอกาสพัฒนา เสียเวลางบประมา

ไปอีกหนึ่งป การจะปรับทบทวนก หมายขอ

เนนยา้ตรงจดุนี ้พรอมทัง้การยกระดบัขอตกลง

คุ ธรรม หรือ  และ  ใหสาคั มาก

ขึ้น ทางภาครั ตองสงเสริมงบประมา และ

ทาอยางจริงจัง จะทาใหประหยัดงบประมา

ไดอีกมาก

โครงการขนาดเลกร่ัวไหลมาก หากตาง

จังหวัดจริงจังตรงน้ีจะชวยอุดชองโหวไดมาก 

อยากใหรั สงเสริมอบรม สนับสนุนท้ังหนาบาน

และหลังบาน เพอเนนใหท้ังกระบวนการเขมแขง 

ใหขาราชการดี  มีหลังพิง ซ่ึงเปนผลพลอยไดท่ี

มองไมเหนอีกดวย  นายประมนตกลาว.

ประ านตาน กงแ ครงการ ลกกินกันดุ
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ประมาณ 20 กวาเปอรเซ็นต  คนอ� นอาจจะยังเลขตัวเดียวอยูหรือ

ประมาณ 10  เปอรเซ็นต แตมีอีกประมาณ  40 เปอรเซ็นตที่เขา

ยังไมไดตัดสินใจ ซึ่งกลุมดังกลาวถือวาเปนตัวแปรสําคัญ แตใน

กลุมดังกลาวอาจจะตัดสินใจแลวก็ได แตยังไมบอกวาจะเลือกใคร

เพราะคน กทม.ก็จะเปนแบบนี้ คือไปถามก็จะบอกวายังไมตัดสินใจ 

แตจริงๆ มีคนอยูในใจแลว 

-หลังปดรับสมัครผูวาฯ กทม.ในวันที่ 4 เมษายน  ภาพรวม

การแขงขันจะเปนอยางไร?

จากประสบการณที่เคยลงเลือกตั้ง ส.ส.เขต และจาก

สกลธี ภัททิยกุล วาที่ผูสมัครผูวา ฯ  กทม.ในนาม

อิสระ กลาวลงรายละเอียดถึงนโยบายการหาเสียง ภาย

ใตสโลแกน “กทม.More กรุงเทพดีกวานี้ ได” โดยบอกวา 

นโยบายหลักในการหาเสียงจะมีดวยกัน 5-6 ดาน ที่มาจาก

ประสบการณการเปนอดีตรองผูวาฯ กทม.มาสี่ป ซึ่งงานใน

หนาที่เราก็ทํา แตบางทีเราเห็นวางานบางอยางเราก็ทําไดไม

สุด เพราะวาเราเปนแครองผูวาฯ บางทีเราทําไดแคงานที่ผู

วาฯ กทม. (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) มอบหมาย หรือตาม

กรอบอํานาจเรา แตวาระหวางทางผมเปนคนลงพื้นที่เยอะ เจอ

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรองถึงปญหาตางๆ เยอะ เราก็

เก็บขอมูลหรือบางอยางเราแก เราก็รูแลววาถามีโอกาสไดทํา

ภาพรวมมันจะเปนอยางไร 

....อยางนโยบายเร� อง ระบบการขนสงสาธารณะ อยาก

ใชแนวของนายกรัฐมนตรีคือ เช� อมตอ ลอ-ราง-เรือ คือผูวาฯ 

กทม.ทุกคนเวลาหาเสียงจะบอกวาจะเขาไปแกปญหารถติด แต

เอาเขาจริงอํานาจของกรุงเทพมหานคร ไมไดมีเบ็ดเสร็จเหมือน

เปนนายกเทศมนตรีของตางประเทศที่เขาคุมทุกอยาง ของเรา 

กทม.ตํารวจจราจรก็ไมไดคุม โดย กทม.เร� องหนาที่ในดานการ

ขนสงสาธารณะเร� องจราจรมีแคขีดสี ตีเสน ทําปายจราจร ตั้ง

เซตไฟแดงไฟเขียว แตคนใชคือตํารวจ ผมก็บอกวาระบบถาจะ

ใหมันไหลล� น ควรจะเอา AI หรือระบบสมองกลนํามาใชในการ

ปลอยรถแทน 

ชวงที่ผมเปนรองผูวาฯ กทม.มีการจางที่ปรึกษามาดูแล

และกํากับ องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน 

หรือไจกา มีการทดลองทําแถวแยกถนนพหลโยธินที่ไดผลดี แต

วาตองทําในภาพรวม ซึ่งหากเราใชคนเชนจาตํารวจไปยืนกด

ตามตู เขาก็จะเห็นแคแยกขางหนา แตเขาจะไมเห็นอีกสามแยก

ขางหนาวาสภาพการจราจรตอนนั้นเปนอยางไร ซึ่งถาเราเอา

ระบบสมองกลมาใช โดยกอนใชใหมีการเก็บขอมูลกอนวาตรง

แยกที่จะนําระบบมาใช  สภาพจราจรของแตละวันเปนอยางไร 

โดยเก็บขอมูลลวงหนาสัก 3-6 เดือนแลวนํามาใชประเมิน ซึ่ง

ปกติก็จะใชระบบสมองกลหรือระบบ AI (Artificial  Intelligence) 

แตถาเกิดกรณีพิเศษเชนเกิดอุบัติเหตุในจุดดังกลาว ก็ใหใชคน

มาคอยควบคุมการจราจรเหมือนเดิม 

สวนเร� อง แกปญหารถติด ควรตองสงเสริมใหคนใชรถ

สาธารณะมากข้ึนและใชรถสวนตัวนอยลง ตอนน้ีเรามีรถไฟฟา

อยูหลายสาย และอีก 2-3 ปก็จะเสร็จอีกหลายสาย แตปญหา

คือ การเขาถึง รถไฟฟายังยาก ซ่ึงการเขาถึงยากไมใชเร� อง

เงิน แตเปนเร� องการไปท่ีสถานีรถไฟฟา จะตองใชเวลา ตองเดิน

ทางหลายตอ อาจจะเดินไกล แตหากเรามีระบบท่ีชวยใหคนมา

ใชรถไฟฟาไดงายข้ึน เชนระบบฟดเดอร รถอีวีตางๆ ซ่ึงก็เคยมี

การทําไปในบางสวน  เชนบริเวณถนนประดิษฐมนูธรรม เลียบ

ดวนรามอินทรา ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใกลเคียง เชน วังทองหลาง, 

ลาดพราว, บางเขน, บางกะป, บึงกุม, คันนายาว คนอยูเปนแสน

แตรถ ขสมก.ว่ิงอยูแคสายเดียว ซ่ึงถาผมเขาไปดูแลก็จะมีการ

คุยกับ ขสมก. โดยหาก ขสมก.ว่ิงเสนไหนไมไหว เราก็จะทําเปน

รถฟดเดอร รถเมล ท่ีจะคอยเก่ียวคนตามปายตางๆ  แตจะไมให

ทับซอนกับของ ขสมก. เพ� อนําผู โดยสารไปสงตามสถานีใหญๆ  

เชน ว่ิงรับคนต้ังแตแถวยานวัชรพลแลวก็ว่ิงไปตามจุดตางๆ เพ� อ

นําคนไปสงแถวสถานีรถไฟฟาแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็

จะทําใหคนมีทางเลือกในการเดินทาง เราก็จะทําแบบน้ีหลายจุด

เพ� อใหคนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะไดงายข้ึน 

สกลธี กลาวตอไปวา สวนเร� อง เรือโดยสาร ตอนผมเปน

รองผูวาฯ กทม. ผมทําเร� องการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม

หากิโลเมตร กับการเดินเรือไฟฟาคลองแสนแสบจากทาเรือวัด

ศรีบุญเรือง เขตบางกะป ถึงทาเรือตลาดมีนบุรี เขตมีนบุรี โดย

อยางคลองแสนแสบเราทําเพราะวาเอกชนเขาวิ่งแคศรีบุญเรือง

เขาเมืองสิบแปดกิโลเมตร แตวิ่งออกนอกเมืองเขาไมทําเพราะ

วามันไมคุมทุน กทม.ก็เขาไปทํา ที่เปดใหบริการเรียบรอยแลว

สิบกิโลเมตร แตอนาคตถามีโอกาสผมอยากทําในเฟสตอไป คือ

วาใหวิ่งตอไปอีกจากมีนบุรีไปหนองจอก ซึ่งเทาที่ผมไดไปลงพื้น

ที่หนองจอกที่ประชาชนมาใชบริการ ประชาชนก็บอกวาคนมา

ใชบริการเยอะมาก เขาก็บอกวาอยากใหขยายเสนทางวิ่งไปอีก

สักหากิโลเมตรก็จะครอบคลุมมากขึ้น 

สวนเร� อง ราง รถไฟฟาอยูในแผนสายสีเทา วัชรพล-

ทองหลอ กับรถไฟฟาสายสีเงิน บางนา-สุวรรณภูมิ โดยสองเสน

ดังกลาวจะเช� อมตอกับเสนทางอ� นๆ ที่เสร็จแลว ทําใหการเดิน

ทางเปนโครงขายมากยิ่งขึ้น พอทุกอันมาประกอบกันเปน ลอ-

ราง-เรือ ทําใหคนเขาถึงระบบขนสงสาธารณะงาย ก็จะใชรถสวน

ตัวนอยลง เร� องมลภาวะ รถติดก็จะไดรับการแกไขไปโดยปริยาย 

สกลธี-วาที่ผูสมัครผูวาฯ กทม.อิสระ กลาวถึงนโยบาย

เร� อง การสาธารณสุข ดวยวา สถานการณ โควิด ทาทาย

กรุงเทพมหานครมาก ทําใหรูเลยวาระบบสาธารณสุขของ กทม. ที่

คนก็ทํางานกันเต็มที่แตมันยังไมพรอมหลายอยาง เรามีศูนยบริการ

สาธารณสุข 69 แหงที่ตั้งอยูในจุดที่มีชุมชนใหญๆ แตวาศูนย

บริการยังไมไดใชศักยภาพเต็มที่ ซึ่งหากมีการปรับก็จะชวยทําให

คนที่แทนที่จะตองต� นตีหาหกโมงเชาเพ� อไปตอคิวเขาโรงพยาบาล 

โดยเสียเวลาทั้งวันซึ่งบางทีไมจําเปน ก็ควรปรับศูนยทั้ง 69  แหง

ของ กทม.ใหเปนสมารทคลินิก มีแพทยประจํา สวนการดูแลรักษา

โรคเฉพาะทางก็นัดหมอใหมาทํา  Telemedicine โดยหากเปนโรค

ที่รักษาได ก็จายยา สงยาถึงบานหรือจายยาตรงที่ศูนยเลย แตหาก

เปนการเจ็บปวยฉุกเฉินก็สงเขารักษาตัวที่โรงพยาบาล อีกทั้งศูนยที่

มีอยู 69 แหงก็ยังถือวานอยเกินไปจากที่ กทม.มี 50 เขต  ควรใหมี

ครอบคลุมมากกวาปจจุบัน 

สวนโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานคร 11 แหง  ตอง

พัฒนาและใหมีเพิ่มขึ้น เชนที่มีอยูในแผนงานไวแลววาจะใหมี

การสรางโรงพยาบาลของ กทม.แถวบางนา ที่กําลังรอการผลัก

ดันของผูบริหาร รวมถึงการเปลี่ยนโรงพยาบาลใหเปนเฉพาะทาง

มากขึ้น เพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลที่บางขุนเทียนแหงเดียวที่เปน

โรงพยาบาลผูสูงอายุ ที่เปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง สวนอีก 10 

แหงสามารถปรับได อยูที่การบริหารงานเชนเร� องการจัดแพทยมา

ประจํา หรือการจัดซื้ออุปกรณการแพทย เชนโรงพยาบาลตากสิน

อาจทําเปนโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคหัวใจ หรือโรงพยาบาลเวชกา

รุณยรัศมิ์อาจเปนโรงพยาบาลในเร� องการรักษาโรคระบบทางเดิน

หายใจ คือปรับใหมีจุดเดนของแตละโรงพยาบาล รวมถึงการดูแล

กลุมเปราะบาง 

ชวงโควิดผมวา กทม.เราทําไดดี ทั้งเจาหนาที่อนามัยและเจา

หนาที่พัฒนาชุมชน ที่มีการทํางานเชิงรุกเชนไปดูเร� องการฉีดวัคซีน

ผูปวยติดเตียง-ผูปวยสูงอายุที่ติดโควิด  การเขาไปตรวจ ATK ซึ่ง

ผมอยากจะเนนการใชระบบนั้น เพราะบางทีผูปวยติดเตียงการออก

ไปรักษาที่โรงพยาบาลมันลําบากมาก ก็ตองมีระบบคลายๆ Smart  

Watch ที่คอยเตือน เชนหากผูสูงอายุอยูคนเดียวแลวเจ็บปวย ก็จะ

มีระบบเตือนไปยังศูนยสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลเพ� อจะไดสงรถ

มารับ ที่อยูในวิสัยที่จะทําได 

ทําใหมีสวนสาธารณะทุกเขต

สกลธี-วาที่ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กลาวตอ

ไปวา อยากทําใหสวนสาธารณะที่มีอยูแลว โดยเฉพาะสวนขนาด

ใหญ พวกสวนจตุจักร สวนลุมพินี และอีกหลายแหงที่มีรวมกัน

ทั้งหมด 38 สวนสาธารณะ ใหมีศักยภาพมากขึ้น อยางสวนลุมพินี

ตอนนี้ก็มีโครงการปรับปรุงอยูแลว เพราะครบหนึ่งรอยปก็ตอง

ทําใหดีขึ้น เชนทําถนนลูวิ่งใหดีขึ้น ทําสิ่งอํานวยความสะดวก ทํา

ล็อกเกอรสําหรับประชาชนมาฝากของ อยางที่ บึงหนองบอน ที่มี

บึงอยูแลว ผมอยากทําใหบึงหนองบอน ตรงสวนหลวง ร.9  เปน

สวนกีฬาทางน้ําที่ใหญสุดของกรุงเทพมหานคร เพราะตอนนี้คน

ชอบเลนกีฬาทางน้ํา เซิรฟบอรด แตหากจะเลนตองไปที่ปทุมธานี 

ซึ่งตรงนี้มีศักยภาพทําได ก็อยากปรับใหเปนศูนยกีฬาทางน้ําของคน

กรุงเทพมหานคร 

รวมถึงสวนเล็กๆ ที่ผมไดไอเดียเวลาไปตางประเทศ ก็จะ

เห็นสวนเล็กๆ ไมใหญมาก อาจแคประมาณ  50-100 ตารางวา ก็

อยากจะทําตรงนี้ เพราะบางทีคนอยากออกกําลังกายจะไดไมตอง

เดินทางมาถึงที่สวนลุมพินี หรือสวนหลวง ร.9 อยากใหมีสวนเล็กๆ 

เขาทํางานเปนรองผูวาฯ กทม.จนถึงวันสุดทายที่ผมลาออก ผม

ทํางานตลอด และทํางานในหนางานที่ผมรับผิดชอบอยางเต็ม

ที่ ผมก็มีความตั้งใจวา หากผมไดเอาแนวทางที่ผมทํางานมาจับ

ภาพรวมทั้งหมด จะทําใหแกปญหาไดหลายอยาง ทําอะไรที่ดีขึ้น

มาหลายอยาง ก็อยากฝากบอกคนกรุงเทพฯ วาหากอยากไดคน

ที่ลุยงาน ทํางานแบบเกาะติด เปนคนหนุมที่ตั้งใจ ก็ขอใหเลือก

ผม เพราะวางานของ กทม.ตองไดคนที่มีพลังและพรอมจะลุยแก

ปญหา” สกลธีกลาวย้ํา. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

อยูใกลบาน ใชช� อวานโยบาย สวนทุกเขต อาจจะนําที่ดินรกรางวาง

เปลาที่คนบุกรุกหรือที่ซึ่งคนไวทิ้งขยะ หรือที่ของ กทม.ที่ไมไดใช

ประโยชนมาทําเปนสวนขนาดเล็ก โดยไมจําเปนตองใชพื้นที่ 100-

200 ไร อาจแค 5-10 ไร

ผมเคยทําโมเดลไวที่ลาดพราว ช� อวา สวนอยูเย็น  เนื้อที่ 14 

ไร โดยนําที่ดินซึ่งคนรุกล้ําใหยายไปบานมั่นคง  แลวก็ทําทางวิ่ง นํา

ตนไมจากที่ตางๆ มาปลูก แลวเขตก็เขาไปดูแล ก็กลายเปนสวน

แลว โดยไมตองใชงบประมาณรัฐเลย ซึ่งหากทําทุกเขตก็จะเปนการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

สวนเร� องนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของคน กทม. เร� อง

นี้ สกลธี บอกวาเปนอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญในการหาเสียงครั้งนี้ 

เพราะจะพบวากรุงเทพมหานครที่เปนเมืองใหญขนาดนี้ แตมีกลอง

วงจรปดแค 62,000 ตัวเทานั้นเอง ที่เซินเจิ้นซึ่งเปนเมืองหลวงไอที

ของจีน มีประมาณ 3 ลานตัว ตางกันเยอะมาก นโยบายของผม

จึงตองการเพิ่มกลองวงจรปดใหเยอะที่สุด เพราะวากลองวงจรปด

ชวยในการตามจับอาชญากรหรือปองกันความปลอดภัยอะไรได

หลายอยาง รวมถึงอ� นๆ เชน ตามเอาผิดคนที่ขับขี่มอเตอรไซคบน

ทางเทา 

รวมถึงโซนทองเที่ยวที่เปนจุดสําคัญๆ ก็อยากใหมีระบบ

ตางๆ เขามาชวย อยางเหตุการณระเบิดที่สี่แยกราชประสงค (17 

สิงหาคม 2558) เราจะใหระบบ AI มาตรวจจับ เชนหากคุณวาง

ของทิ้งไวเกินหนึ่งนาที ระบบจะเตือนตํารวจใหเขามาตรวจสอบ 

ซึ่งทําไดเพราะปจจุบันมีเทคโนโลยีลักษณะดังกลาว หรือเร� อง

ระบบจดจําใบหนา  อยางจุดสําคัญที่นักทองเที่ยวตะวันตกชอบ

ไป เชน ซอยนานา ขาวสาร ถนนสุขุมวิท มีระบบนี้ก็จะลิงกขอมูล

กับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถึงเวลาพอมีผูตองหาที่เคยมีหมายจับ

เขามาในโซนดังกลาวระบบก็จะแจงเตือน ก็จะทําใหกรุงเทพฯ เปน

มหานครแหงความปลอดภัยมากขึ้น 

“นโยบายทั้งหมดขางตนเปนสิ่งที่ผมคิดวาจะทําไดภายใน

การเปนผูวาฯ กทม.สี่ป คือผมก็คิดวาหากเราจะทํานโยบายแบบ

หรูหราเวอรๆ ก็ดูดี แตมันอาจทําไมไดจริง แตนโยบายเหลานี้ผม

ดูแลววาเอามาตอยอดและทําไดจริงภายในสี่ป”

-หากคนกรุงเทพฯ เลือกสกลธีเปนผูวาฯ เขาจะไดอะไร? 

เขาจะไดคนที่มีประสบการณในการทํางานกรุงเทพมหานคร

มาสี่ป โดยรูวาควรตองทําอะไร และควรผลักดันในเร� องใดตอไป 

และจะไดคนที่ทํางานเชิงรุก 

ผมเคยเปน ส.ส.เขต เพราะฉะนั้นการทํางานของผม  หาก

เปนผูวาฯ กทม.ในอนาคต จะไมใชแนวทํางานแบบขาราชการ นั่ง

ประชุมแลวก็ดูรายงาน แตผมจะเอาตัวผมลงไปดวย หากดูในเฟซ 

บุกจะเห็นเลยวาผมเปนคนที่ลงพื้นที่ตลอด ลงไปแกไปดูไปฟง ก็จะ

ไดผูวาฯ กทม.สไตลแบบนี้ 

ถาไดเปนผูวาฯ กทม.

งานเรงดวน-สิ่งที่จะทําเปนอันดับแรก

-หากไดรับเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. ชวง 3-6  เดือนแรกจะทํา

อะไรเปนเร� องแรกๆ? 

จะดูเร� องงบประมาณกอน ซึ่งงบในสวนใดที่ดูแลวเปน

โครงการที่ไมน�าจะทําและประโยชนนอยผมจะเลิกและปรับ  ที่

ผานมาปญหาในระดับเขตเยอะมาก อยางคน กทม.ที่อยูบาน เรา

จะรูวาหัวถนนตรงไหนไมดี แตวาสํานักงานเขตเสนอโครงการ

ปรับปรุงถนนมาทุกป โดยแตละปทางเขตอาจเสนอมาสัก 10-20 

เสน โดยบอกวาเพ� อแกปญหาน้ําทวม ถนนไมดี แตที่ถูกเลือกไปทํา

จริงๆ แตละปจะมีแค  1-2 เสน เพราะงบไมมี โดยงบประมาณ

ที่ ผอ.สํานักงานเขตถือไวสําหรับทําโครงการแบบเร็วๆ แกปญหา

ประสบการณเคยชวยหาเสียงเลือกตั้งผูวาฯ กทม. 2-3  ครั้ง ผม

มองวาเลือกตั้งผูวาฯ กทม.แตกตางกับการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปมาก 

โดยการเลือกตั้ง ส.ส. เชนผมลงสมัครเขตจตุจักร ผมก็ตองพยายาม

ไปเคาะประตูบานประชาชนในพื้นที่ ไปตามชุมชนตางๆ ใหครบ

ทั่วทุกแหงในเขตเลือกตั้ง  แตของ กทม.เปนภาพใหญ ดังนั้นการ

ที่เราจะเห็นการที่ผูสมัครไปเคาะตามประตูบานคงไมไหว ในชวง

สองเดือนของการหาเสียงคงไปทุกที่ไมได แตจะเห็นการทําคอน

เทนต การแสดงวิสัยทัศนมากกวา เพราะทําใหไดเห็นตัวตนและ

เจอกลุมเปาหมายไดเยอะกวา ผมลงพื้นที่ในชุมชนแหงหนึ่งสอง

ชั่วโมง ผมอาจเจอคนแครอยเดียว แตผมมาทําเฟซบุกสองชั่วโมง

คนอานเปนแสน แนวการหาเสียงจะไมเหมือนการเลือกตั้งแบบเขต 

แลวตอนนี้ ไมไดมีการเลือกตั้งทั่วไป ทุกคนก็จะมาโฟกัสกันที่สนาม

เลือกตั้ง กทม. ทําใหขาวสารจะถึงคนไดงายกวา สวน ส.ก.ก็จะอีก

แบบเพราะคงตองหาเสียงแบบถึงประตูบานเหมือนกับการเลือก 

ส.ส.เขต เพราะเปนพื้นที่เล็ก 

“ผมมีความตั้งใจมาก และที่ผานมาผมก็เก็บประสบการณ

พอสมควร ทั้งการเปน ส.ส.เขต การเปนรองผูวาฯ กทม. ซึ่ง

ถาคนที่ติดตามการทํางานของผม ก็จะเห็นวาตั้งแตวันแรกที่ผม

เม� อลงสมัครกันหลายคนเลยสนุก เพราะไมรูวาจะ

ตัดคะแนนกันแคไหน มันเลยดูยาก ผมมองวาคน

ชนะการเลือกตั้งอาจจะไดคะแนนอยูที่ประมาณ 

700,000-800,000 คะแนน โดยหากสองฝายมี

สงแคฝงละหนึ่งคน คนชนะจะไดคะแนนรวมๆ 

1,400,000 คะแนน แตพอคนลงสมัครเยอะ คน

ชนะอาจไดคะแนนประมาณ 700,000-800,000  

คะแนน ก็อาจจะไดเปนผูวาฯ กทม.แลว 

‘กทม.More’

กรุงเทพดีกวานี้ ได
เฉพาะหนา แตละปมีไมเกิน 1-2 ลานบาท แตงบสวนใหญไป

อยูที่สวนกลางของ กทม.ทั้งหมด

หากมีการกระจายงบให ผอ.สํานักงานเขตไปถือไวใหมาก

ขึ้น แลวเร� องที่ ผอ.สํานักงานเขตสงมาจํานวนมาก เชนสงเร� อง

การปรับปรุงถนนมา 15 ถนน แตทําไดจริงๆ แคหนึ่งเสน แลวป

ตอไปก็จะมาพิจารณาตอ ก็จะเสนอใหมเขามาอีก 15 ถนน โดย

ไปเสนอเร� องตอแถวจาก 14 เสนที่เคยเสนอมาเม� อปกอนหนา

นั้น จึงทําใหไมมีการทําเสียที ผมก็จะนํามาดูวาตรงไหนที่เปน

ความเดือดรอนของประชาชน ก็จะเรงทําทันที  

การบริหารกรุงเทพมหานครอยูที่ผูวาฯ กทม.และผูบริหาร

จะวางแผนการบริหารงบประมาณของ กทม.อยางไร ซึ่งที่ผาน

มาผมมองวาการวางแผนบริหารงบประมาณอาจจะยังสะเปะ

สะปะอยู ผมคิดวาหากไดเขาไปเปนผูวาฯ กทม.จะใหน้ําหนักใน

เร� องการใชงบประมาณเพ� อแกปญหาประชาชน 

ดังนั้นสิ่งแรกที่ผมจะเขาไปดู คือจะไปดูเร� องการจัดวาง

งบประมาณการบริหารงานของ กทม.ใหม นอกจากนี้ ในสวน

ของงานที่สามารถนําเทคโนโลยีมาทดแทนได ผมจะรีบทํา อยาง

เม� อกอนเร� องการกวดขันการขับขี่มอเตอรไซคบนทางเทา พบวา

กอนผมเขามาเปนรองผูวาฯ กทม. มีการจับและไดเงินคาปรับ

หลักแสนบาทตอป แตผมมาเปนรองผูวาฯ กทม.สามป จับกุม

และไดเงินคาปรับ  45-46 ลานบาท ซึ่งไมใชวาเราอยากไดเงิน 

แตอยากใหคนรูจักเร� องระเบียบวินัยและใสใจคนที่ใชทางเทา 

โดยที่จับกุมไดเยอะก็มีการใชเทศกิจมาดักจับ แตหากมีตัวชวย

มีกลองมาชวยถายเก็บภาพไว แลวก็สงเอกสารสงเร� องไปให

คนที่ทําผิดที่บานเพ� อใหมาจายเงิน ก็จะชวยประหยัดคนและ

ศักยภาพจะดีขึ้น ที่ก็คือนําเทคโนโลยีมาชวยการทํางานของ

สํานักงาน 

อีกอยางหนึ่งที่ผมอยากทําก็คือ ตอนชวงเปนรองผูวาฯ 

กทม. ผมก็งงวาทําไม กทม.ตอง เก็บขยะ เองทั้งหมด  อยาง

ประชาชนก็อาจรูสึกวาที่ กทม.เขาไปเก็บขยะตามจุดบานพักคน

ตางๆ สัปดาหละสองวัน ซึ่งบางทีไมพอจะเห็นไดจากที่ขยะจะ

ลน เหตุเพราะวา กทม.ไมปลอย ซึ่งดวยกฎหมายที่เกี่ยวของคือ

กฎหมายสาธารณสุขกับกฎหมายรักษาความสะอาด สามารถให

เอกชนเขามาทําดวยได 

ผมอาจทําโมเดลแบบนี้คือ กทม.ไมตองจายเงินซื้อถังขยะ

และรถเก็บขยะเลย ทางเอกชนจะซื้อถังขยะ มีรถของเอกชน

เองในการเก็บขยะ แลวใหเอกชนเขาไปเก็บขยะ ใหเอาขยะไป

จัดการเพ� อใหมีคาตอบแทน ซึ่งมันทําได แตตองแกขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร โดยไปเพิ่มหรือแกกฎหมายบางอยาง ที่

สามารถทําไดแตยังไมเคยมีการทํา 

ผมคิดวาบางทีกรุงเทพมหานครไมควรตองใชเจาหนาที่

ของ กทม.ทั้งหมด แตควร Outsource ใหเอกชนนําเทคโนโลยี

และการลงทุนเขามาชวยการทํางานของกรุงเทพมหานคร ที่

สามารถทําไดแตตองไปทลายขอจํากัดทางดานตัวบทกฎหมาย

บางประการ ที่ตรงนี้ผมก็จะเขาไปดู 

-สโลแกนการหาเสียงที่วา กทม.MORE ตองการส� อถึง

อะไร? 

คือ กทม.บวก more ที่แปลวา “มากกวา” หรือ “ดีกวา” 

ซึ่งผมจะส� อวากรุงเทพฯ มีดีอยูแลว โดยหากมอง กทม.ก็จะ

เห็นวา สิ่งที่ผูวาฯ กทม.แตละคนทําไวทุกอยางดี  เพียงแตวา

พอไปถึงเวลาหนึ่ง สิ่งที่ดีอาจลาสมัยแลว หรือดีไมพอแลว แต

สามารถนําระบบบริหารจัดการและนําระบบเทคโนโลยีมาชวย

บริหารจัดการใหดีกวานี้ ได ทําใหงานที่ กทม.ดีขึ้นกวานี้ ได. 

ขอบคุณรูปจากเพจ สกลธี ภัททิยกุล
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สกลธี-ผูสมัครผูวาฯ กทม.อิสระ 

‘ผมไมไดมาเพ� อแพ’ 

ทํากรุงเทพใหดีกวานี้ ได 

นามเลือกตั้ง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะเลือก

กันในวันอาทิตยที่ 22 พ.ค.65 เขมขนขึ้นเร� อยๆ  สัปดาห

ที่ผานมามีการเปดตัวผูสมัครอีกสองคนอยางเปนทางการ 

คือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผูวาฯ กทม.ที่ลงสมัครในนาม

อิสระ และ น.ต.ศิธา ทิวารี ที่ลงสมัครในสังกัดพรรคไทยสรางไทย 

สําหรับอีกหนึ่งผูประกาศเขาสูสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.

ครั้งนี้ ที่หลายคนจับตามองก็คือ สกลธี ภัททิยกุล หรือ “เดอะ

จั้ม” และถือวาเปนตัวเต็งอีกคนหนึ่ง โดยเปนคนที่มีคุณสมบัติไม

ธรรมดา ทั้งประสบการณการเปนอดีตรองผูวาฯ กทม.รวมสี่ป, 

อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปตย, อดีตแกนนําพรรคพลังประชา

รัฐสาย กทม. เปนตน 

ซึ่งเม� อวันที่ 24 มี.ค. สกลธี ภัททิยกุล วาที่ผูสมัครผูวา ฯ  

กทม.ที่ลงในนามอิสระ ไดแถลง 6 นโยบายในการลงสมัครรับการ

เลือกตั้ง ภายใตสโลแกน กทม.More กรุงเทพดีกวานี้ ได โดยสกลธี                                       

บอกวา หลังเปดตัวลงสมัครเลือกตั้งพบวากระแสตอบรับถือวาดี

มาก มีกระแสขึ้นมา รวมถึงโพลที่ผมและทีมงานทําโพลสํารวจ

กันเองก็พบวา ผลสํารวจออกมากระแสตอบรับขึ้นมาเทาตัว หลัง

เปดตัวอยางเปนทางการ สวนความมั่นใจตองบอกวามั่นใจเต็มที่

อยูแลว แตอยูที่ประชาชนเขาตัดสินใจ เพราะวาคน กทม.อานใจ

ยากมาก เลือกตั้งผูวาฯ กทม.ทุกครั้ง อยางเชนตอนเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.ตอนป  2556 ที่แขงกันระหวาง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร กับ 

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษเจริญ หรือการเลือกตั้งใหญป 2562 ในสวน

ของการเลือกตั้ง ส.ส.เขต กรุงเทพมหานคร จะเห็นไดวามันพลิกได

เสมอ ทุกอยางมันเปลี่ยนเร็ว ขาวสารไปเร็ว 

“ถามวาที่ลงสมัครมั่นใจในตัวเองหรือไม ตองตอบวามี

ความมั่นใจ แตวาการจะไดรับเลือกหรือไมไดรับเลือกก็อยูที่คน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผมไมไดมาเพ� อแพ ก็สูเต็มที่แน�นอน” 

สวนการลงสมัครในนามอิสระกับการลงสมัครในสังกัด

พรรคการเมือง มองวาหากลงในนามพรรคการเมือง ขอไดเปรียบก็

คือมีฐานคะแนนของพรรคการเมืองอยูพอสมควร  ผมยกตัวอยาง

เชน พรรคประชาธิปตยที่ผมก็เคยอยูมา  โดยหากสมมุติผมลง

ประชาธิปตย ตอใหผมอยูเฉยๆ หรือผมจะออกไปหาเสียง คิดวา

จะมีคนเลือกผมแบบแน�ๆ แลวสองแสนคนถึงสามแสนคน เพราะ

เปนฐานของพรรคในกรุงเทพมหานคร แตขอเสียก็มีคือก็จะเปนขั้ว

ไปเลย ประชาธิปตยก็คือขั้วประชาธิปตย แตถาผมลงสมัครอิสระ 

ดวยความที่ผมมีเพ� อนหลายกลุมทั้งประชาธิปตย พลังประชารัฐ  

เพ� อไทยผมก็มี ภูมิใจไทย พรรคกลา บางทีคนในพรรคเหลานั้นก็

อาจมาชวยผม โดยที่เขาไมตองกังวลเร� องสีเสื้อที่ผมใส มันสะดวก

ใจกวา แลวผมก็เปดกวางดวยวา คนที่คิดไมเหมือนผมในเร� อง

การเมืองภาพใหญ แตวาอยากมาแกปญหากรุงเทพมหานคร แลว

มีไอเดียมา เราเปดรับทุกคน 

-คนลงสมัครผูวาฯ กทม.ที่สง ส.ก.ลงดวย กับคนสมัครผู

วาฯ กทม.แตไมไดสง ส.ก.มาดวย แตกตางกันอยางไรหรือไม? 

ถาเปนระดับเขตคะแนนจัดตั้งจะมีความสําคัญ เพราะพื้นที่

จะเล็กลงมา คนชนะกันจะชนะกันหลักพันหลักหม� น  ทําใหคะแนน

ทุกหนึ่งพันสองพันจึงมีความหมาย แตการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ที่

เปนภาพใหญ ผมไมปฏิเสธวาคนที่ลง ส.ก.ทุกคนมีคะแนนของตัว

เองหมด มากบางนอยบาง  แตผมเช� อวาคะแนนจัดตั้งที่อาจจะใช

คําวาบานใหญกรุงเทพฯ เขตหนึ่งเต็มที่ไมเกิน 3-5 พันคะแนน ไม

เหมือนกับบานใหญตางจังหวัดเชนที่ชุมพร เขตของลูกหมี-ชุมพล 

จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร อาจจะมีสองหม� นคะแนน แตสําหรับ

กรุงเทพมหานครดวยความที่เปนสังคมกรุงเทพฯ  จึงไมมีใครเปน

เจาของคะแนนอยางแทจริง อาจจะมีบานใหญบางก็หลักพันตนๆ 

ผมจึงคิดวาเวลาคนกรุงเทพมหานครเขาไปลงคะแนนเสียง

เลือกตั้ง เขาจะเลือกจากกระแสที่เกิดขึ้นมาโหมกวาด ไมอยางนั้น

ตอนเลือกตั้งใหญป 2562 ประชาธิปตยคงไมได ส.ส.เขต กทม.

แมแตคนเดียว เปนศูนย ทั้งที่เคยเปนเจาสนาม กทม. เพราะฉะนั้น

เวลาที่กระแสมันมา จัดตั้งใหตายยังไงก็ทานไมอยู ผมจึงคิดวาการ

สง ส.ก.ลงดวยโอเคมีประโยชน แตวาไมใชคําตอบสุดทายวาจะ

ชวยใหชนะการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ไดเสมอไป 

-วิเคราะหวาคนกรุงเทพฯ จะใชการเมืองระดับชาติ อยาง

การแบงเปนสองขั้ว มาเปนตัวตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงหรือ

ไม?

ที่ผานมามีและตอนนี้ผมมองวาก็ยังมีอยู เพียงแตผมก็อยาก

ใหคนกรุงเทพฯ ไดดูวา บางทีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มันไมเหมือน

การเมืองภาพใหญ ซึ่งอุดมการณสีเสื้อมันรุนแรงมาก แตการเลือก

ผูวาฯ กทม.คือการเลือกตัวแทนของคนที่จะมาทํางาน มาดูแลเมือง

หลวง มาเปนพอเมืองแทนคนที่เลือก เพราะฉะนั้นถาเปนไปไดก็

อยากใหเลือกคนที่คิดวา นําเสนอนโยบายหรือลักษณะการทํางาน

ที่น�าจะถูกจริตกับคนกรุงเทพฯ ใหมากที่สุด ผมมองแบบนั้น  แตวา

จะใหเขาไมมองดูเร� องสีเสื้อเลย ผมคิดวาเปนไปไมได  เพราะบาน

เรามันผานอะไรมาเยอะในชวงสิบกวาปที่ผานมา เพราะฉะนั้นมัน

คงอาจมีอยู แตผมก็อยากใหการเลือกตั้งทองถิ่นมันเจือจางลงกวานี้ 

สองขั้ว-ตัดคะแนนกันสนุก

พลังเงียบ-New Voter กลุมชี้ขาด

-คนมองวาผูสมัครที่เปดตัวออกมาแบงเปนสองขั้ว ขั้วแรก

คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ - วิโรจน จากพรรคกาวไกล และจากไทย

สรางไทย และอีกขั้วก็มี พล.ต.อ.อัศวิน, ดร.เอ, สกลธี แบบนี้

แตละขั้วจะมีการตัดคะแนนกันเองหรือไม?

แน�นอนอยูแลวในพื้นที่ กทม.หากเราแบงเปนสองกอนงายๆ 

แบบเดิมคือเพ� อไทยกับประชาธิปตย ก็จะมีฐานแฟนคลับอยู ซึ่ง

ฐานเพ� อไทยเกาก็ตองไปแชรในกลุมของคุณชัชชาติ, วิโรจน และ

ของไทยสรางไทย (น.ต.ศิธา ทิวารี) โดยสภาพ และอีกฝายก็อาจจะ

มีตัวผม, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, ดร.สุชัชวีร จากประชาธิปตย 

รวมถึงคุณรสนา โตสิตระกูล ก็จะเปนฐานแฟนคลับเดียวกัน ก็จะ

ตัดคะแนนกันเองอยูแลวแน�นอน เพียงแตวาใครจะตัดเยอะตัด

นอยมากกวากัน ซึ่งเปาของแตละฝงคงตองเอาแฟนคลับของฝงตัว

เองใหไดมากที่สุด แลวก็แยงคะแนนจากคนที่เปนกลางๆ เชนกลุม 

New Voter ที่รอบนี้มีประมาณ 7-8 แสนคน ที่ตอนนี้เขาอาจจะยัง

ไมไดมีสีเสื้อชัดเจน 

สวนคนรุนอายุ 40 ปขึ้นไปมันชัดอยูแลว โอกาสที่จะเปลี่ยน

แทบจะไมมี แตสําหรับพวกกลุมเด็กที่จะเขามาใชสิทธิ์รอบนี้ หาก

ใหผมวิเคราะหเขาก็จะดูเร� องบทบาทการทํางานและหลายอยาง

ประกอบ นอกจากดูเร� องอุดมการณทางการเมือง ก็ทําใหมีโอกาส

ตรงนั้น แตวาแตละฝายก็ตองแยงคะแนนของฝายตัวเอง 

-มี โอกาสที่คนจะลงคะแนนแบบสวิงไปอีกฝายไดไหม แบบ

ไฮบริดไปเลย เชนชอบรัฐบาลชุดปจจุบัน  แตเขาอาจจะชอบชัช

ชาติแลวไปเลือกทางนั้น?

ก็มีโอกาส อยางผมทําโพลมา ผมทําละเอียด ที่จะเลือกชัช

ชาติ แตก็เปนกลุมคนที่ชอบนายกฯ พลเอกประยุทธก็พบวามีอยู 

สวนคนที่ชอบผม แตเขาชอบธนาธร  จึงรุงเรืองกิจ แตจะมาเลือก

ผม ก็พบวาก็มีเหมือนกัน ผมจึงมองวามีโอกาส แตจะเปนแบบไฮ

บริดดูแลวจะนอยมาก  หากเปนเปอรเซ็นตผมวาก็คงอยูที่ 10-20 

เปอรเซ็นต  สวน 80 เปอรเซ็นตเปนคะแนนแฟนคลับที่ตายตัวอยู

แลว 

-คะแนนตอนป 2556 ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุชนะไดถึงหนึ่งลาน

สองแสน สวนคนที่แพของเพ� อไทย  พล.ต.อ.พงศพัศเองก็ยังไดถึง

หนึ่งลาน รอบนี้คิดวาคนชนะจะไดถึงหนึ่งลานคะแนนหรือไม?

ผมมองวาการชนะกันในการเลือกตั้งรอบนี้คะแนนจะหางกัน

ไมเยอะ เพราะคะแนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผมบอกคือแบงออกเปน

สองฝง ที่ความหางมันอยูที่ประมาณ 52  กับ 48 เปอรเซ็นต ที่ไม

หางกันมาก ซึ่งมีคนที่ลงสมัครฝงละคนจะเฉือนกันแคนั้น แตเม� อ

ลงสมัครกันหลายคนมันเลยสนุก เพราะไมรูวาจะตัดคะแนนกันแค

ไหน มันเลยดูยาก ผมมองวาคนชนะจะไดคะแนนอยูที่ประมาณ  

700,000-800,000 คะแนน โดยหากสองฝายมีสงแคฝงละหนึ่ง

คน คนชนะจะไดคะแนนรวม 1 ลาน 4 แสนคะแนน แตพอคน

ลงสมัครเยอะ คนชนะอาจไดคะแนนประมาณ 700,000-800,000 

คะแนน ก็อาจจะไดเปนผูวาฯ กทม.แลว 

อยาเพิ่งมั่นใจ ‘ชัชชาติ’ จะลอยลํา

-โพลทุกสํานักชัชชาตินํามาเปนอันดับหนึ่งตลอด  ทุกครั้ง 

และเปนเวลานานแลว?

ก็มีคนถามผมหลายคนวาหนักใจพี่ชัชชาติ ผลโพลนํามา

ตลอด ก็อยากบอกวามันวัดอะไรไมไดเลย คือโอเคผมยอมรับวาพี่

ชัชชาตินํามาตอนนี้ เพราะวาอยางผมทําโพลเองเขาก็ยังนําอยู แต

วาไมไดนําเยอะ ในขณะที่โพลออกมาแบบนั้น คือมันยังเกาะ ทุก

คนยังมีสิทธิ์ตาม และโพลตอนนี้มันยังวัดอะไรไมได เพราะตอน 

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ  บริพัตร แขงกับ พล.ต.อ.พงศพัศ จะพบวาตอนนั้น

โพลบอกวา พล.ต.อ.พงศพัศนํามาตลอด แมแตวันที่มีการเลือกตั้งก็

ยังบอกวา พล.ต.อ.พงศพัศคะแนนนํา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ  แตสุดทาย 

พล.ต.อ.พงศพัศก็แพ ผมถึงบอกวาสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มี

เซอรไพรสเสมอ และคนกรุงเทพฯ ก็เปนคนที่จะเลือกอะไรก็เดาได

ยาก ผมจึงมองวาคงจะวัดกันจนถึงวันเลือกตั้งเลย ผมจึงมองวาทุก

คนมีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้ อยาเพิ่งรีบตัดใครออกจากสารบบ 

-ตัวแปรที่จะทําใหผลการเลือกตั้งพลิกผัน? 

ก็อาจจะอยูที่ตอนชวง 7 วันสุดทาย ผมมองวาตั้งแตตอนนี้

ไปจนถึงชวง 7 วันสุดทายกอนวันเลือกตั้ง คนกรุงเทพฯ เขาก็จะ

เก็บขอมูลไวตลอด ชวงนี้แคนดิเดตที่ลงสมัครก็ตองรักษาตัวอยา

พลาดอะไรออกมา เพราะกรุงเทพฯ ถาพลาดอะไรนิดเดียว แลว

ยิ่งเปนสังคมสมัยปจจุบัน ทุกอยางเร็วมาก ก็ตองรักษาถนอมตัว

และนําเสนอนโยบายไป ซึ่งโคงสุดทายผมคิดวาคนกรุงเทพฯ เขา

จะตัดสินใจตอนนั้น ที่อาจจะมีกระแสอะไรสักอยางขึ้นมา ผมมอง

แบบนั้น 

-พบวาโพลทุกสํานักกลุมคนที่ยังไมตัดสินใจจะเลือกใครจะ

อยูอันดับสอง รองจากชัชชาติ?

พลังเงียบก็มีเยอะ เพราะเวลามีคนไปถามเขาก็จะตอบวายัง

ไมตัดสินใจ ที่มีประมาณเกือบสี่สิบเปอรเซ็นต  ซึ่งโพลเองผมก็ยัง

งงเลย เพราะอยางตัวผมหรือญาติๆ ของผม ที่ผมก็เปนคนมีญาติ

เยอะ 200-300 คน แตไมเคยมีใครไดทําโพล ก็ไมรูวาไปถามกันยัง

ไง ถึงไดบอกวามันก็ยังวัดอะไรมากไมได เพราะวาสิ่งที่เห็นจากโพล

อาจไมใชสิ่งที่เปนจริงเสมอไปก็ได 

-มองอยางไรกับการที่พรรคใหญอยาง พลังประชารัฐ เพ� อ

ไทย ไมสงคนลง เพราะมีกระแสขาวพลังประชารัฐสนับสนุนสกล

ธี?

สําหรับผมชัดเจน คือตัวผมตั้งแตลาออกจากประชาธิปตยก็

ลาขาด และตั้งแตลาออกจากพลังประชารัฐก็ขาด  และจะเห็นได

วาชวงที่มีขาวพลังประชารัฐหาตัวคนที่พรรคจะสงลงเลือกตั้ง ไม

เคยมีช� อผม เพราะฉะนั้นผมน�าจะอยูนอกสารบบไปแลว เพียงแต

วาที่ส� อมองเร� องนี้อาจเพราะเพ� อนๆ ผมหลายคน รวมถึง ส.ส.เขต 

กทม.ของพลังประชารัฐทั้งหมดตอนนี้ ก็เปนคนที่พวกเราหากันมา 

สมัยนั้น ที่ผมชวยพลังประชารัฐอยู ก็รูจักกันหมด เพราะฉะนั้น 

การที่พลังประชารัฐไมสงคนลง แลวหลายคนจะมาชวยผม  ผมวา

ก็มีเหตุผลที่มันจะเปนไปได แตวาไมใชแคพลังประชารัฐที่ชวยผม 

พรรคกลาก็ชวยผมเพราะก็เพ� อนกัน ก็รูจักกัน ก็พรอมจะชวย รวม

ถึงประชาธิปตยบางคน ตอใหสง ดร.เอ บางคนก็อาจชวยผมก็ได 

เพราะวามีความสัมพันธรูจักกันมาอยูแลว แตสําหรับพี่ชัชชาติผม

คงไปกาวลวงไมได เพราะไมทราบสายสนกลใน แตก็เห็นบางคน

ที่เปนทีมงานที่เดินกับพี่ชัชชาติก็ใสเสื้อ ก็เปน ส.ก.เพ� อไทย   อัน

นี้ก็อาจบอกไดถึงความเช� อมโยงบางอยาง แตของผมไมมีแน�ๆ ที่

เปนทีมของ ส.ก.พลังประชารัฐ หรือทีมงานทางนั้นแลวใสเสื้อผม

มาเดิน 

-คิดวาคนกรุงเทพฯ มีความต� นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้แค

ไหน จะออกมาใชสิทธิ์กันเยอะหรือไม? 

คิดวาคนจะออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกันจํานวนมาก  เพราะ

ไมมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.มาแปดป ซึ่งรอบนี้จะมี  First Time 

Voter ที่จะไดลงคะแนนเสียงเลือกผูวาฯ กทม.ครั้งแรกเยอะมาก 

รวมๆ แปดแสนคน ดูแลวคน กทม.คงต� นเตนกันพอสมควรและ

จะออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะ เพราะคือการเลือกคนมาทํางาน

แทนใน กทม. ซึ่งในกลุม First Time Voter ดังกลาว ที่ทีมงานของ

เราเคยทําโพล พบวายังไมไดตัดสินใจวาจะเลือกใครมีประมาณ 40 

เปอรเซ็นต ที่ถือวาเยอะอยู คุณชัชชาติอาจจะนําอยู คือคนจะเลือก

จะตัดคะแนนกันเองอยูแลวแน�นอน เพียงแตวาใครจะตัดเยอะตัดนอย

มากกวากัน ซึ่งเปาของแตละฝงคงตองเอาแฟนคลับของฝงตัวเองใหได

มากที่สุด แลวก็แยงคะแนนจากคนที่เปนกลางๆ เชนกลุม New Voter ที่

รอบนี้มีประมาณ 7-8 แสนคน ที่ตอนนี้เขาอาจจะยังไมไดมีสีเสื้อชัดเจน 

สวนคนรุนอายุ 40 ปขึ้นไปมันชัดอยูแลว โอกาสที่จะเปลี่ยนแทบไมมี

ส

อานตอหนา 15 

ทํากรุงเทพใหดีกวานี้ ได 
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